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Waandishi Wetu

R
AIS Samia Suluhu Hassan, ameonyesha ukomavu wa kisiasa na kufungua ukurasa mpya kwa kuleta ‘suluhu’ sawa na jina lake linavyosomeka.Ni suluhu inayoruhusu kurejeshwa tena mikusanyiko, harakati na mikutano ya had-hara ya vyama vya siasa, ili-yokuwa imefungiwa kuanzia 2015 na awamu ya tano ya John Magufuli.

Kwa ujumla Tanzania iliku-wa inalalamikiwa kwa kupun-gua kwa nafasi ya kiraia( civic space), kubinywa demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari mambo yakiwa magumu zaidi kuelekea kwenye uchagu-zi mkuu wa Oktoba 28,2020. 
Rais Samia tangu kuingia madarakani ameleta jambo jipya ni baada ya kuondolea mbali katazo la kuruhusu miku-sanyiko na harakati za kisiasa ilikuwa ikiviminya vyombo vya habari na kufungia magazeti na taasisi nyingine za kuhabarisha umma.

Anaanza hatua kwa hatua kuachilia uhuru wa habari, ak-ishauri kuwe na ukosoaji lakini wenye kujenga na kuleta maoni mbadala, kushirikiana na wana habari hata akikutana nao mwaka jana na kuzungumza mengi kuhusu hali halisi.Ukawa mwanzo wa kupokea ushauri wa wanahabari na ku-unda Wizara ya Habari, Mawa-sialino na Teknolojia ya Habari kutoka iliyokuwa ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo.
Jana anaufungua ukurasa mpya kisiasa baada ya kujua kuwa kukataza mikusanyiko ya kisiasa na mikutano ya hadhara 

kunadhoofisha uwezo wa vy-ama vya siasa kufanya kampeni na kutafuta haki, kukosa seri-kali, kushauri na kuendeleza demokrasia.
Katika awamu ya tano kuan-zia Januari 2019, serikali ili-ifanyia marekebisho Sheria ya 

Vyama vya Kisiasa na kuweka rasmi msingi wa kuzuia haki ya kukusanyika
Januari 2019, bunge lilipiti-sha marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa ambayo yali-weka mazingira magumu ya ku-fanya kazi kwa vyama vya siasa, 

na kukandamiza uhuru wa kukusanyika au kujumuika na kuanzia hapo hata mikutano ya ndani ya vyama ilikuwa vigumu kufanyika.
Marekebisho ya sheria hiyo yalileta ugumu kwa vyama vya upinzani na mojawapo ilikuwa 

kuharamisha kutoa elimu ya uraia bila kibali kutoka kwa Msajili wa Vyama na kosa hilo lilibeba adhabu ya faini ya hadi Shilingi milioni 30 au kifungo cha hadi mwaka mmoja.Kwa ujumla kitendo hicho cha kuwa na sheria inayokan-damiza demokrasia kililala-mikiwa kuwa kinakiuka katiba, lakini pia Mkataba wa Afrika na Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa ambavyo vyote vinatoa haki ya uhuru wa kupata habari, kujieleza na ku-jumuika.

2023 YA SAMIARais Samia anapiga hatua nyingine baada ya kuamuru kuondoa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, pamoja na kukwamua mkwamo wa mchakato wa katiba mpya uliosimama zaidi ya miaka mi-nane sasa.
Anapozungumza na viongozi wa vyama vya siasa vyenye usa-jili wa kudumu Dar es Salaam jana, anasema: ‘Serikali inad-hamiria kukwamua mchakato wa marekebisho ya katiba, kwa jinsi tutakavokuja kuele-wana huko mbele. Wengine wa-nasema tuanze na katiba ya Warioba, wapo wanaoishauri katiba pendekezwa, lakini kuna mambo ya ulimwengu yame-badilika”.

Anasema itaundwa kamati maalumu kwa ajili kutoa ushau-ri wa namna ya kwenda kupata katiba akiongeza kuwa si muda mrefu, kamati itaundwa na kushauri.
“Nataka kusema katiba hii ni ya Watanzania si ya vyama vya siasa,” anasisitiza.Anaongeza kuwa ukiacha katiba mpya, kwa muda mrefu kulikuwa na kilio hasa kutoka kwa wanasiasa na jamii za ki-mataifa kuhusu haki ya kufanya siasa hasa mikutano ya siasa ku-ruhusiwa, ambayo ipo kisheria na kikatiba.

‘Hii ni haki kwa sheria zetu, ni haki kwa vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara’, uwepo wangu leo mbele yenu 
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Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa kuhusu maamuzi ya serikali 
kuruhusu mikutano ya kisiasa katika kikao kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam jana. PICHA: IKULU
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Rais Samia Suluhu Hassan akiwa pamoja na viongozi; Makamu wa Rais, Dk. Philip Isdor Mpango (wa tatu 
kushoto), Waziri Mkuu Kassim Majaliwa (wa pili kulia), Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, Bunge 
na Uratibu), George Simbachawene (kulia), Msajili wa Vyama vya Siasa, Jaji Francis Mutungi, Naibu 
Msajili wa Vyama vya Siasa, Mohammed Ally Ahmed na viongozi wa vyama vya siasa baada ya kikao 
Ikulu jijini Dar es Salaam jana. PICHA: IKULU

Na Gwamaka Alipipi

HATIMAYE serikali imeviruhusu 
vyama vya siasa nchini kufanya mi-
kutano ya hadhara kuanzia sasa  
baada ya kuwapo kwa zuio la muda 
mrefu.

Marufuku ya kufanyika kwa mikuta-
no ya vyama vya siasa ilitolewa mwa-
ka 2016 muda mfupi baada ya kuingia 
kwa uongozi wa serikali ya awamu ya 
tano, huku ikisisitizwa kuwa kinacho-
takiwa kufanyika baada ya kumalizika 
uchaguzi mkuu ni kazi na mambo ya 
siasa yasubiri uchaguzi mwingine. 

Mbali na kutokuwapo kwa miku-
tano ya vyama vya siasa jambo lil-
iloonekana kuwa ni kuminywa kwa 
demokrasia na uhuru wa kukusanyi-
ka, jambo lingine lililolalamikiwa 
wakati huo ni kuminywa kwa uhuru 
wa vyombo vya habari na uhuru wa 
kujieleza. 

Hata hivyo, baada ya kuingia ma-
darakani kwa serikali ya awamu ya 
sita chini ya Rais Dk. Samia Suluhu 
Hassan, mwanga wa kuwapo kwa 
demokrasia ulianza kuonekana kuto-
kana na ahadi iliyotolewa ya kuwapo 
kwa maridhiano ya kisiasa. 

Rais Samia alitangaza kuondolewa 
kwa zuio hilo jana, Ikulu jijini Dar es 
Salaam, alipokutana na viongozi wa 
vyama vya siasa, hali iliyoibua shang-
we kwa viongozi wa vyama waliohud-
huria mkutano huo. 

Akihutubia mkutano huo uliov-
ishirikisha vyama vya siasa 19 vilivyo 
hai, Rais Samia alisema: “Uwapo wan-
gu leo ( jana) hapa nimekuja kufanya 
ruhusa ya mikutano hii. Nimekuja 
kutangaza kuondoa zuio la mikutano 
ya hadhara na ninasema kwamba sasa 
linaondoka.”

Rais Samia alisema mikutano hiyo 
kisheria ni haki kwa vyama vya siasa 
kuiendesha,  huku akisema serikali 
imejipanga kutekeleza wajibu wake 
wa kulinda mikutano hiyo.

Alisema jukumu sasa linabaki kwa 
vyama vya siasa kutoa taarifa kwa 
vyombo vya dola kama sheria na ka-
nuni zinavyoelekeza ili vipatiwe ul-
inzi na kwamba   hatua waliyoifikia 
katika mazungumzo baina ya vyama 
na  serikali kwa sasa, mikutano hiyo 
haitazuiwa tena.

“Ruhusa ya mikutano ya kisiasa 

itatolewa. Wajibu wetu sisi  serikali 
ni kuwalinda mfanye mikutano yenu 
salama, mmalize vizuri. Kufuata ka-
nuni ndiyo wajibu wenu vyama vya 
siasa,” alisema.

ATOA ANGALIZO
Hata hivyo Rais Samia alitoa an-

galizo kwa vyama vya siasa kufanya 
mikutano ya kistaarabu, kutotumia 
lugha za matusi pamoja na kufuata 
mila na desturi za Watanzania.

“Tunatoa ruhusa lakini tukafanye 
siasa za kistaarabu, za kupevuka, 
mikutano ya kujenga na si ya kubo-
moa. CCM (Chama Cha Mapinduzi) 
tunaamini kwenye kujenga, kukosoa, 
tukakosoane kwa staha,” alisema na 
kuongeza:

“Unaweza kunitukana mimi (Samia) 
nikawa na moyo wa kustahimili. Laki-
ni je, chawa wangu akisia natukanwa 
atakubali? Hawezi kukubali lazima 
atajibu mapigo na mwisho wa siku 
mnaingia kwenye mtafaruku.   Kutu-
kanana siyo mila zetu” alisema.

“Kama tunakosea haki za binadamu 
tuelezeni, lakini kama tukienda ku-
tukanana nchi haitakalika. Isemeni 
serikali, ikosoeni, onyesheni mapun-
gufu ya serikali, pale ilipofanya vizuri 
nendeni mkasifie. Uongo haujengi, uk-
weli unajenga,” alisisitiza. 

Rais Samia alisema  atazungumza 
na vyombo vya dola ili kuhakikisha 
suala hilo linatekelezwa kwa ufanisi.

“Ni haki kwa vyama vya siasa kue-
ndesha mikutano ya hadhara la-
kini ndugu zangu tuna wajibu. Kwa 
upande wa serikali, tumeshajipa waji-
bu wetu kuwa ni kulinda mikutano ya 
vyama vya siasa. Wajibu  wenu vyama 
vya siasa ni kutupa taarifa kama she-
ria na kanuni zinavyosema kisha vy-
ombo vinatoa ruhusa.

“Wakiona kuna hatari hawatoi 
ruhusa. Kwa hatua tuliyofika ruhusa 
za kufanya mikutano zitatolewa kwa 
sababu wajibu wetu ni kuwalinda 
mfanye mikutano kwa usalama, 
mmalize vizuri muondoke vizuri,” 
alisema.

Hata hivyo, Rais Samia alisema ma-
zungumzo baina ya serikali na vyama 
vya siasa bado yanaendelea na kwam-
ba kuna mambo mengi ambayo  wa-
napaswa kukutana, kuzungumza, 
kushauriwa, kukubali, kukataa kwa 

hoja. 
WAPINZANI WAPONGEZA
Mwenyekiti wa Chama cha 

Demokrasia na Maendeleo (CHADE-
MA), Freeman Mbowe, alisema wame-
pokea habari hizo kwa mtazao chan-
ya.

Alisema CHADEMA kinaimani 
kwamba watakwenda kukaa kikao na 
kujadili maamuzi hayo.

“Tumepokea kwa mtazamo chan-
ya, ukandamizaji uliokuwapo awali 
haupo tena, ilikuwa ni haki ya kikatiba 
kufanya mikutano. Ni matumaini yetu 
kwenye suala la Katiba mpya mengi 
yanakwenda kubadilika,” alisema 
Mbowe.

Alisema awali kuna sheria zilikuwa 
zilikipishwa bila ya ushirikishwaji 
ikiwamo Sheria ya Takwimu, Sheria 
ya Taasisi zisizo za Serikali, Sheria ya 
Vyama vya Siasa, Sheria ya Tume ya 
Uchaguzi.

Alisema kwenye utungaji au ure-
kebishaji wa sheria ni lazima ush-
irikishwaji ufanyike, lakini miaka 
ya nyuma kulikuwa hakuna ushirik-
ishwaji.

Kiongozi wa ACT-Wazalendo, Zitto 
Kabwe, alisema Rais Samia amefanya 
uamuzi wa busara kuruhusu miku-
tano ya vyama vya siasa kwa sababu 
ilikuwa ni kiu ya muda mrefu.

Alisema hatua hiyo pia itaimarisha 
demokrasia nchini, kwa sababu liliku-
wa ni jambo la kikatiba lakini lilikuwa 
halitekelezwi.

Mwenyekiti wa Chama cha Wa-
nanchi (CUF). Prof. Ibarahim Lipum-
ba, alisema vyama vya siasa havitaki-
wi kuomba kufanya mikutano ya siasa 
kwa vyombo vya ulinzi na usalama 
bali vinatakiwa kutoa taarifa.

Alisema kufanya mikutano ya kisia-
sa ilikuwa ni takwa la Kikatiba, hivyo 
alimshukuru Rais Samia kutengeua 
zuia hilo.

CHAUMA
Mwenyekiti wa Chama cha Ukom-

bozi wa Umma (CHAUMA), Hashimu 
Lungwe, alisema ni faraja kubwa na 
wanampongeza Rais Samia.

“Hii siku tulikuwa tunaingojea kwa 
muda mrefu. Kwa sasa tunaondoka 
kwenye zama za kutishana, wala poli-
si siyo wa upande mmoja watatulinda 
wote,” alisema Lungwe.

Samia asema 
ilikuwa vuta 
nikuvute 
maridhiano 
kisiasa
Na Gwamaka Alipipi

ILIKUWA vuta nikuvute wakati wa ma-
zungumzo ya kutafuta maridhiano kati 
ya serikali, Chama Cha Mapinduzi (CCM) 
na Chama cha Demokrasia na Maendeleo 
(CHADEMA), Rais Samia Suluhu Hassan 
alisema jana jijini Dar es Salaam. 
Alisema hayo wakati wa mikutano na 

viongozi wa vyama vya siasa aliouitisha 
kutoa ufafanuzi na kutangaza masuala 
mbalimbali yaliyofikiwa katika mchakato 
mzima wa utangamano wa kisiasa nchini.
Samia alisema kwenye mazungumzo 

hayo, ilimpa wakati mgumu Makamu 
Mwenyekiti wa CCM Bara, Abdulrah-
man Kinana dhidi ya Mwenyekiti wa 
CHADEMA, Freeman Mbowe.
Rais Samia alisema wakati anaingia ma-

darakani, busara ilimtuma ya kuhakikisha 
taifa linakuwa pamoja na  kuzungumza 
lugha moja.
Alisema ili kutekeleza hilo, alisema al-

ilazimika kuhakikisha kunakuwapo na 
maridhiano kwa kufanya mazungumzo 
na vyama vya siasa hali iliyosababisha 
kuunda kikosi kazi cha kuratibu maoni ya 
wadau wa demokrasia.
“Kuna chama kilisema sisi hatushiriki 

katika hayo mazungumzo, tunataka tu-
zungumze peke yetu na Rais. Watu 
wakasema mengi, wengine walisema 
usiwasikilize hao (CHADEMA). Nikasema 
hapana lazima niwasikilize.
 “Niliwaita kuwasikiliza. Ilikuwa vuta ni 

kuvute kwenye hayo mazungumzo. Ki-
nana alikuwa anarudi kwangu anasema 
‘Mwenyekiti mambo huko ni magumu,’” 
alibainisha lakini akasema mazungumzo 
hayo yalikwenda vizuri na leo wawili hao 
wanakaa pamoja.
“Kwenye mazungumzo hapakosi amani, 

mazungumzo, maridhiano bado yanaen-
delea, sisemi yameisha. Baada ya mari-
dhiano sote tutoke kwenye jukwaa moja 
tukae kama Watanzania, kama taifa na 
tuijenge nchi yetu. Ni imani yangu tut-
aendelea kukaa na kuijenga nchi pamoja,” 
alisema.
Rais Samia alisema alipoingia madaraka-

ni aliamua kufanya mabadiliko kwa kuz-
ingatia miiko, mila, desturi za Watanzania, 
Katiba, sheria, baada ya hapo kuijenga 
nchi kiuchumi.
“Huku ndiko Mungu aliniambia nielekee. 

Mambo hayo yote nimepata baraka za 
chama changu. Nataka kuiona Tanzania 
iliyowahi kuwika huku nyuma, Tanzania 
ambayo ikiwika kuna nchi inataka ku-
pewa haki yake,” alisema.
Alisema serikali inapaswa kutenda haki 

kwa kuendana na mila na desturi ya Tan-
zania, lengo ni kujenga umoja na mshika-
mano.
Rais alisema serikali inawajibu wa kufan-

ya kazi yake, hivyo hivyo kwa vyama vya 
siasa na vyombo vya ulinzi na usalama. 

Nuru mikutano kisiasa yaangaza 
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Na Gwamaka Alipipi

SERIKALI imedhamiria kuk-
wamua mchakato wa mareke-
bisho ya Katiba kwa namna 
itakavyokubaliana na vyama 
vya siasa. 

Rais Samia Suluhu Hassan 
aliyasema hayo jana Ikulu jijini 
Dar es Salaam wakati wa mku-
tano na viongozi wa vyama vya 
siasa 19 vilivyosajiliwa na kuwa 
hai. Alisema muda wowote 
kuanzia sasa itaundwa kamati 
itakayoishauri serikali namna 
ya kuuendeleza mchakato wa 
Katiba na kwamba serikali iko 
tayari kuukwamua.

Alisema kamati hiyo itajumui-
sha makundi mbalimbali kama 
vile vyama vya siasa, vyama vya 
kijamii, Watanzania, na vyombo 
vya ulinzi na usalama.

Rais Samia alisema moja 
ya mapendekezo ya kikosi 
kazi  cha kuratibu maoni 
ya wadau wa demokrasia 
ya vyama  vingi alichounda 
mojawapo ya maoni waliyo-

pendekeza ni kuendelea kwa 
mchakato wa Katiba mpya.

Alisema kikosi kazi hicho 
kiliwasilisha mapendekezo 
makubwa matatu ambayo ni 
kuruhusu mikutano ya vyama 
vya siasa, marekebisho ya she-
ria mbalimbali na marekebisho 
ya Katiba.

“Kuna hoja ya kuangalia 
hali halisi ya siasa kwa sasa, 
yapi yarekebishwe yapi yaen-
delee kuwapo. Ni muda mrefu 
mchakato ulifanyika. Je, kili-
chopendekezwa wakati ule ki-
nahitajika kwa sasa? Wengine 
wanataka Katiba mpya wen-
gine wanataka marekebisho. 
Sasa hiyo kamati itakwenda 
kutushauri namna ya kuuende-
leza,” alisema.

Rais Samia alisema itakuwa 
kamati inayofanya kazi kwa 
maelekezo ya serikali, kwamba 
katika kuendeleza mchakato 
huo hakutakuwapo na vurugu 
vurugu. Alisema  wako wanao-
taka marekebisho ya Katiba na 
wengine wanataka mchakato 

wa  Katiba mpya na kwamba 
muda wowote kuanzia sasa 
itaundwa kamati ambayo 
itashauri namna ya kuendesha 
mchakato huo.

“Kamati itakuwa inaendelea 
na kazi huku nchi inaendelea 
na shughuli za maendeleo. 
Tukisema kila kitu kisimame 
ili mchakato wa Katiba mpya 
uendelee Watanzania watatu-
dai huduma za maendeleo, 
Watanzania hawatakula Katiba 
wanataka hospitali, wanataka 
shule, wanataka maji,” alisema 
Rais Samia.

Alisema nia yake ni kuhakiki-
sha taifa linakuwa na amani 
na utulivu na kwamba hilo 
ni jukumu la kila Mtanzania  
kuhakikisha nchi inakuwa na 
amani.

Kuhusu marekebisho ya she-
ria mbalimbali, Rais Samia alise-
ma serikali inaendelea kufanyia 
kazi na kwamba mchakato huo 
utakapokamilika vyama vya  
siasa vitaitwa katika mazun-
gumzo.

Viongozi wa dini 
watoa neno uamuzi 
wa Samia
Na Elizabeth Zaya

VIONGOZI wa dini 
wamesema uamuzi wa Rais 
Samia Suluhu Hassan umeo-
nyesha mwanga wa kurejea 
kwa demokrasia nchini na ni 
heshima kwa nchi.

Katibu Mkuu wa Baraza la 
Maaskofu Katoliki Tanzania 
(TEC), Padre Charles Kitima, 
alisema amefurahishwa 
na kitendo cha Rais Samia 
kurejesha na kukuza uwan-
da wa demokrasia nchini.

“Katika hilo anastahili 
sifa. Ukiangalia ndani ya 
miaka mitano iliyopita hali 
ya demokrasia nchini ili-
haribika, vyama vya siasa 
vilikuwa havifanyi kazi yake 
kama inavyopaswa na kama 
Katiba inavyosema, hakuku-
wa na mikutano ya hadhara, 
kwa hiyo kitendo cha Rais 
kurejesha imeipa heshima  
kubwa nchi yetu,” alisema 
Padri Kitima.

“Miaka kama 25 iliyo-
pita kupitia mfumo wa 
vyama vingi, vyama vya 
siasa vilikuwa vimezoea 
kufanya siasa kwa uhuru 
kwa ushindani, lakini katika 
kipindi cha miaka mitano 
iliyopita, hali ilivurugika, 
hali ya demokrasia haikuwa 
nzuri, baadhi ya vyama vya 
siasa vilipotea kabisa.”

“Mfumo wa vyama vingi 
ndio utaratibu wa Tanzania, 
ushindani wa kisiasa ndio 
kitu ambacho Watanzania 
wanakitaka, lakini kwa 
kipindi hicho ambacho hali 
hiyo ilivurugika walikuwa 
wanasikitishwa sana hasa 
vyama pinzani kunyanyasi-
ka. Kwa hiyo alichofanya 
Rais, amerejesha kitu am-
bacho kinaipa heshima nchi 
yetu.

“Sisi viongozi wa dini 
tumesimamia hili na tume-
liona mara nyingi tangu tu-
lipoanza kuona manyanyaso 
mwaka 2016/17 yalipoanza 
makubwa, kuna watu wame-
poteza maisha, kwa hiyo 
hili ni jambo la kumpongeza 
Rais kwa jitihada kubwa 
alizofanya ndani ya mwaka 
mmoja.

Alisema kilichobaki ni kwa 
viongozi wa vyama vya 
siasa, kujipanga kufanya 
shughuli zao kwa kuzingatia 
utaratibu mzuri.

Kuhusu Katiba, Padri 
Kitima, alisema ni jambo 
linalohitaji utashi wa kion-
gozi binafsi kuzingatia na 
kutekeleza na kwamba wa-
nategemea watakaosimamia 
mchakato huo watazingatia 
maoni ya wananchi wote.

“Kwa sababu hata upungu-
fu uliopo au mazuri yaliyoko 
kwenye Katiba, unakuta 
yalikuwa hayaheshimiwi, 
viongozi kukubali kuon-
gozwa na Katiba ni utashi, 
utawala wa sheria ndio 

unaongoza serikali, kwa 
hiyo walipaswa kuongoza 
kwa utashi wa kutawaliwa 
na Katiba,” alisema Padri 
Kitima. “Unaweza kuwa na 
Katiba nzuri sana, lakini 
ikabaki kwenye karatasi, 
kwa hiyo utashi wa kukubali 
kuongozwa na Katiba ni 
jambo jema sana na tuione 
Katiba kama utashi wa watu 
na hata vyombo vya dola 
vione kwamba vinaongoza 
na kutawaliwa na Katiba 
ambayo ni utashi wa watu. 
Na nzuri kuliko yote ni ile 
inayoheshimu haki na msin-
gi wa binadamu.

Askofu wa Kanisa la Bap-
tisti, Jimbo la Dodoma, 
Athony Mlyashimba, alisema 
ni jambo la kumpongeza 
Rais kurejesha mchakato wa 
Katiba na kuomba uanzie 
kwenye rasimu ya Warioba.

“Huwezi kujenga nyumba 
ambayo ina msingi mbaya 
halafu ukainua boma vi-
zuri na ukapaka rangi nzuri 
usitegemee kwamba itadu-
mu, ni lazima ipo siku ita-
dondoka yote. Katiba ndio 
kitu ambacho kimebeba 
taifa.”

“Mimi nashukuru Rais 
kuliona hili na kuingia kwe-
nye mchakato wa kuhuisha, 
lakini ushauri wangu ni 
kwamba hakuna haja ya 
kuendelea kutumia gharama 
kubwa kwa sababu ipo 
rasimu ya Jaji Warioba 
ambayo ilibeba maoni yote 
mazuri waliyotoa wananchi.

“Ile ni rasimu ambayo 
ilibeba fedha za wananchi, 
makundi yote yalichangia 
maoni yao katika ile rasimu 
ya Warioba, kwa hiyo haku-
na haja ya kuanza kutafuta 
maoni ya wananchi kwa 
mara nyingine, kama wana-
taka kuanza, mchakato uan-
zie tulipoishia kwa Warioba.

“Na kama kutakuwa na 
kamati itakayoteuliwa, ndio 
ianzie pale kwenye rasimu 
ya Warioba kuangalia kila 
kipengele, lakini ninaamini 
kwamba kwa namna ilivyo-
sukwa ile rasimu, kazi ili-
yokuwa imebaki ni kuitisha 
tu mkutano wa kura za mao-
ni kwamba wananchi wa-
naikubali au laa, tuichukue 
ile tuipeleke kwenye kura 
za maoni badala ya kurudi 
kuanza mchakato mwingine 
mrefu.

“Labda endapo watu 
wataikataa, ndio turudi 
tena kwenye mchakato, 
lakini ninavyoamini kwa 
sababu ilibeba mawazo ya 
wananchi wote hawawezi 
kuikataa na hata kama wapo 
ni wachache sana.

“Tunashukuru kwa utayari 
wa Rais kwa sababu ali-
chokifanya ndicho kitu tuli-
kuwa tunakihitaji, ule moshi 
umeanza kutoka sasa.”

Mchakato wa  
Katiba wanukia

Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dk. Angeline Mabula, akizungumza 
kwenye mkutano na waandishi wa habari kuhusu sekta ya ardhi na mwelekeo wa 
utekelezaji wa wizara hiyo kwa kipindi cha kuanzia mwezi huu jijini Dar es Salaam jana. 
PICHA: MUNIR SHEMWETA
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Na Renatha Msungu, DODOMA

MAMLAKA ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini 
(LATRA), imetangaza nauli mpya za mabasi 
ya mwendo wa haraka yanayofanya kazi 
zake jijini Dar es Salaam huku ikijiandaa 
kupanga nauli za reli ya kisasa (SGR).

Akizungumza jana jijini Dodoma Mkuru-
genzi wa LATRA, CPA Habibu Suluo, alise-
ma nauli hizo zimepanda kutoka Sh. 750 
kwa njia kuu, njia mlisho Sh. 500 huku njia 
mlisho ikijumlishwa na njia kuu ni Sh. 900.

Mkurugenzi huyo alisema nauli za teksi 
mtandao zenye uwezo wa kubeba abiria 
wasiozidi wanne safari isiozidi kilomita 
moja itakuwa Sh 4,000 kwa kiwango cha 
chini na juu Sh. 5,000.

Alifafanua kuwa kwa kilomita moja ni Sh 
1,000 kiwango cha chini na kiwango cha 
juu itakuwa Sh. 1,200, wakati kwa dakika 
itakuwa Sh. 80 kwa kiwango cha chini na 
juu Sh. 159.

Mkurugenzi alisema kamisheni itakuwa 
asilimia 10 kwa kiwango cha chini na asil-
imia 25 kwa kiwango cha juu.

Kwenye pikipiki za mtandao alisema 
nauli itakuwa Sh. 1,000 kwa kiwango cha 
chini na Sh. 1,500 cha juu kwa safari isi-
ozidi kilomita moja.

Nauli ya kuanzia safari ni Sh. 250, ki-
wango cha chini na juu Sh. 350 na nauli ya 
dakika kiwango cha chini ni Sh. 50 cha juu 
Sh. 70, huku ada ya kuita usafiri ni asilimia 
2.5 na kamisheni asilimia 10 kwa kiwango 
cha chini na cha juu ni asilimia 25.

TEKSI MTANDAO
Mamlaka hiyo imechukua uamuzi huo ili 

kurudisha kampuni zingine zilizojitoa kwa 
madai ya kutopata faida kwenye huduma 
hiyo.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jana Mkurugenzi wa LATRA alisema nauli 
hizo ni Sh. 3,000 na kiwango cha juu Sh. 
4000 na magari yanayochukua abiria 
sita ni Sh. 4,000 kiwango cha chini na Sh. 
5,000 kiwango cha juu.

Kuhusu usafiri wa mabasi alisema mam-
laka inakumbusha mabasi yaendayo 
haraka kuzingatia kanuni zilizopangwa ili 
kufanya kazi kwa weledi.

Akizungumzia kuhusu nauli za reli ya 
kisasa, alisema wako katika vikao vya 
kupanga nauli itakayotumika.

Kuhusu tiketi mtandao kuandika jina 
abiria aliwasisitiza wananchi kuzingatia 
hilo ili ajali inapotokea waweze kutambu-
lika kirahisi.

“Naomba jamii izingatie suala la majina 
kuandikwa kwenye tiketi,” alisema Suluo.

Polisi, TRA wanasa magari 31 ya 
IT madereva wakikutwa na vilevi 
Na Friday Simbaya, IRINGA

JESHI la Polisi Iringa kwa kushiriki-
ana na Mamlaka ya Mapato Tanzania 
(TRA) Mkoa wa Iringa, limekamata 
magari 31 ambayo yanapita nchini 
kwenda kusini mwa Afrika maarafu 
kama (IT) yanayotoka katika Bandari 
ya Dar es Salaam kwenda Malawi, 
Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia 
ya Congo (DRC).

Akizungumza na waandishi wa 
habari mjini hapa  Kamanda wa Polisi 
Mkoa wa Iringa, Kamishna Msaidizi 
(ACP) Allan Bukumbi, hivi karibuni 
alisema kuwa magari hayo yame-
kamatwa kwa makosa mbalimbali 
yakiwamo ulevi wa madereva na ku-
tokuwa na vibali. 

Kamanda Bukumbi pia alisema 
magari hayo yamekamatwa kwa 

kuwa na kasoro mbalimbali ambazo 
husababisha kukithiri kwa ajali za 
barabarani.

Alisema baadhi ya madereva wame-
kutwa na nyaraka za kughushi kiten-
do kinachosababisha kuongezeka 
kwa ajali zinazohusisha magari hayo 
kutokana na kuendeshwa na madere-
va wasio na sifa na kukosa uzoefu wa 
kuendesha umbali mrefu. 

ACP Bukumbi alisema kwamba 
wamefanya msako huo ambao ni en-
delevu kwa kushirikiana na TRA na 
LATRA ili kukomesha ajali zinazohu-
sishwa na magari hayo kwa kubeba 
abiria kinyume cha sheria.

Meneja wa TRA Mkoa wa Iringa, 
Paul Walalaze, alikemea vikali kitendo 
cha mawakala kutumia madereva 
ambao hawana uzoefu lakini pia ku-
ghushi nyaraka na kuwataka kuacha 

mara moja.
“Sisi TRA tunashirikiana na Jeshi la 

Polisi ili kuhakikisha hakuna mizigo 
(damping) inayoshushwa nchini bila 
kulipa na haijathibitishwa na mamla-
ka ya kudhibiti ubora (TBS), ili kulinda 
soko la bidhaa za ndani kutokana na 
kuwapo kwa bidhaa ambazo hazijali-
pa kodi,” alisema.

Walalaze alisema magari mengi am-
bayo yalikamatwa na polisi yana ma-
kosa ya kiforodha ambayo yanaepuki-
ka na mawakala kupitia kitengo cha 
‘transit monitoring unit.’

Alisema ikitokea gari hilo limepotea 
si rahisi kumpata dereva kutokana na 
magari hayo mengi kuendeshwa na 
madereva ambao hawana sifa na iki-
tokea hivyo, mawakala wanalazimika 
kulipa faini ya dola 50.

LATRA yatangaza 
nauli mpya mabasi  
mwendo wa haraka

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF LANDS, HOUSING AND HUMAN 

SETTLEMENT DEVELOPMENT
REGISTRATION OF DOCUMENTS ACT, (CAP 117)

 DEED POLL

The documents presented for registration on the 27-12-2022 at 
3:00PM herewith the original of the above mentioned documents 
registration having under folio/s 2003 and serial/s 972/2022 
knowledge receipt of the enclosures here to.
URES:

SIGNED AND DELIVERED BY SAID
JONATHAN MAGAFU BWIRE
Who is known to me personally 
Identified to me by….the letter being known to 
me personally.
This  27 day of 12 / 2022.

BEFOR ME:

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF LANDS, HOUSING AND HUMAN 

SETTLEMENT DEVELOPMENT
REGISTRATION OF DOCUMENTS ACT, (CAP 117)

 DEED POLL

The documents presented for registration on the 27-12-2022 at 
3:00PM herewith the original of the above mentioned documents 
registration having under folio/s 2000 and serial/s 969/2022 
knowledge receipt of the enclosures here to.
URES:

SIGNED AND DELIVERED BY SAID
MWINGIRA JIGWIRA MALEKERA
Who is known to me personally 
Identified to me by….the letter being known to 
me personally.
This  27 day of 12 / 2022.

BEFOR ME:

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF LANDS, HOUSING AND HUMAN 

SETTLEMENT DEVELOPMENT
REGISTRATION OF DOCUMENTS ACT, (CAP 117)

 DEED POLL

The documents presented for registration on the 27-12-2022 at 
12:41PM herewith the original of the above mentioned documents 
registration having under folio/s 1993 and serial/s 963/2022 
knowledge receipt of the enclosures here to.
URES:

SIGNED AND DELIVERED BY SAID
SARYA MABEMBERE MATARE
Who is known to me personally 
Identified to me by….the letter being known to 
me personally.
This 27 day of 12 / 2022.

BEFOR ME:

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF LANDS, HOUSING AND HUMAN SETTLEMENT 

DEVELOPMENT
REGISTRATION OF DOCUMENTS ACT, (CAP 117)

 CHANGE OF NAME DEED POLL

BY THIS DEEP I SELINA PETRO KOKUBELWA of P.O.Box ARUSHA.
DO HEREBY absolutly renounce and abandon the use of my former names 
SELINA PETER MISINGO which appear in NMB Card NO. 
5161480005859945 in lieu thereof do assume the name, SELINA PETRO 
KOKUBELWA wich appear  in Citizen ID Card NO. 
19970402-23125-00002-14 in pursuance of such change of my names as 
aforesaid.
I HEREBY that I shall at all time hereafter and in all records, deeds and 
instruments in writing and in all actions and proceeding and in all dealings 
and transactions and upon all occasions whatsoever use and sign the 
said name of SELINA PETRO KOKUBELWA as my name in lieu of the name 
of SELINA PETER MSINGO   reanounced as aforesaid.

AND, I HEREBY AUTHORISE and REQUEST all persons to designate and 
address me in the name of SELINA PETRO KOKUBELWA 

I, SELINA PETRO KOKUBELWA make this decleration consdentiously 
beliving the same to be true and in accordande with the provisions of the 
Oaths (Judicial) and Statutory Decleration Act, No. 59 of 1966.
IN WITNESS WHEREOF  I have here unto subscribed the name of SELINA 
PETRO KUKOBELWA  on the day and in the manner herein after 
appearing.  

SIGNED AND DELIVERED BY SAID
SELINA PETRO KUKOBELWA
Who is known to me personally 
Introduced to me by….the letter being 
known to me personally.
This  7TH day of 12 / 2021

BEFOR ME:

Na Halfani Chusi

MWILI wa Gwiji wa Soka Du-
niani, Pele umeagwa jana ka-
tika uwanja wa klabu ya Santos 
wa Vila Belmiro na unatarajiwa 
kuzikwa katika ghorofa ya tisa ya 
jengo la mazishi lililoko karibu na 
uwanja huo.

Kwa mujibu wa vyombo vya 
habari nchini Brazil, maziko yata-
fanyika katika eneo hilo linalomi-
likiwa na klabu hiyo aliyoitumikia 
kwa sehemu kubwa ya maisha 
yake ya soka.

Vyombo hivyo vimeripoti kuwa 
jeneza la gwiji huyo  litapita mi-
taani hadi  mbele ya nyumba “O 
Rei’s” mahali anakoishi mama 
yake mzazi.

Kwa mujibu wa vyombo hivyo, 
mama yake Pele amelala kitanda-
ni na anaripotiwa kuwa na miaka 
100.

Mwili wa Pele utakwenda ku-
pumzishwa, huku vyanzo mbal-
imbali kutoka nchini Brazil, vi-
kieleza kuwa familia pekee ndiyo 
itakayoruhusiwa kwenye hatua ya 

Pele kuzikwa ghorofa ya tisa
kuupumzisha mwili huo.

Makaburi hayo ambayo gwiji huyo wa 
soka duniani atakwenda kupumzishwa 
ni ya ghorofa na yaliingia kwenye rekodi 
ya kitabu cha Guinness mwaka 1991 
kuwa kati ya makaburi marefu zaidi du-

niani yakiwa na ghorofa 14.
Mwili wa Pele utapumzishwa kwenye 

ghorofa ya tisa, mwanzoni jengo hilo lili-
jengwa ili kuwa makazi ya watu kabla ya 
kubadilishwa na kuwa nyumba ya wafu 
mwaka 1983.

Mke wa Rais wa Zan-
zibar, Mariam Mwinyi  
ambaye ni Mwenyekiti 
wa Taasisi ya Zanzibar 
Maisha Bora Foun-
dation “ZMBF” (wa 
pili kushoto), akim-
kabidhi boti, mashine, 
kamba pamoja na vifaa 
mbalimbali katibu 
wa kikundi cha  IPO 
Sababu, Tumbe Kaije 
Said Bakari na Bikom-
bo Rashid Ali  (kulia) 
katika hafla ya 
ugawaji  wa vifaa  vya 
kilimo cha mwani kwa 
vikundi vya Wilaya 
ya Michweni Mkoa 
wa Kaskazini Pemba 
jana. PICHA: IKULU
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Samia aridhia ekari mil.  
1.5 kugawiwa wananchi

Vituo vya mafuta 195 
vimejengwa kinyume  
cha kanuniNa Munir Shemweta

RAIS Dk. Samia Suluhu Hassan 
ameridhia ardhi yenye ukubwa 
wa ekari 1,492,703 iliyokuwa se-
hemu ya hifadhi na maeneo ya 
umma, zikiwamo ranchi za seri-
kali kumegwa na kurasimishwa 
kwa wananchi.

Aidha, mapori tengefu 12 yenye 
ukubwa ekari 707,962 na hifa-
dhi za misitu saba zenye ekari 
46,715 nayo yamefutwa na ardhi 
hiyo kukabidhiwa kwa wananchi 
kupitia usimamizi wa serikali za 
mikoa katika kupanga na kuyapi-
ma maeneo hayo.

Waziri wa Ardhi, Nyumba na 
Maendeleo ya Makazi, Dk. An-
geline Mabula, alibainisha hayo  
wakati akizungumzia masuala 
mbalimbali ya sekta ya ardhi na 
mwelekeo wa utekezaji wa wiz-
ara hiyo kuanzia januari, mwaka 
huu.

“Kamati ya mawaziri wa wiz-
ara za kisekta imeielekeza mikoa 
kusimamia utekelezaji wa ua-
muzi wa serikali kwenye mae-
neo yao yote yalioainishwa na  
kutolewa uamuzi,” alisema Dk. 
Mabula. 

 Miongoni mwa kazi zinazoen-
delea kutekelezwa sasa, kwa mu-
jibu wa Dk. Mabula, ni uwekaji 
wa alama za mipaka baina ya 

maeneo ya hifadhi na maeneo 
ambayo serikali imeridhia yabaki 
kwa wananchi, upangaji na upi-
maji wa maeneo yaliyorejeshwa 
kwa wananchi, utambuzi, 
uhakiki na uthamini wa maeneo 
ambayo wananchi watatakiwa 
kupisha shughuli au maeneo ya-
takayotumika kwa matumizi ya 
umma na uandaaji wa mipango 
ya matumizi ya ardhi.

Kuhusu ulipaji kodi ya pango la 
ardhi hasa baada ya msamaha wa 
riba ya malimbikizo ya pango la 
ardhi uliotolewa na Rais ambao 
wananchi wenye malimbikizo 
walipewa nafuu ya kulipa deni 
la msingi bila riba, Dk. Mabula 
alisema, wizara imekusanya Sh. 
90,907,939,421 sawa na asilimia 
75 ya lengo la nusu mwaka. 

Hadi kufikia Novemba, 2022 
wananchi 2,819 wamenufaika 
na msamaha wa riba ya malim-
bikizo ya kodi ya pango la ardhi 
yenye jumla ya Sh. 6,946,930,272. 
Idadi hiyo haijumuishi wananchi 
waliojitokeza ambao wamehu-
dumiwa kuanzia tarehe 1  hadi 31. 
Desemba 2022. 

Pia alisema katika mwezi De-
semba pekee, wizara imeshuhu-
dia idadi kubwa ya wamiliki 
waliojitokeza kulipa kodi na Sh. 
bilioni 22.6 zimekusanywa.

Kuhusu utatuzi wa migogoro 

ya ardhi, Dk. Mabula amezitaka 
mamlaka za serikali za mitaa 
kusimamia kikamilifu mipango 
ya jumla, mipango kina na mipa-
ngo ya matumizi ya ardhi vijijini 
kupitia kamati za ardhi za vijiji ili 
kudhibiti ujenzi holela usiozin-
gatia mipango iliyoandaliwa na 
kuidhinishwa kupitia Kamati za 
Mipangomiji. 

“Wizara imekuwa ikipokea 
taarifa na malalamiko kutoka 
kwa wananchi kuhusu ukiukwaji 
wa taratibu mbalimbali zinazo-
husu Usimamizi wa Ardhi Mijini 
na Vijijini. Miongoni mwa malala-
miko ni baadhi ya viongozi wa vi-
jiji na mitaa kuuza ardhi kinyume 
cha utaratibu, kukosekana kwa 
udhibiti wa uendelezaji ardhi ka-
tika maeneo ya vijiji na miji. Hali 
hiyo imesababisha kuongezeka 
kwa migogoro ya ardhi na uende-
lezaji ardhi kinyume na mipango 
iliyoandaliwa na kuidhinishwa,” 
alisema. 

Kutokana na malalamiko hayo, 
Dk. Mabula alisema wizara in-
aandaa programu maalum ya 
kufanya ukaguzi wa uzingatiaji 
wa mipango ya matumizi ya ar-
dhi kwa mamlaka za upangaji na 
kwamba taarifa hizo zitatolewa 
kwa umma kama sehemu ya 
uwajibikaji wa mamlaka kwa wa-
nanchi.

Na Christina Mwakangale

SERIKALI imesema vi-
tuo vya mafuta 195 kati 
ya 1,868 vilivyojengwa 
nchini, vimejengwa kwe-
nye maeneo yaliyo chini 
ya mita 200 jambo amba-
lo ni kinyume cha kanuni.
Waziri wa Ardhi, Ny-

umba na Maendeleo ya 
Makazi,  Dk. Angelina 
Mabula, aliyasema hayo 
jana mkoani Dar es Sa-
laam akitoa tathmini na 
mwelekeo wa sekta za 
wizara hiyo kuanzia Janu-
ari Mosi, mwaka huu.
Alisema Novemba 10, 

mwaka jana,  alitoa 
maelekezo ya kusimami-
sha utoaji wa vibali vya 
ujenzi na mabadiliko ya 
matumizi ya ardhi, kwa 
ajili ya ujenzi wa vituo 
vya mafuta kwa kipindi 
cha miezi mitatu, ili ku-
wezesha kufanyika tath-
mini ya uendelezaji wa 
vituo hivyo nchini.
“Hadi kufikia tarehe 31 

Disemba, 2022 wizara im-
epokea taarifa ya uende-
lezaji wa vituo vya mafu-
ta kutoka halmashauri 129 
kati ya 184 zilizopo nchini 
sawa na asilimia 70.1. 

Uchambuzi uliofanywa 
na Wizara umebaini ka-
tika halmashauri 129, 
kuna vituo 2,063 kati 
ya hivyo, vya mafuta ni 
1269 na vidogo
794.
“Vituo 1,868 vimejengwa 

katika umbali wa zaidi 
ya mita 200 kutoka kituo 
kimoja na kingine sawa na 
asilimia 90.5 kama inavy-
oelekezwa na kanuni ya 
viwango vya umbali; huku 
vituo 195 vikijengwa um-
bali wa chini ya mita 200 
sawa na asilimia 9.5. 
“Wizara inaendelea 

kufanya uchambu-
zi, ili kubainisha vituo am-
bavyo vimejengwa kabla 
au baada ya kanuni za 
mwaka 2018 zinazoen-
delea kutumika ili hatua 
stahili ziweze kuchuku-
liwa,” alisema.
Alisema tathmini alibaini 

pia Jiji la Dar es Salaam, 
kuna baadhi ya vituo vya 
mafuta vimeanza ku-
jengwa katika eneo la 
Hifadhi ya Barabar, na 
kwamba suala hilo lina-
fanyiwa kazi na mamlaka 
za serikali na wananchi 
wote wanaombwa kuwa 
watulivu.
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MAONI & UCHAMBUZI

WINGU zito lililokuwa limetanda katika medani ya kisiasa nchini 
sasa limeanza kutoweka. Hii ni baada ya Rais Dk. Samia Suluhu 
Hassan jana kutangaza rasmi kwamba mikutano ya kisiasa ili-
yokuwa imepigwa marufuku tangu mwaka 2016, sasa inaruhusiwa 
kufanyika. 

Mikutano hiyo ilipigwa marufuku sambamba na kuminywa 
kwa uhuru wa vyombo vya habari huku serikali iliyopita ikiweka 
bayana kwamba masuala ya siasa baada ya uchaguzi hayana nafasi 
na kwamba vyama visubiri hadi mwaka 2020 wakati wa uchagu-
zi mkuu ndipo vifanye siasa. Jambo hilo lililalamikiwa na vyama 
vya siasa kwamba huo ni ukiukwaji wa katiba na demokrasia kwa 
ujumla. 

Kwa wale waliojaribu kufurukuta na kufanya mikutano ya had-
hara kwa kile kilichoelezwa kuwa ni haki yao ya kidemokrasia, 
walijikuta wakitiwa matatani na hata kufunguliwa kesi za jinai 
kwamba walikuwa wakihatarisha usalama wa nchi. 

Wakati mwingine Jeshi la Polisi lilikuwa likitumika kuzuia kwa 
madai ya kuwapo kwa taarifa za kiintelejensia za uwezekano wa 
kutokea uvunjifu wa amani. Jeshi hilo pia likiongozwa na wakuu 
wa polisi wa wilaya, lilisambaratisha watu waliokuwa wakikusanyi-
ka kwa ajili ya mikutano hiyo kwa madai ya kuhatarisha amani. 

Baada ya Rais Samia kuingia madarakani, alionyesha mwanga 
kwamba kuna ulazima wa kuwapo kwa haki, amani na usawa 
miongoni mwa Watanzania na hatimaye kuunda kikosi kazi am-
bacho kiliibuka na mapendekezo kadhaa, ikiwamo kurejewa kwa 
uhuru wa kukusanyika na kujieleza. 

Hatimaye siku iliyosubiriwa kwa hamu ilitimia jana baada ya Rais 
Samia kutangaza Ikulu, Dar es Salaam jana alipokutana na vion-
gozi wa vyama vya siasa kuwa sasa ni ruksa kwa vyama hivyo ku-
jimwayamwaya kwa kufanya mikutano huku vikieleza sera zao na 
kujijenga kwa ajili ya kuimarisha demokrasia nchini. 

Pamoja na ruhusa hiyo, kama alivyosema Rais, Tanzania ni nchi 
ya amani, umoja na mshikamano, hivyo ni fursa kwa vyama vya 
siasa kuitisha mikutano na kueleza sera zao badala ya kushambuli-
ana na kutukanana. Kwa kifupi, kinachotakiwa ni vyama vya siasa 
kufanya siasa za kistaarabu na kiungwana. Rais ameweka hadha-
rani kwamba yeye, serikali yake na chama chake cha CCM wako 
tayari kukosolewa lakini si kutukanana na kuonyeshana ubaya. 

Kwa mantiki hiyo, CCM ikiwa ndicho chama tawala na inatekeleza 
Ilani ya Uchaguzi ya mwaka 2020- 2025, inapaswa kukosolewa juu 
ya yale yanayofanyika kulingana na ahadi ilizotoa. Pale kwenye up-
ungufu au kasoro ikosolewe pamoja na serikali yake kwa misingi 
ya kuheshimiana. 

Pamoja na hayo, Jeshi la Polisi linapaswa kutekeleza wajibu wake 
kwa kuhakikisha ulinzi na usalama vinatolewa wakati wa miku-
tano hiyo pamoja na kutoa vibali kama sheria inavyoagiza badala 
ya kuzuia na kuwakamata viongozi na wafuasi wa vyama vya siasa 
kwa visingizio vya hatari ya uvunjifu wa amani. 

Katika misingi ya kidemokrasia hususan ndani ya vyama vingi 
kuna kupingana bila kupigana na kama ni kukosoana, ni lazima 
pande husika zifanye hivyo kwa hoja badala ya matusi, kejeli na 
maneno mengine ya kuudhi ambayo yanaweza kusababisha chuki 
na uhasama. Hivyo, milango imefunguliwa na tunatarajia kuona 
ile kiu ya wananchi kusikia hoja za kisiasa, inakidhiwa kwa hoja 
mujarabu na si matusi. 

2023 uwe wa wigo
mpana wa uhuru

 Muungwana Lazima Nilonge

Ruhusa mikutano ya  
kisiasa idumishe  

demokrasia, amani
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WAKATI mwaka 2023 ukiwa kwenye wiki yake 
ya kwanza, wadau wa haki za binadamu na 
wachambuzi wa siasa wanataka kuongezwe 
usimamizi wa haki za binadamu, demokrasia 
na uhuru wa vyombo vya habari.

Wanaona kwamba 2022 unapomalizika ni 
wakati wa kuganga yajayo na kuyaacha am-
bayo awali yalijitokeza miaka kadhaa nyuma, 
ikiwamo kuminya uhuru wa vyombo vya 
habari, haki ya kujieleza na kutoa maoni na pia 
kukandamiza uwepo na mchango wa asasi za 
kiraia kuchangia maendeleo ya siasa, uchumi 
na jamii.

Hellen-Kijo Bisimba, mwasisi wa taasisi ya 
LHRC, anasema kuna haja ya kusonga mbele  
kwa kuhakikisha kwamba uhuru wa vyombo 
vya habari upo, kwa kuwa ndiyo mlango unao-
fungulia uhuru mwingine.

Uhuru wa vyombo vya habari ukiminywa, 
na mwingine wa aina yeyote utabanwa kwa 
sababu uhuru wake ndiyo unaofanikisha ku-
jua mengine ambayo yalikuwa hayajulikani, 
ndiyo unaofichua mengi ambayo hayajulikani, 
unafundisha kwa wale ambao walikuwa ha-
wayajui.

Mwaka huu unatakiwa kuachana na makan-
dokando hasa vyombo vya habari kuminywa 
na watu wawe huru kujieleza.

Kwa kuangalia maoni yake uhuru wa ku-
pata habari ni msingi wa uhuru mwingine na 
sasa uhuru wa kidemokrasia unapanuka zaidi 
kwa vyama vya siasa vya upinzani kupewa 
haki ya kujumuika ili kutoa fursa kwa vyama 
hivyo kuwa na uhuru na kujiandaa kwa ajili ya 
chaguzi zilizo mbele hususan ni wa serikali za 
mitaa hapo mwakani.

Mwaka huu umeondoa kiwingu wanasiasa 
wana haki za kujumuika, Rais Samia Suluhu, 
anapoingia madarakani, anasema ni lazima 
kuwe na maridhiano ya kisiasa na kujenga 
Tanzania moja.

Ni jambo la kujivunia baada ya kuwafungulia 
wanasiasa kifungo cha miaka mingi ambacho 
kilizorotesha demokrasia.

Mbali na hayo mwaka huu, hautaweza kuli-
weka pembeni suala la uhuru wa kiuchumi, 
kuhusu tozo, kufanya biashara na kutengewa 
maeneo na kuangalia mifumo ya kikodi iliyo 

rafiki.
Lakini, haya yote yataweza kusonga mbele, 

iwapo kuna katiba, na katiba mpya ndiyo suala 
la msingi na muhimu, haliwezi kuwekwa kan-
do kwa kuwa ndio litaweka sawa haya yanay-
ozungumzwa leo 2023 yakianzia 2022.

Mwenyekiti wa Jukwaa la Katiba ( JUKATA), 
Bob Chacha Wangwe anasema matarajio kwa 
kipindi cha mwaka huu ni utekelezaji wa yale 
yaliyowakutanisha viongozi wa kisiasa iki-
wamo Rais Samia ambayo leo yameanza kuzaa 
matunda.

Anakumbusha kuwa mwaka jana kiliundwa 
kikosi kazi kilicholenga kukusanya maoni ili 
kuweka mambo sawa.

Oktoba mwaka jana, Rais Samia alipokea Ri-
poti ya Kikosi Kazi cha Kuratibu Maoni ya Wa-
dau wa Demokrasia ya Vyama Vingi vya Siasa 
Ikulu jijini Dar es Salaam.

Miongoni mwa mapendekezo yanayotolewa 
na kikosi kazi ni kuruhusiwa kufanyika kwa 
mikutano ya hadhara kwa mujibu wa katiba 
na sheria pamoja na kuzingatia ambayo yote 
yameruhusiwa

Rais Samia anasema anaunga mkono pen-
dekezo la kufanya marekebisho ya Sheria ya 
Vyama vya Siasa kwani kutumia sheria na  
kanuni za awali zingeendelea kusababisha 
changamoto na dosari zilizokuwa zikijitokeza 
mwanzoni.

Pia anavitaka vyama vya siasa kutathmini 
mienendo ya vyama vyao hasa kuzingatia us-
awa wa kijinsia, matumizi mazuri ya fedha, 
utawala bora na kutokomeza ukatili wa kijin-
sia kwa kuwawezesha wanawake kugombea 
nafasi muhimu.

Kikosi kazi hicho kilipendekeza utaratibu 
mpya wa kupata Wajumbe wa Tume ya Taifa 
ya Uchaguzi, utendaji wa Tume uruhusiwe 
kuhojiwa kwenye Mahakama ya Juu na pia 
isilazimike kufuata amri ya mtu, idara , chama 
chochote cha siasa au siasa.

Aidha, kinapendekeza matokeo ya uchaguzi 
wa rais yahojiwe kwenye Mahakama ya Juu 
mara itakapoanzishwa hayo ni miongoni mwa 
mambo yanayolalamikiwa na wananchi kwa 
hiyo 2023 ianze kuyafanyia kazi.

 .

Na Christina 
Mwakangale
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habari kitaifa

Maelfu kuuaga mwili  
wa Papa Benedict XVI

KABWELA

Na Mwandishi wetu

MAMLAKA ya Ma-
wasiliano Tanzania 
(TCRA), imesema uhakiki 
wa laini za simu ume-
fikia asilimia 99 huku 
akiwataka  wasiokamili-
sha kufanya hivyo kabla 
ya muda wa mwisho 
uliopangwa wa Januari 
31, mwaka huu. 

Kwa mujibu wa taarifa 
kwa umma iliyotolewa 
na Mkurugenzi Mkuu 
wa TCRA, Dk. Jabiri 
Bakari, lengo la uhakiki 
wa laini zinazotumika 
ni kuwalinda watumiaji 
huduma za mawasiliano 
dhidi ya matukio 
ya utapeli na wizi 
mtandaoni.

“Kila mmoja wetu ak-
itekeleza kwa ukamilifu 
zoezi hili tutafanikiwa 
kuweka anga la Mtandao 
wa Mawasiliano, hasa 
mawasiliano ya simu 
nchini, kuwa salama 
zaidi kwa kila mmoja 
wetu,” alisisitiza.

Meneja wa Kitengo 
cha Usimamizi wa Ma-
wasiliano ya simu na in-
taneti wa TCRA, Sadath 
Kalolo, akizungumzia 
maendeleo ya uhakiki 
huo alisema kati ya laini 
za simu 60,076,000 
zinazotumika am-

bazo hazijahakikiwa ni 
2,062,000 sawa na asil-
imia 4.3.

Aidha, TCRA imetoa 
utaratibu wa kuhakiki 
ni kubofya namba *106# 
katika simu, ataweza 
kuhakiki usajili wa 
namba yake ya simu, 
pamoja na kutazama 
idadi ya namba zilizos-
ajiliwa kwa namba yake 
ya Kitambulisho cha 
Taifa kinachotolewa na 
Mamlaka ya Vitambul-
isho vya Taifa (NIDA) na 
kufuata maelekezo.

Mamlaka hiyo im-
ebainisha kuwa baadhi 
ya watumiaji huduma 
za mtandao wa simu 
wamekuwa wakikwepa 
kusajili laini za simu 
kwa sababu mbalim-
bali, ikiwamo kukwepa 
kubainishwa kwa ma-
tendo ya jinai wanay-
otenda kwenye mtandao 
na hutumia mbinu ya 
kununua, laini za simu 
zilizosajiliwa tayari 
kwa utambulisho wa 
watumiaji wengine wa 
huduma za mawasiliano.

Mapema Novemba 
mwaka jana, TCRA 
ilitangaza kuzifungia 
jumla ya namba tambu-
lishi 52,087, zikiwamo 
zinazohusishwa na wizi, 
utapeli na ulaghai kupi-
tia mitandao ya simu.

TCRA: Zaidi ya asilimia 90 
laini za simu zimehakikiwa

Na Beatrice Moses

MAELFU ya waamini wa Kanisa 
Katoliki wanatarajiwa kuaga mwili 
wa Papa mstaafu Benedict XVI ka-
tika Kanisa Kuu la Mtakatifu Peter 
ikiwa ni hatua ya kutoa heshima 
zao za mwisho kwa kiongozi huyo.  

Kwa mujibu wa mtandao wa Vat-
ican News, mwili wa Papa Benedict 
XVI aliyefariki dunia Desemba 31, 
2022 akiwa na umri wa miaka 95 

unaagwa na waombolezaji kwa 
siku tatu.

Mwili huo umewekwa mbele ya 
kanisa hilo kwenye madhabahu ya 
kuungama, ukiwa umevishwa ma-
vazi maalum ya kiaskofu pamoja 
na rozari katika vidole vyake, 
waombolezaji walipanga foleni 
kuanzia juzi ( Jumatatu) alfajiri kwa 
ajili ya kumuaga kiongozi huyo.

Benedict anatajwa kuliongoza 
Kanisa Katoliki kwa takribani mi-

aka minane, kabla ya kutangaza 
kujiuzulu mwaka 2013 kutokana 
na hali yake ya afya kudorora na 
kuweka historia ya kuwa papa wa 
kwanza kujiuzulu.

Ibada ya maziko ya Benedito XVI 
inatarajiwa kuongozwa na Papa 
Francis, itakayofanyika kwenye 
viwanja vya Mtakatifu Peter ke-
sho, kabla ya mwili wake kuzikwa 
katika makaburi yaliyoko chini ya 
kanisa hilo.

Mkuu wa 
Kikosi cha 
Polisi wa Us-
alama Bara-
barani Mkoa 
wa Manyara, 
Regina Matagi 
(kulia), akim-
kabidhi mkazi 
wa mjini 
Babati Em-
manuela John 
(wa pili kulia) 
Sh. 310,000 
na kadi ya 
bima ya Sh. 
200,000 
zilizochangwa 
na askari poli-
si wanawake 
kwa ajili ya 
matibabu juzi. 
PICHA: GIFT 
THADEY

Fadhili Mohamed

Madereva daladala watishia kugoma kutoa huduma
Neema Emmanuel na Rose Jacob, 
MWANZA

MADEREVA wa daladala mkoani hapa 
wametishia kugoma kutoa huduma hiyo ku-
tokana na serikali kuwatoza ushuru kila wan-
apovuka wilaya moja kwenda nyingine.

Wamesema kama hali itaendelea kuwa 
kama ilivyo watasitisha huduma hiyo  
kwa sababu kipato wanachopata ni kidogo 
ikilinganishwa na ushuru wanaolipa kwa kila 
siku.

Walitoa mfano wa daladala kutoka Nyashi-
shi wilayani Misungwi kuelekea Kisesa wilay-
ani Magu, zinalazimika kulipa ushuru katika 
vituo vinne kwa siku.

“Hii ni serikali moja hiyo hiyo, lakini unaku-
ta daladala tunaonewa kwa kutozwa ushuru 
mkubwa kila tunapovuka wilaya moja kwen-
da nyingine, mbali na kodi zingine anazolipa 
mwenye gari,” alisema.

Wakizungumza na Nipashe, madereva hao 
walisema Manispaa ya Ilemela kuanzia jana 
ilipandisha ushuru huo kutoka Sh. 1,000 hadi 
Sh. 1,500 kwa gari moja kwa siku.

Mmoja wa madereva waliozungumza na 
Nipashe,  alisema magari yanayofanya safari 
zake katika wilaya nne wanalazimika kulipa 
ushuru kila kituo wanapovuka wilaya moja 
kwenda nyingine.

Alitoa mfano gari ikitoka Nyashishi kwenda 
Kisesa inalipa ushuru wilayani Misungwi, Ny-
amagana, Ilemela na Kisesa.

Dereva Allen Ladiansi, alisema Wilaya ya 
Ilemela ushuru wake kuanzia jana ulipanda 
na kufikia Sh. 1,500 badala ya Sh. 1,000, Ny-

amagana Sh. 1,000, Misungwi Sh. 500 na 
akifika Kisesa ambayo ni Wilaya ya Magu, 
analipa Sh. 500.

Alisema ushuru huo unalipwa na dere-
va na mwenye gari hahusiki nao wala 
hakubali fedha zake kukatwa kwa siku.

Madereva hao walisema kwa kuwa wa-
natoa huduma katika mkoa mmoja, ush-
uru huo ungekuwa unalipwa katika kituo 
kimoja badala ya kulipia kila wanapovuka 
wilaya moja kwenda nyingine.

Walisema licha ya kulipa ushuru huo, 
maeneo mengi ya vituo ni machafu na 
kuona fedha wanazolipa ni kubwa ikil-
inganishwa na kipato wanachopata kwa 
siku.

Akizungumzia suala hilo Makamu Mwe-
nyekiti wa chama cha madereva wa da-
ladala mkoani Mwanza, Emmanuel Deus, 

alisema kupandishwa kwa ushuru katika 
halmashauri ya Ilemela kutoka Sh. 1,000 
hadi Sh. 1,500, walilkataa katika kikao 
chao na ofisi ya mkurugenzi.

“Katika kikao tulichokaa na ofisi ya Mku-
rugenzi wa Ilemela ambaye aliwakilishwa 
na ofisa mipango wa halmashauri hiyo, tu-
likubaliana mambo yafuatayo ziondolewe 
bajaji ambazo zimekuwa zikikwamisha bi-
ashara ya daladala na kusababisha tukose 
abiria, lakini tunashangaa hawajatekeleza 
badala yake wameanza kutoza ushuru wa 
Sh. 1,500, jambo ambalo sio sahihi,” alise-
ma Emmanuel.

Alisema walikubaliana kuitishwa 
kikao kingine kujadili suala hilo, la-
kini anashangaa kuona jana wameanza  
kupandisha ushuru bila kufahamu suala 
hilo.

Alisema wana wanachama 3,880, wote 
wanaendesha daladala mkoani Mwanza 
na yeye gari analoendesha kwa sasa ana-
lipa ushuru wa Sh. 5,500 kwa siku.

Alisema akitoka Wilaya ya Misungwi 
analipa Sh. 2,000, Nyamagana, Sh. 2000 
na akifika Ilemela analipa Sh. 1,500 kuan-
zia jana.

Aliungana na wanachama wake kwam-
ba ushuru huo ni mkubwa hawawezi 
kuendelea kuulipa kwa siku na watafanya 
kikao na madereva ili kuweka msimamo 
wa pamoja.

Akizungumzia sakata hilo, Mkurugenzi 
wa Manispaa ya Ilemela, Apolinary Mod-
est  alisema, suala la kupandisha ushuru 
lilitakiwa lianze mwezi Julai 2022,  lakini 
walikaa kikao na viongozi wa daladala 
wakakubaliana lianze Januari  2023.
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Na Beatrice Moses

SERIKALI imesema sababu 
ya idadi ya wanafunzi walioch-
aguliwa kwenda shule za seri-
kali za bweni kuwa ndogo ni 
kutokana na ufinyu wa shule 
hizo.

Vile vile, imesema vilitumika 
vigezo maalum kuchakata wa-
nafunzi wenye ufaulu mzuri 
ikiwamo wa alama za juu.

Kwa mujibu wa taarifa kwa 
umma iliyotolewa na Naibu Ka-
tibu Mkuu Ofisi ya Rais- TAMI-
SEMI anayesimamia Elimu, 
Dk. Charles Msonde, shule za 
sekondari zilizochukua wa-
nafunzi wa kidato cha kwanza 
ni 4,307 na kati yake za kutwa 
ni 4,269 na bweni 38 ambazo 
zina uwezo wa kuchukua wa-
nafunzi 4,224.

“Wale wenye viwango vya 
juu sana ndiyo waliochaguliwa, 
lakini hata hivyo waliofaulu 
kwa viwango vya juu pia ni 
wengi,  hapa tunasema wali-

ochaguliwa kwenda bweni 
wamepata daraja la kwanza 
A, lakini ukiangalia waliopata 
daraja hilo wapo wanafunzi 
50,475, hivyo hata kwenye 
daraja hili la kwanza ipo ka-
nuni iliyotumika ya kugawa 
nafasi za wanafunzi waliofaulu 
vizuri,” alifafanua.

Alibainisha  kuwa  shule za 
bweni zimegawanyika katika 
makundi matatu ambayo la 
kwanza ni lenye ufaulu wa juu, 
la pili ni shule za bweni za ufun-
di na la tatu ni shule za bweni 
kawaida.

Dk. Msonde alisema shule 
zenye ufaulu wa juu ziko 
saba hata hivyo hakuzitaja, ze-
nye nafasi kwa wanafunzi 932 
ambao waliopangwa.

Alisema pia shule za bweni 
za ufundi ziko tisa zikiwa na 
uwezo wa kuchukua wanafun-
zi 1,323 wakati shule za bweni 
za kawaida zimechukua wa-
nafunzi 1,816 na bweni umiliki 
wa mkoa 153.

Dk. Maspnde alisema  wa-
nafunzi waliopata ufaulu wa 
daraja kwanza (A) wako 50,475 
na kati ya hao waliochaguli-
wa ni 4,224, kwenye shule za 
bweni zenye ufaulu wa juu.

  “Niweke wazi kuwa ufaulu 
wa daraja la kwanza yaani A 
unaanzia kwenye maksi 241 
hadi 300 na wazazi au walezi 
wanaona daraja ambalo mtoto 
wake amepata, lakini sisi tunao-
ingia kwenye mfumo tunaona 
alama  sasa mtaona kwamba 
takribani wanafunzi 46,251 we-
nye ufaulu wa daraja la kwanza 
(A) wamepangiwa kwenye 
shule za kutwa kutokana na 
uhaba wa nafasi za bweni.

Akizungumzia kuhusu shule 
za bweni kawaida, Dk. Msonde 
alisema kanuni yake ni uwiano 
wa watahiniwa wote wa darasa 
la saba katika shule za vijijini au 
mazingira magumu katika hal-
mashauri mara idadi ya nafasi 
zote za bweni kwa wavulana na 
wasichana wa vijijini.

“Lakini wale waliopangiwa 
bweni wanaufaulu wa daraja la 
kwanza wa alama za juu zaidi 
kuliko wale 46,251 na ndio 
maana tulivyofika ukomo wa 
idadi ya wanafunzi wanaotak-
iwa kwenda bweni wale wal-
iobakia wenye ufaulu wa daraja 
la kwanza wote waliopangiwa 
kwenye shule za kutwa.”

Kadhalika wanafun-
zi  1,069,717  walichaguliwa 
kwenda kwenye shule  za 
kutwa,  iliyokaribu na shule 
ya msingi aliyosoma. Uchaguzi 
wa wanafunzi hao iwe bweni 
au kutwa unahusisha wote 
waliosoma shule za serikali na 
binafsi

Alisema wanafunzi wali-
ofaulu na kuwa na sifa ya kuch-
aguliwa kujiunga na kidato 
cha kwanza mwaka 2023 ni 
1,073,941 na kati ya hao wali-
ochaguliwa kujiunga na shule 
za bweni ni 4,224  ambao ni 
sawa na asilimia 0.39 ya wa-
nafunzi wote waliochaguliwa.

Tarime 
yakamilisha 
vyumba
madarasa  
kwa 100%
Na Samson Chacha, TARIME

HALMASHAURI ya Mji wa 
Tarime mkoani Mara, imeka-
milisha ujenzi wa vyumba vya 
madarasa 41 kwa Sh. milioni 
820 zilizotolewa na serikali 
katika shule za msingi na se-
kondari.

Wanafunzi 1,811 walifaulu 
kujiunga na shule za sekondari 
katika halmashauri hiyo waki-
wamo 13 waliochaguliwa kuji-
unga na shule za bweni,  
wavulana 10 na wasichana 
watatu.

Akizungumza na waandishi 
wa habari ofisini kwake mwis-
honi mwa wiki, Mkurugenzi 
Mtendaji wa halmashauri hiyo, 
Gimbana Ntavyo, alisema 
Halmashauri ya Mji Tarime 
mwaka 2022, ilipata Sh. mil-
ioni 820 kutoka serikalini kwa 
ajili ya ujenzi wa vyumba vya 
madarasa 41 na kukamilisha  
madarasa hayo kwa asilimia 
100 kwa kiwango kinacho-
takiwa.

“Tunatarajia kuwapokea 
wanafunzi 1,811 waliofanya 
mtihani wa kumaliza darasa 
la saba mwaka jana na ku-
faulu wamo wanafunzi 13 
wakiwamo wavulana 10 na 
wasichana watatu watakaoji-
unga katika shule za bweni na 
kutwa.

Mkurugenzi huyo aliwataka 
wazazi wa

watoto 1,811 waliofaulu mti-
hani kuwafanyia maandalizi 
muhimu na kumpongeza Rais 
Dk. Samia Suluhu Hassan kwa 
kuwapatia fedha za ujenzi wa 
madarasa hayo yatakayowez-
esha wanafunzi hao kuingia 
wote kwa awamu moja.

Pia walipongeza mfuko na 
Mbunge wa Jimbo la Tarime 
ambao wamechangia kila shule 
mpya Sh. milioni 3.4 ili ku-
kamilisha ujenzi katika shule 
hizo mpya.

Serikali yafafanua sababu 
upangaji shule za bweni

Baadhi ya viongozi na wananchi wa Kijiji cha Ngwinde, Kata ya Litola, wilayani Namtumbo wakishiriki katika wiki 
maalum ya upandaji miti mkoani Ruvuma. PICHA: GIDEON MWAKANOSYA

Na Grace Gurisha 

MKAGUZI Msaidizi wa Jeshi la 
Polisi, Jesca Malia (37) ameieleza 
Mahakama ya Hakimu Mkazi 
Kisutu, Dar es Salaam jinsi sha-
hidi alivyomtambua mtuhumiwa 
aliyemwekea kilevi na kumwibia 
mali zake katika gwaride la utam-
bulisho. 

Shahidi huyo alidai jana mbele 
ya Hakimu Mkazi Mwandamizi, 
Ramadhani Rugemalila, wakati 
akiongozwa na Wakili wa Serikali, 
Mosie Kaima kutoa ushahidi dhi-
di ya Borgias Augustine na wen-
zake wawili. 

Alidai kuwa Februari 21, 2022 
majira ya mchana alikuwa Kituo 
cha Polisi Kijitonyama akiende-
lea na majukumu yake ya kazi, 
alipigiwa simu na mpelelezi Ma-
yunga kuwa kuna mlalamikaji  
ambaye kesi yake ipo kwake  
kuwa anaweza kumtambua 
mshtakiwa. 

Alidai kuwa alimweleza kuwa 
mlalamikaji huyo ambaye ni Con-
solatha Alphonce aende siku in-
ayofuata kituoni hapo kwa ajili ya 
gwaride la utambuzi. 

Shahidi huyo alidai, Februari 
22, 2022 majira ya mchana Ma-
yunga alifika kituoni hapo akiwa 

na Alphonce na kumwelekeza 
ampeleke kwenye chumba maal-
umu ili na yeye atafute askari wa 
kusimamia gwaride. 

Alidai kuandaa gwaride la watu 
wanane ambao wanaendana na 
Augustine, aliwapanga mstari 
mmoja na mtuhumiwa akacha-
gua kusimama kwa mtu wa kwan-
za kutoka kulia. 

Alijaza fomu ya utambuzi kwa 
kuandika majina ya watu wote 
waliokuwa kwenye gwaride liki-
wamo jina la mlalamikaji Con-
solatha Alphonce, ilipomaliza al-
imuita askari Ernest ili ampeleke 
shahidi. 

“Shahidi aliweza kumtambua 
mtuhumiwa ambaye alimshika 
kwenye bega lake, ambapo ni-
kamuita askari Nande ili amtoe 
nje shahidi, baada ya hapo nika-
malizia kujaza fomu kipande cha 
utambuzi,” alidai shahidi. 

Pia alidai kuwa baada ya zoezi 
hilo, mshtakiwa alirudishwa ma-
habusu na akaandaa maelezo ya 
alichokisimamia. Kesi itaendelea 
kusikilizwa Januari 10, 2023. 

Ilidaiwa kuwa Agosti 23, 2021 
mshtakiwa akiwa eneo la Hotel 
Elegance iliyopo Sinza, Wilaya ya 
Kinondoni, Dar es Salaam kwa 
nia ovu alimuwekea kilevi Conso-

latha Alphonce. 
Katika shtaka la pili, siku hiyo 

hiyo na eneo hilo mshtakiwa Au-
gustine anatuhumiwa kuiba simu 
janja aina ya IPhone yenye tham-
ani ya Sh. milioni 2.9, Nokia yenye 
thamani ya Sh. 50,000 na kwa 
kupitia ATM kadi ya CRDB aliiba 
Sh. 700,000 mali ya Consolatha 
Alphonce. 

Katika shtaka la tatu linalowak-
abili Ally Kibuga na Abdallah 
Manti, wanatuhumiwa tarehe 
zisizofahamika za mwezi Agosti, 
walipokea simu aina ya IPhone 
ambayo ilikuwa inajulikana kama 
imeibwa. 

Shahidi aeleza mahakama alivyomtambua mtuhumiwa
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Wakazi Rorya waunda  
umoja kuisaidia serikali
Na Samson Chacha, RORYA

Z
AIDI ya wakazi 400 wa 
vijiji vya Kowak wilay-
ani Rorya wameunda 
Jumuiya ya kujiletea 

Maendeleo ( JMK) itakayojikita 
kuunga mkono juhudi za seri-
kali kuchangia  ujenzi wa vy-
umba vya madarasa, zahanati, 
vituo vya afya, maji na miun-
dombinu ya barabara.

Akizungumza na waandi-
shi wa habari mwishoni mwa 
wiki, Mwenyekiti wa Jumuiya 
hiyo ambaye ni Mhadhiri wa 
Chuo Kikuu cha Dodoma, 
Prof. Julius Nyahongo, alisema 
kuwa Kowak ni kijiji kilichotoa 

mchango mkubwa wa maen-
deleo ya nchi hata kabla ya 
kupata uhuru, Shule ya Kowak 
imetoa wasomi wengi nchini 
akiwamo aliyekuwa Mbunge 
hayati Ayila Omolo. “Kumeku-
wapo na vikundi na jumuiya 
mbalimbali za kijamii katika 
wilaya hii ya Rorya, lakini vingi 
vimekuwa vikijikita kwenye 
mambo ya misiba na kusahau 
juhudi za kuunga mkono ku-
jiletea maendeleo ya pamoja 
na kuunga mkono serikali,” 
alisema. Alisema jumuiya ya 
JMK inaundwa na vijiji sita vi-
navyozunguka Kowak na ina 
wanachama zaidi ya 400, hai-
jihusishi na mambo ya kisisaa 

wala dini, inajikita kuunga 
mkono juhudi za serikali na 
wananchi kuchangia shughuli 
za kujiletea maendeleo husu-
sani katika ujenzi wa vyumba 
vya madarasa, zahanati, vituo 
vya afya, maji na miundom-
binu ya barabara.

Alisema Rorya inafanya 
juhudi za kuunga mkono seri-
kali katika maendeleo kwa 
kuwa ilikuwa inasuasua na 
kuwataka wanachama kuwa 
na mshikamano, umoja na 
upendo na maendeleo yatapa-
tikana.

“Jumuiya yetu inajumuisha 
wana Kowak na wana Rorya 
wote walipo ndani ya Mkoa 

wa Mara na nje ya nchi ili tu-
ungane kuchangia maendeleo 
ya wilaya yetu kwa ajili ya wa-
nanchi wetu.”

Mwenyekiti wa Kijiji cha 
Kowak, Kapis Otieno na wa-
nachama wenzake wakiwamo 
Makamu Mwenyekiti wa Ju-
muiya hiyo, James Elias na 
Lameck Oliko, walisema wa-
nampongeza Prof. Nyahongo 
kwa kuwajumuisha kwa pamo-
ja na kuunda JMK ambayo ita-
saidia kuleta maendeleo na ku-
waomba wana Rorya kuacha 
malumbano ya koo kwa koo, 
kuacha ukabila na kubaguana 
ili kupata maendeleo na seri-
kali itawaunga mkono.

Bandari ya 
Shanghai  
yawa na 
mizigo mingi 
licha UVIKO-19
Na Mwandishi Maalum

TAKWIMU zimeonesha kuwa 
Bandari ya Shanghai imeendelea 
kuwa yenye mizigo mingi zaidi 
duniani kwa mwaka wa 13 mfu-
lulizo katika mwaka 2022, licha 
ya janga la UVIKO-19.
Takwimu zilizotolewa na Kam-

puni ya Kimataifa ya Bandari ya 
Shanghai, ambayo ni mwende-
shaji wa bandari hiyo zimeone-
sha kuwa makontena yaliyopaki-
wa na kupakuliwa kutoka bandari 
yalikuwa zaidi ya milioni 47.3 
yenye urefu wa sawa na futi 20 
(TEUs) kila moja mwaka 2022.
Taarifa hizo ni kwa mujibu wa 

habari zilizochapishwa na Tovuti 
ya Gazeti la Umma ya nchini 
China.
Ilisema wakati ikikabiliana 

na janga, pamoja na mawimbi 
ya joto na baridi mwaka jana, 
bandari hiyo ilihakikisha utend-
akazi thabiti wa Kituo cha 
Kimataifa cha Usafirishaji cha 
Shanghai na kulinda uthabiti wa 
minyororo ya kimataifa ya vi-
wanda na ugavi.
Aidha, ilisema kutokana na mili-

puko ya hapa na pale ya janga 
hilo katika robo ya pili ya mwaka 
huu, bandari hiyo ilifanikiwa 
kurejesha kwa haraka huduma za 
makontena mwezi Julai, iliposhu-
ghulikia rekodi ya juu ya mwezi 
ya makontena milioni 4.3.

Na Thobias Mwanakatwe, 
MANYONI

MKUU wa Wilaya ya Manyoni, 
Rahabu Mwagisa, amewaonya 
wananchi wanaofanya shughuli 
za kilimo na kuchunga mifugo 
kwenye maeneo ya vyanzo vya 
maji kuacha au wakikamatwa 
watachukuliwa hatua kwa mu-
jibu wa sheria.

Alitoa onyo hilo juzi wakati 
akifungua mkutano mkuu wa 
wadau wa maji wilayani hapo.

Mwagisa alisema Wakala wa 
Usambazaji Maji na Usafi wa 
Mazingira Vijijini (RUWASA) in-
ajitahidi kuhakikisha wananchi 

vijijini wanapata maji kila se-
hemu, lakini tatizo wananchi 
ni chanzo cha kuharibu vyanzo 
vya maji kwa kulima mazao yao, 
kukata miti ovyo na kuchunga 
mifugo.

“Jumuiya za maji nawaagiza 
hakikisheni mnatoa taarifa 
mnapoona wananchi wanaohar-
ibu vyanzo vya maji ili hatua sta-
hiki zichukuliwe kwa wahusika,” 
alisema.

Aliwapongeza RUWASA kwa 
kuendelea kuhakikisha huduma 
ya maji inawafikia wananchi ka-
tika vijiji vyote na maeneo yote 
ndani ya Halmashauri ya Wilaya 
ya Manyoni.

Naye Kaimu Mkurugenzi wa 
Halmashauri ya Wilaya ya Man-
yoni, Fadhili Chimsala, alisema 
wananchi lazima watambue 
kuwa maji ni rasilimali muhimu 
sana katika maisha ya binadamu 
na maji ndiyo uhai, rasilimali 
za maji zitunzwe ili zidumu na 
kutoa maji wakati wote. 

Ofisa wa Taasisi ya Kuzuia na 
Kupambana na Rushwa (TAKUK-
URU), Wilson Ntiro, alisema 
taasisi hiyo itaendelea kufuatilia 
miradi ya maji ili ikamilike kwa 
wakati na ikiwa na kiwango cha 
thamani ya fedha zilizotumika.

Alisema kufanya uharibifu wa 
miundombinu ya maji ni kosa 

la jinai na ni uhujumu uchumi 
viongozi wanatakiwa  wawaeleze 
wananchi kutunza vyanzo vya  
maji ili vidumu na viendelee 
kutoa maji kila siku.

Ntiro alisema Jumuiya za maji 
zihakikishe watu au taasisi zi-
naouza maji zina vibali maalumu 
vya kufanya hivyo kwa kuwa 
Sheria ya Maji 2009 inasema 
haruhusiwi mtu yeyote kuuza 
isipokua wenye kibali maalumu.

Mkuu wa Kitengo cha Uende-
shaji na Matengenezo RUWASA, 
Mhandisi Maduhu Shija, alisisiti-
za suala la kupanda miti kuzun-
guka vyanzo vya maji ili viende-
lee kuwa hali nzuri na kutoa maji 

wakati wote.
“RUWASA itapenda kupata 

taarifa ya kila chanzo cha maji 
imepandwa miti mingapi na pia 
hakikisheni jumuiya zote mna-
wasilisha taarifa za kila mwezi 
kwani kwa kutokufanya hivyo 
tunaweza kuichukulia hatua ju-
muiya hiyo kwa kuifuta,” alisema.

Naye Mkuu wa Kitengo cha 
Jumuiya za Huduma za Maji 
ngazi ya jamii (CBWSO), Binto 
Manyama, alisema; kuanzia 16 
hadi 22 Machi 2023 na jumuiya 
zote za watumia maji ziandike  
mapendekezo ya shughuli zi-
takazofanyika wakati wa wiki ya 
maji.

DC awacharukia wanaoharibu vyanzo vya maji

Mfanyabiashara katika Mtaa wa Kongo jijini Dar es Salaam jana, Samli Mniuka (kushoto), akimpima kiatu mwa-
nafunzi ikiwa ni maandalizi ya shule zinazotarajiwa  kufunguliwa wiki ijayo. PICHA: IMANI NATHANIEL

taarifa hizo ni kwa 
mujibu wa habari 
zilizochapishwa na 
tovuti ya Gazeti 
la Umma ya nchini 
China.



Mkuu wa Wilaya ya Magu, Salum Kali (wa pili kulia), akikabidhi bango la mfano linaloonyesha ushindi wa kutimizi-
wa ndoto ya kufunguliwa biashara yenye thamani ya Sh. milioni 10 kwa Leonard Mayala Joseph, katika hafla ya 
kukabidhi zawadi kwa washindi wa kampeni ya Amsha Ndoto Amsha Shangwe na Vodacom Tanzania Plc, jijini 
Mwanza juzi. Wengine ni Meneja Masoko na Mkakati wa Biashara wa Vodacom, Venance Chapaulinge (kushoto) na 
Meneja Mauzo Mwandamizi wa Kanda ya Ziwa, Ahmed Akbarali. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Upelelezi kesi kusafirisha
dawa za kulevya wakamilika

Mbunge awakumbuka 
mahabusu, yatima
Na Neema Hussein, 
MPANDA

M
BUNGE wa Jimbo 
la Mpanda Mjini, 
Sebastian Kapufi, 
ametoa msaada wa 

thamani ya Sh. milioni 1.4 kwa 
mahabusu wa Gereza la Mpan-
da na watoto yatima ili makundi 
hayo yajione hayajatengwa na 
jamii.

Akizungumza baada ya ku-
kabidhi msaada huo, mbunge 
huyo alisema alipata nafasi ya 
kuzungumza na mahabusu na 
kumshukuru kwa msaada huo.

Alisema walimwagiza afik-
ishe salamu zao kwa jamii na 
waliiomba iwapokee pindi wa-

napotoka katika gereza hilo wa-
kiamini kuwa wamekuwa watu 
wema ambao wamejifunza ku-
tokana na makosa yao.

“Wamenikumbusha jambo 
moja kitendo cha mimi kush-
iriki nao kuwapelekea chakula 
mtu katoka mbali hana ndugu 
kabisa kwa hiyo mimi naweza 
kufikiri kwamba ile soda nili-
yopeleka, dawa ya meno, sabu-
ni labda ni kitu kidogo, wao wa-
nasema ni kitu kikubwa sababu 
narejesha furaha yao.

“Ukiacha hawa wafungwa pia 
watoto yatima nimepita hapa 
nilichojaliwa kidogo na Mungu 
nimewafikishia maziwa, pem-
pasi, mafuta ya mawese lita 20 
na pesa kwa ajili ya kubadilisha 

chakula,” alisema Kapufi.
Mbunge huyo aliwatembelea 

pia wagonjwa Hospitali ya Ru-
fani Mkoa wa Katavi na kuwapa 
msaada wa vitu mbalimbali kwa 
matumizi yao.

Kaimu Mkuu wa Gereza la 
Mahabusu Mpanda Mrakibu 
Mwandamizi SSP Christopher 
Fungo, alimshukuru mbunge 
huyo huku akiomba na wadau 
wengine kujitokeza kutoa wali-
chonacho ili kurudisha furaha 
ya mahabusu hao.

Msimamizi wa kituo cha kule-
lea watoto yatima cha Mtakat-
ifu Yohane wa Pili, Sista Rose 
Sungura, alisema wanawalea 
watoto hao kimaadili, kiimani 
mpaka watakapopata uwezo 

wa kujitambua na kujisima-
mia wenyewe ili wawe msaada 
mkubwa katika jamii.

Mwajuma Mmbaga, Muuguzi 
Mfawidhi wa hospitali hiyo, 
alimshukuru mbunge huyo kwa 
uthubutu wake na pia walim-
wombea aendelee kuwatembe-
lea mara kwa mara na kuwaom-
ba wadau wengine kuiga mfano 
huo.

Mganga Mfawidhi wa hos-
pitali hiyo, Serafini Patrice, 
alisema pamoja na kutoa hu-
duma kwa jamii bado hospitali 
hiyo inakabiliwa na ukosefu 
wa gari la wagonjwa na kumu-
omba mbunge huo kuwasaidia 
kupaza sauti katika vikao vya 
Bunge.

Na Julieth Mkireri, KIBAHA

MKURUGENZI wa Kituo cha Utafiti 
cha Kilimo, Mifugo na Mazao cha 
Shamba Darasa kilichoko Kibaha, 
Ephrahim Massawe, ameshauri 
kufanyika utafiti kwenye mito na 
maziwa makubwa nchini kujua 
kama kuna mafuta na gesi.

Massawe alipendekeza hayo al-
ipokuwa akizungumza na waandishi 
wa habari jana katika kituo chake 
cha shamba darasa Kibaha kuwa 
yapo baadhi ya maziwa na mito ya-
megundulika kuwa mafuta na gesi 
utafiti huo unatakiwa kufanyika 
katika maeneo mengine zaidi.

Alisema utafiti ukifanywa kuna 
uwezekano mkubwa wa kupati-
kana mafuta ghafi na gesi kama 
walivyofanya nchi ya Uganda kwe-
nye Ziwa Albert na kupata mafuta 
na ukifanyika nchini nishati hizo 
zinaweza kupatikana na kupunguza 
gharama kwa watumiaji.

“Tunaishauri nchi kufanya utafiti 
kwenye maeneo hayo kwa kush-
irikiana na nchi zinazozalisha nisha-
ti hizo ili tuweze na sisi kuzalisha 
kwa wingi na nyingine iuzwe nje ya 
nchi,” alisema.

Massawe alisema endapo utafiti 
huo utafanywa na ikigundulika, 
itainua Pato la Taifa kwa kuwa nchi 
zinazozalisha nishati hizo uchumi 
wake uko juu duniani.

Alisema nchi ina maziwa yaki-
wamo Ziwa Victoria, Ziwa Tang-
anyika, Ziwa Nyasa, Ziwa Duluti na 
mito mikubwa Wami, Ruvu na Rufiji.

Licha ya msisitizo wa kutumia gesi 
majumbani kupunguza uharibifu 
wa mazingira, bado bei ya gesi 
iko juu hali inayochangia baadhi 
ya wananchi kushindwa kumudu 
gharama na kuendelea kutumia kuni 
na mkaa.

Ashauri ufanyike 
utafiti mito na 
maziwa kugundua  
gesi, mafuta

Na Grace Gurisha 

UPELELEZI kesi ya kusafiri-
sha gramu 1001.17 za dawa za 
kulevya aina ya heroin inay-
omkabili mfanyabiashara Hus-
sein Hariri na wenzake wawili, 
umekamilika.

Taarifa hiyo ilitolewa jana 
na Wakili wa Serikali, Caroline 
Matemu, wakati kesi hiyo iki-

tajwa jana mbele ya Hakimu 
Mkazi Mkuu, Mary Mrio wa 
Mahakama ya Hakimu Mkazi 
Kisutu, Dar es Salaam. 

Matemu alidai, upelelezi wa 
kesi hiyo umekamilika na wa-
nasubiri kuwasilisha taarifa 
Mahakama Kuu.

Alidai, awali waliwasilisha 
taarifa hiyo, lakini ilishindika-
na kutokana na changamoto 

za mfumo.
Kutokana na hali hiyo, 

aliiomba mahakama ipange 
tarehe nyingine ya kutajwa na 
kupangwa Januari 16, mwaka 
huu.

Washtakiwa wengine katika 
kesi hiyo ni mkazi wa Mbezi, 
Benson Muro na mkazi wa Ma-
gomeni Mapipa, Ramadhani 
Almas.

Washtakiwa hao wanadai-
wa kutenda kosa hilo Machi 
17, 2016 eneo la Kituo cha 
mafuta cha Oil Com, Mbezi  
Chini, Kinondoni, Dar es Sa-
laam.

Ilidaiwa kwamba, bila ha-
lali washtakiwa hao walikutwa 
wakisafirisha kiasi hicho cha 
dawa za kulevya aina ya hero-
in kinyume cha sheria.
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Askari, wakaguzi 29 waenda India
kujifunza kukabiliana uhalifu kimtandao
Na Mary Mosha, MOSHI

A
SKARI na wakaguzi 
29 wa Jeshi la Polisi 
nchini, wamepele-
kwa nchini India ku-

pigwa msasa ili kuja na mbinu 
mpya za kukabiliana na masu-
ala ya uhalifu na unyanyasaji 
wa watoto katika mitandao ya 
kijamii.

Taarifa iliyothibitishwa jana 
na Msemaji wa Jeshi hilo, Kam-
ishna Msaidizi Mwandamizi wa 
Polisi (SACP), Misime David, 
inaeleza kuwa askari hao pia 
watanolewa kuhusu makosa ya 
kimtandao pamoja na ulinzi wa 
taarifa binafsi.

“Hao askari tayari wako In-
dia na watakuwa huko kwa 

mafunzo juu ya unyanyasaji 
wa watoto katika mitandao 
na kushughulika na makosa 
ya kimtandao. Mkuu wa Jeshi 
la Polisi nchini, IGP Camilius 
Wambura, alipata fursa hiyo na 
akaamua kuelekeza askari hao 
na wakaguzi kujifunza kutoka-
na na mabadiliko ya sayansi na 
teknolojia.

“Tutaendelea zaidi kuhakiki-
sha askari na maofisa wetu, wa-
napata elimu na weledi zaidi 
wa kuzuia uhalifu, kupeleleza 
kesi pale zinapotokea. Tutawa-
pa mafunzo ya ndani na ya nje 
na mwishoni mwa mwaka jana, 
tulishaanza mafunzo mbalim-
bali kila mkoa na tunaendelea 
nayo,” alisema SACP Misime.

Misime alisema mkakati 

mwingine ambao jeshi hilo 
limejiwekea katika mwaka huu 
ni kuhakikisha hali ya usalama 
inazidi kuimarika zaidi kuliko 
mwaka uliopita, kwa kutoa 
elimu kwa umma.

Alisema ili kudhihirisha hilo, 
jeshi hilo limepeleka wakaguzi 
katika kata ili kwenda kush-
irikiana na viongozi wengine, 
kuwapa wananchi elimu kuhu-
siana na mambo ya ulinzi na 
usalama, vyanzo vya uhalifu 
ni vipi na jinsi ya kujipanga 
ili kuwanyima wahalifu fursa  
ya kufanya uhalifu wa aina yoy-
ote.

“Sisi Jeshi la Polisi tunaamini 
elimu ni silaha kubwa, hivyo 
tutaitumia kupunguza uhalifu 
kwa kufanya mikutano katika 

vijiji, vitongoji katika nyumba 
za ibada ili wananchi watam-
bue kuwa usalama unaanza na 
wao,” alisema SACP Misime.

Pia, aliwaomba wananchi 
kushirikiana na jeshi hilo ku-
hakikisha wanabaini na kuzuia 
uhalifu, ambapo mwaka huu 
wanatamani kuhakikisha wa-
nazuia zaidi kuliko kusubiria 
uhalifu utokee ndipo waanze 
kutafutana.

Alisema yapo matukio ya 
ukatili na unyanyasaji wa ki-
jinsia dhidi ya watoto, ambayo 
ndiyo yanayoongeza matukio 
nchini, huku akitoa wito kwa 
kila familia kukaa na kupeana 
elimu ya ubaya na madhara 
ya ukatili wa kijinsia na unyan-
yasaji wa watoto.

Makamu Mwenyekiti wa Klabu ya Waandishi wa Habari Mkoa wa Manyara (MPC), Mary Margwe, akizungumza na waandishi wa 
habari mjini Babati juzi. PICHA: GIFT THADEY

Na Mary Mosha, MWANGA

SERIKALI imevunja mkataba wa 
makandarasi wawili wa Kam-
puni ya Engineer Plus na Petra, 
wanaojenga mradi wa mfereji 
wa umwagiliaji wenye thamani 
ya Sh. bilioni 1.6 unaotegemewa 
kuwanufaisha wananchi zaidi ya 
1,200 wa Skimu ya Kirya.
Wakulima hao wanaojishughuli-

sha na shughuli za kilimo cha 
mpunga, wanautegemea mfereji 
huo wenye urefu wa mita 3,400.
Jana, Mkurugenzi Mkuu Tume 

ya Taifa ya Umwagiliaji, Ray-
mond Mndolwa, alikwenda ka-
tika eneo la mradi huo kukagua 
utekelezaji wake ambao ume-
fikia asilimia 50.
“Mkandarasi mpaka sasa 

alitakiwa awe amekabidhi kazi 
ndani ya mwaka mmoja, la-
kini amechelewa kukamilisha 
mradi huo kwa sababu ya ku-
kosa mitambo ya kufanyia kazi. 
Mkandarasi mwenye Kampuni ya 
Engineer Plus, aliungana na PE-
TRA kwenye mkataba wa ujenzi 
wa mradi huu.
“Baadaye hakufanya kazi na 

kumwachia Mkandarasi Engineer 
Plus, alisaini mkataba na seri-
kali, lakini amekuwa akisuasua 
kila mara kujenga mradi huo na 
sehemu alizojenga bado zinama-
pungufu ambapo yatarekebi-
shwa kwa fedha alizokatwa.”
Alisema, Tume ilichukua hatua 

kwa baadhi ya watumishi 
akiwamo aliyekuwa meneja wa 
mkoa.
“Makandarasi ambao hamna 

uwezo wa kufanya kazi hizi, 
tunaomba msije kuomba kazi za 
tume, hatupo tayari kupoteza 
fedha ya serikali, tutawachukulia 
hatua na kuvunja mikataba yenu 
kwa mujibu wa sheria kanuni na 
taratibu,” alisema Mndolwa.
Akizungumzia mradi huo, Mkuu 

wa Wilaya ya Mwanga, Abdala 
Mwaipaya, aliitaka tume hiyo 
kujitahidi kuishirikisha hatua 
kwa hatua zinazofanyika kwe-
nye miradi iliyoko wilayani ili 
kusaidia ufuatiliaji wa karibu.
“Sio huo tu bali miradi yote 

inayotekelezwa na wizara in-
apofika katika ngazi ya  wilaya 
inapitia matatizo mengi yaki-
wamo ya usimamizi pamoja na 
makandarasi kukimbia maeneo 
ya tukio   hali inayopelekea 
ucheleweshaji wa miradi ya 
maendeleo pamoja na kupoteza 
fedha nyingi za serikali,” alisema 
Mwaipaya.
Diwani anayewakilisha 

wakulima wa Kata ya Kirya, 
Abbas Hassan, alieleza namna 
mkandarasi huo alivyokuwa na 
migogoro na vibarua wake, kuwa 
alikuwa hana vifaa vyakutosha.
“Hatujui huyo mkandarasi ali-

patikana vipi, hana wataalamu, 
na wakija wanakuja kutokana na 
jio wa viongozi , hali hiyo ime-
pelekea mradi kuchukuwa miaka 
miwili badala ya  mwaka mmoja, 
serikali iangalie watu wakufanya 
nao kazi ili kutopoteza fedha 
ya serikali, huyu  mhandisi  wa 
mkoa  alikuwa ni msanii  sana, 
naye amechangia  mradi kuk-
wama,” alisema Hassan.

Serikali yavunja 
mkataba makandarasi 
kuchelewesha kazi

Serikali kukarabati makazi ya wazee, wasiojiweza
Na Hamida Kamchalla, 
TANGA

SERIKALI imepanga kuanza 
utekelezaji wa ukarabati na 
uboreshaji wa huduma na 
makazi ya wazee na wasioji-
weza ili kuwawekea mazingira 
mazuri ya kuishi na kutatua 
matatizo yanayowakabili.

Mkuu wa Mkoa wa Tanga, 
Omari Mgumba, alieleza 
mkakati huo jana, alipotembe-
lea Kituo cha Makazi ya Wazee 
cha Misufini kilichoko Kijiji 
cha Umba, Kata ya Ngomeni, 
Wilaya ya Muheza.

Alisema kutokana na mata-
tizo mengi, ikiwamo mae-
neo yenye makazi kuwa na 
migogoro ya mipaka na ukose-

fu wa huduma muhimu kama 
matibabu, serikali imeona ni 
vyema kuwaboreshea maeneo 
hayo ili kuwawezesha kuishi 
maisha yaliyo bora.

“Tunawashukuru sana wa-
zee wangu pamoja na wenzenu 
kwa kazi kubwa mliyoifanya 
katika taifa hili, uzee haukwe-
peki kwa maana hata ninyi 
mlikuwa vijana, kwahiyo tuna 
jukumu na wajibu wa kuhakiki-
sha mnakula na kunywa vizuri, 
lakini tunawaboreshea miun-
dombinu ili muweze kuishi vi-
zuri,” alisema.

“Mheshimiwa Rais, Samia Su-
luhu Hassan, amepewa nafasi, 
kwa hiyo ameahidi kuitumia 
kuboresha maisha ya makazi 
ya wazee. Kwa sasa serikali ina 

mpango kabambe wa kukijen-
ga upya kituo hiki kwa kufanya 
ujenzi mkubwa, tayari tunayo 
rasilimali fedha na mkandar-
asi ameshapatikana,” alisema 
Mgumba.

Ofisa Ustawi Mfawidhi wa 
kituo hicho, Mwamvita Kilima, 
alisema makazi hayo yalian-
zishwa mwaka 1984 na kwa 
sasa yanahudumia wazee wa-
siojiweza 19, wakiwamo wa-
nawake watano na wanaume 
14. Kilima, alisema uongozi 
wa makazi hayo, unaipongeza 
Wizara ya Maendeleo ya Jamii, 
Jinsia, Wanawake na Makundi 
Maalumu, ambayo imesaidia 
kwa kiasi kikubwa kuboresha 
huduma za jamii kama kupati-
kana kwa majisafi.

“Ni jambo la kumshukuru 
Mungu, kwa sababu vion-
gozi wetu wanaoongozwa na 
Mheshimiwa Rais, Samia Sul-
luhu Hassan wanakitupia ma-
cho kituo hiki. Mpaka kufikia 
sasa wameshafanya utambuzi 
wa eneo la makazi, lakini wa-
zee wameanza kupatiwa hu-
duma za afya kutoka kwenye 
hospitali ya wilaya,” alisisitiza.

Hata hivyo, Kilima alieleza 
kuwapo kwa matatizo yanay-
oyakabili makazi hayo, kuwa 
ni pamoja na eneo hilo kuwa 
na utata wa mipaka. Inaelezwa 
kuwa wataalamu waliofanya 
utambuzi wamebaini mwing-
iliano mkubwa wa ekari 300 
katika 523 zenye mgogoro na 
wananchi.
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habari kanda kaskazini

H’shauri Kilindi yatenga 
ekari 6.8 uwekezaji kilimo
Na Dege Masoli, KILINDI

H
ALMASHAURI ya 
Wilaya ya Kilindi, 
mkoani Tanga, im-
etenga ekari 6.8 

kwa ajili ya uwekezaji mkub-
wa na kilimo cha mazao ya 
chakula na biashara.

Kwa mujibu wa Kaimu 
Mkuu wa Idara ya Viwanda 
na Biashara, Ephron Mn-
tambo, eneo hilo ni sawa na 
hekta 2,757.972 za ardhi zili-
zotengwa kwa ajili ya kilimo 
kwenye vijiji vinne vilivyoko 
wilayani humo.

Alitaja vijiji vitakavyonufai-
ka na uwekezaji huo wa kili-

mo kuwa ni Sangeni, Mkuyu, 
Mbwego na Tobacco. Alise-
ma fursa hiyo ya uwekezaji 
katika mazao ya biashara na 
chakula itayahusu mazao 
ya mahindi, mhogo, alizeti, 
mbaazi, mkonge, korosho, 
maembe na tumbaku.

Alisema Wilaya ya Kilindi, 
ina ardhi yenye rutuba in-
ayojitosheleza kwa kilimo 
cha mazao yote ya chakula 
na biashara na wakulima 
wamenufaika kwa kilimo 
cha mahindi na maharage 
kama mazao ya chakula na 
alizeti, iliki na maembe kwa 
biashara.

“Wilaya ina eneo la hekta 

612,900 na 290,030 kati ya 
hizo zinafaa kwa kilimo cha 
mazao ya chakula na biasha-
ra…eneo linalolimwa kwa 
sasa ni hekta 117,220 sawa 
na asilimia 40.4 ya eneo lin-
alofaa kwa kilimo,” alisema 
Mntambo.

Eneo la wilaya ni hekta 
621,984 na la kilimo ni hekta 
294,232 (48%), linalolimwa 
ni hekta 191,251 (65%). Hata 
hivyo, alisema kilimo cha 
mkono ni hekta 124,313 
(65%), kilimo cha ng’ombe ni 
hekta 28,688 asilimia 15 na 
hekta 38,250 (20%) ni kilimo 
cha tractor.

Aidha, alitaja maeneo ya 

kilimo cha umwagiliaji kuwa 
ni jumla ya ekari 2855 amba-
zo zinaweza kulimwa nyan-
ya, bilinganya, ngogwe, pilip-
ilihoho, tikitimaji, bamia, 
vitunguu, mpunga, mahindi 
na miwa na kwamba sekta 
ya mifugo inayochangia hal-
mashauri kwa asilimia 28 
kwa kuwa na idadi kubwa ya 
mifugo kimkoa.

Sekta ya uvuvi, Mntambo 
alisema kwa sasa wilaya 
ina mabwawa 72 ya kufugia 
samaki yenye eneo la mita 
za mraba 14,400 yanayomi-
likiwa na watu binafsi 142 
vikiwamo vikundi 11 kwenye 
kata 10 wilayani hapa.

Mfanya-
biashara  
katika soko la 
wamachinga 
Msikiti Mkuu  
wa Ijumaa, 
Muheza 
Mjini mkoani 
Tanga, Ally 
Rajabu  
(kushoto), 
akimuuzia 
sare za shule 
Idd Mussa  
(kulia)  ikiwa 
ni maandalizi 
ya kufunguli-
wa kwa shule 
wiki ijayo. PI-
CHA: STEVEN 
WILLIAM

Na Hamida Kamchalla, 
MUHEZA

WANANCHI wa kijiji cha 
Songa Batini, Kata ya Songa 
wilayani Muheza, wametak-
iwa kuwa watulivu katika 
kipindi hiki ambacho wame-
pata maafa baada ya nyumba 
zao kuezuliwa kutokana na 
mvua iliyonyesha ikiambat-
ana na upepo mkali.

Mbunge wa Muheza 
(CCM), Hamisi Mwinjuma, 
alisema mvua inayoende-
lea kunyesha imesababisha 
hasara hiyo ya makazi na 
mali, baada ya kuzuka upepo 
mkali uliosababisha nyumba 
16 kuezuliwa paa.

Kutokana na athari hiyo, 
serikali imelipokea jambo 
hilo na viongozi wa kijiji husi-
ka, wameanza utekelezaji 
kutafuta fedha kwa hali na 

mali, kwa ajili ya kuanza 
ujenzi mpya kwa kila aliyepa-
ta maafa hayo.

“Nimechelewa kupata 
taarifa hii, lakini baada ya 
kusikia nimekuja hapa ili tu-
liweke sawa hili kwa kuanza 
ujenzi wa nyumba zilizo-
haribiwa, wananchi wame-
shaanza kuchanga fedha, la-
kini na sisi tumeongeza zaidi 
ili kukamilisha ujenzi wa ny-
umba imara.

“Lakini hapa mbele ya wa-
nanchi nimemuagiza Mkuru-
genzi wa halmashauri yetu 
asimamie suala hili na amea-
hidi kesho atafika na kuona 
namna ya kuanza ujenzi 
kwa wananchi, nitoe wito 
kwa wananchi waliopata 
mtikisiko, wawe wavumilivu 
katika kipindi hiki cha maafa, 
kila kitu kitakwenda sawa.”

Aidha, ameagiza kwa seri-

kali ya kijiji kufanya tathmini 
ya samani za waathirika zi-
lizoharibika ili kuona wata-
wafidia vipi kulingana na 
idadi ya samani hizo.

Diwani wa Songa, Boniface 
Edward, alibainisha kwamba 
serikali ya kijiji imekaa na 
kujadiliana na wananchi hao 
na tayari wanaanza harakati 
za ujenzi wa nyumba kwa 
waathirika huku akitoa wito 
kwa wananchi kuwa wamoja 
hasa katika kipindi hiki.

Baadhi ya wananchi wali-
opata maafa hayo walisema 
wanamshukuru Mungu ha-
wajapata madhara makubwa 
ya watu kujeruhiwa zaidi 
ya kuharibikiwa na samani 
za ndani, pia serikali ya ki-
jiji chao pamoja na mbunge 
kuwa mstari wa mbele kwa 
kushirikiana na kuwaunga 
mkono katika suala hilo.

“Mvua haikuwa kubwa 
sana, ilinyesha kama dakika 
10 tu na ilipokata ulikuja 
upepo mkali sana ambao ul-
ianza kufumua nyumba na 
mapaa kuanguka bila mpan-
gilio, watu tulijihami kwa ku-
jificha, lakini hatuna uhakika 
paa litaangukia wapi,” alise-
ma Saidi Mpimbili, mwathiri-
ka wa tukio hilo.

“Baada ya tukio hili ku-
tokea, kwanza tulihamaki 
kujua tunaweza kupata mad-
hara makubwa tukihofia 
hata kupoteza maisha lakini 
Mungu amesaidia, pia tuna-
washukuru viongozi wetu 
kwa kuwa karibu na kush-
irikiana na sisi,” aliongeza.

Alisema baadhi ya watu 
wameharibikiwa na samani 
zao za ndani na kudai kuwa 
yeye ni mmoja wao ambaye 
amepata hasara hiyo.

Wananchi walioezuliwa nyumba  
watakiwa kuwa watulivu

Na Oscar Assenga, TANGA

HALMASHAURI ya Jiji la Tanga, im-
eanza mikakati ya kuanza kutenga 
fedha kwa ajili ya uwekezaji wa ardhi 
ili wananchi wake waweze kufanya 
shughuli mbalimbali za kilimo.
Mkakati huo ulitangazwa jana 

na Meya wa jiji hilo, Abdurhaman 
Shiloow, alipokuwa akizindua mradi 
wa kilimo biashara unaotekelezwa 
na Shirika la Economic and Social 
Research Foundation (ESRF) kwa kusi-
mamiwa na SUGECO.
Uzinduzi huo ulikwenda sambamba 

na majadiliano ya Mradi wa Tanga 
Yetu, wenye lengo la kuinua vijana 
kupitia sekta ya kilimo katika jiji hilo, 
ambapo shughuli zitakazofanyika ni 
kuunda makundi yatakayowafanya 
kuwa pamoja katika kukamilisha na 
kusimamia miradi.
Shirika hilo linasimamia utekelezaji 

wa miradi ya Tanga Yetu, ambapo 
mradi huo utasaidia vijana wanaoji-
husisha na shughuli za kilimo kufanya 
kilimo chenye tija ikiwamo kutambul-
isha kilimo cha kisasa kupitia teknolo-
jia ya hydroponic.
Alisema wanafanya uwekezaji kuto-

kana na ufinyu wa ardhi na wamean-
za kujipanga kutafuta maeneo ya 
uwekezaji nje ya jiji hilo na wanaami-
ni itawasaidia vijana  wanaohitaji 
ajira na kujiajiri kupitia kilimo.
“Katika mpango wetu wa bajeti wa 

mwaka 2023/2024 tukishirikiana 
na mbunge wetu Ummy Mwalimu, 
Baraza la Madiwani, tuna mpango wa 
kufanya uwekezaji kwenye kilimo na 
ardhi itakayotumika katika kilimo,” 
alisema Mstahiki Meya.
Alizitaja wilaya za pembezoni, am-

bazo wameanza kuonyesha nia ya 
kufanya uwekezaji kuwa ni Mkinga, 
Muheza na Pangani.
Awali, akizungumza wakati wa uz-

induzi wa mradi huo, Mtafiti kutoka 
Shirika la Economic and Social Re-
search Foundation (ESRF), Patrick Wa-
ziri, alisema mradi huo utawasaidia 
vijana wanaojishughulisha na kilimo 
kwa kufanya kuwa cha kisasa na che-
nye tija kupitia teknolojia ya hydro-
ponic katika jiji hilo.
Alisema lengo lao sio kuangalia kili-

mo pekee bali wanataka kiweze kuwa 
cha kibiashara na wanaona namna 
ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi ili 
waweze kujikwamua kimaendeleo.
“Tulikaa na vijana wanaofanya 

kilimo kuwauliza changamoto zao na 
tukagundua tatizo kubwa ni namna 
ya kupata masoko kwa bidhaa wana-
zozalisha hazikidhi masoko ya ndani 
na nje kwa sababu ya ubora mdogo,” 
alisema waziri.
Alisema kupitia mradi huo utawapa 

mbinu mbalimbali zitakazowawez-
esha kufanya kilimo kwa kutumia 
teknolojia ya kisasa.
“Katika mradi huu wa kilimo tutat-

umia Modern Agriculture Technology 
ambayo mojawapo ya umwagiliaji wa 
kisasa nyingine ni kilimo kwa kutumia 
Green House ambao watakuwa wa-
nalima mwaka mzima bila kutegemea 
mvua kwa kuwa wanafanya umwagil-
iaji,“ alisema Waziri.
Alisema katika mradi huo wa kilimo 

watatambulisha teknolojia hiyo am-
bayo inafanya kilimo bila kutumia 
udongo na kupanda mazao, ambayo 
itakuwa ni mpya mkoani humo na 
Tanzania na ni watu wachache wa-
naoitumia.

Fedha zatengwa uwekezaji 
wananchi kufanya kilimo



 

Waandishi Wetu

R
AIS Samia Suluhu 
Hassan, ameonyesha 
ukomavu wa kisiasa na 
kufungua ukurasa mpya 

kwa kuleta ‘suluhu’ sawa na jina 
lake linavyosomeka.

Ni suluhu inayoruhusu 
kurejeshwa tena mikusanyiko, 
harakati na mikutano ya had-
hara ya vyama vya siasa, ili-
yokuwa imefungiwa kuanzia 
2015 na awamu ya tano ya John 
Magufuli.

Kwa ujumla Tanzania iliku-
wa inalalamikiwa kwa kupun-
gua kwa nafasi ya kiraia( civic 
space), kubinywa demokrasia 
na uhuru wa vyombo vya 
habari mambo yakiwa magumu 
zaidi kuelekea kwenye uchagu-
zi mkuu wa Oktoba 28,2020. 

Rais Samia tangu kuingia 
madarakani ameleta jambo 
jipya ni baada ya kuondolea 
mbali katazo la kuruhusu miku-
sanyiko na harakati za kisiasa 
ilikuwa ikiviminya vyombo vya 
habari na kufungia magazeti na 
taasisi nyingine za kuhabarisha 
umma.

Anaanza hatua kwa hatua 
kuachilia uhuru wa habari, ak-
ishauri kuwe na ukosoaji lakini 
wenye kujenga na kuleta maoni 
mbadala, kushirikiana na wana 
habari hata akikutana nao 
mwaka jana na kuzungumza 
mengi kuhusu hali halisi.

Ukawa mwanzo wa kupokea 
ushauri wa wanahabari na ku-
unda Wizara ya Habari, Mawa-
sialino na Teknolojia ya Habari 
kutoka iliyokuwa ya Wizara ya 
Habari, Utamaduni, Sanaa na 
Michezo.

Jana anaufungua ukurasa 
mpya kisiasa baada ya kujua 
kuwa kukataza mikusanyiko ya 
kisiasa na mikutano ya hadhara 

kunadhoofisha uwezo wa vy-
ama vya siasa kufanya kampeni 
na kutafuta haki, kukosa seri-
kali, kushauri na kuendeleza 
demokrasia.

Katika awamu ya tano kuan-
zia Januari 2019, serikali ili-
ifanyia marekebisho Sheria ya 

Vyama vya Kisiasa na kuweka 
rasmi msingi wa kuzuia haki ya 
kukusanyika

Januari 2019, bunge lilipiti-
sha marekebisho ya Sheria ya 
Vyama vya Siasa ambayo yali-
weka mazingira magumu ya ku-
fanya kazi kwa vyama vya siasa, 

na kukandamiza uhuru wa 
kukusanyika au kujumuika na 
kuanzia hapo hata mikutano ya 
ndani ya vyama ilikuwa vigumu 
kufanyika.

Marekebisho ya sheria hiyo 
yalileta ugumu kwa vyama vya 
upinzani na mojawapo ilikuwa 

kuharamisha kutoa elimu ya 
uraia bila kibali kutoka kwa 
Msajili wa Vyama na kosa hilo 
lilibeba adhabu ya faini ya hadi 
Shilingi milioni 30 au kifungo 
cha hadi mwaka mmoja.

Kwa ujumla kitendo hicho 
cha kuwa na sheria inayokan-
damiza demokrasia kililala-
mikiwa kuwa kinakiuka katiba, 
lakini pia Mkataba wa Afrika na 
Mkataba wa Kimataifa wa Haki 
za Kiraia na Kisiasa ambavyo 
vyote vinatoa haki ya uhuru wa 
kupata habari, kujieleza na ku-
jumuika.

2023 YA SAMIA
Rais Samia anapiga hatua 

nyingine baada ya kuamuru 
kuondoa zuio la mikutano ya 
hadhara kwa vyama vya siasa, 
pamoja na kukwamua mkwamo 
wa mchakato wa katiba mpya 
uliosimama zaidi ya miaka mi-
nane sasa.

Anapozungumza na viongozi 
wa vyama vya siasa vyenye usa-
jili wa kudumu Dar es Salaam 
jana, anasema: ‘Serikali inad-
hamiria kukwamua mchakato 
wa marekebisho ya katiba, 
kwa jinsi tutakavokuja kuele-
wana huko mbele. Wengine wa-
nasema tuanze na katiba ya 
Warioba, wapo wanaoishauri 
katiba pendekezwa, lakini kuna 
mambo ya ulimwengu yame-
badilika”.

Anasema itaundwa kamati 
maalumu kwa ajili kutoa ushau-
ri wa namna ya kwenda kupata 
katiba akiongeza kuwa si muda 
mrefu, kamati itaundwa na 
kushauri.

“Nataka kusema katiba hii ni 
ya Watanzania si ya vyama vya 
siasa,” anasisitiza.

Anaongeza kuwa ukiacha 
katiba mpya, kwa muda mrefu 
kulikuwa na kilio hasa kutoka 
kwa wanasiasa na jamii za ki-
mataifa kuhusu haki ya kufanya 
siasa hasa mikutano ya siasa ku-
ruhusiwa, ambayo ipo kisheria 
na kikatiba.

‘Hii ni haki kwa sheria zetu, 
ni haki kwa vyama vya siasa 
kufanya mikutano ya hadhara’, 
uwepo wangu leo mbele yenu 
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Ana ‘jambo lake’ ni 

Ikulu tena 2023,
adaiwa kuwa mfupa
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• Adhihirisha upinzani na serikali uvumilivu kisiasa haukwepeki

Funzo kwa wazalisha 
nishati Afrika, 
wanalosoma vita 
Ukraine na Russia

Jumuiya ya Afrika 
Mashariki inaposuasua,
ikiahirisha mpango 
sarafu moja hadi 2024
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Rais Samia ‘si wakati wa kurudi tulikotoka’. PICHA: IKULU
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Na Nimi Mweta

W
ANACHAMA wa 
Jumuia ya Afrika 
Mashariki (EAC), 
wamesogeza mpan-

go wa kuunda sarafu ya pamoja 
ifikapo mwaka 2024, ambao uli-
kubaliwa tangu 2014 na kuweka 
lengo la kufikia azma hiyo katika 
kipindi cha miaka 10.

Ni mojawapo ya malengo ya 
uwepo wa EAC ambayo yameku-
wa yakiangaliwa upya au kusoge-
zwa mbele kutokana na mazingi-
ra ya utekelezaji wake kutokuwa 
wa kiwango cha kuridhisha, kina-
choendana na lengo lenyewe. 

Lengo la kwanza ambalo ni 
wazi halipo kwa sasa ni kuwepo 
kwa mfumo wa shirikisho lil-
ilokuwa liundwe mwaka 2012, 
ambalo lilikataliwa na Tanzania 
katika kura ya maoni miaka mi-
tano kabla ya hapo.

Ushirikiano wa nchi za Afrika 
Mashariki ni jambo linalotokana 
na hali halisi pamoja na historia, 
ila mikwamo ya kina inazuia ku-
fikia malengo ya kipindi fulani, 
hivyo kulazimika kubakia katika 
malengo ya msingi bila kuwa na 
uwezo wa kufuatilia malengo 
makubwa ya ziada.

Mwaka 1999 wakati jumuia 
inaundwa upya kutoka pale il-
ipoanguka mapema mwaka 1977 
ilikuwa na malengo makubwa ya 
kufikia umoja, kwa dhana ile ile 
ya jadi kuwa sisi ni ndugu na tuna 
haja ya kurudisha umoja, kwani 
ukivuka mipaka unakuta ndugu 
wale wale.

Hiyo ni kweli, ila hali ya mifu-
mo ya siasa na aina za migonga-
no hadi uhuru na baada ya hapo 
imehakikishwa kuwa kila nchi 
italinda uhuru ilionao.

Nje ya suala hilo la sarafu ya 
pamoja, au lile la kuundwa kwa 
serikali ya shirikisho, lengo la 
soko la pamoja limetekelezwa 
kwa kiasi, tena kwa kivuli cha 
Umoja wa Forodha ambayo pia 
inabeba dhima ya soko la pamo-
ja.

Siyo rahisi kutenganisha ‘umo-
ja wa forodha’ na ‘soko la pamoja’ 
kama dhana bila kuingia katika 
kina cha maeneo hayo, na ni kati-
ka kuyafuatilia kwa undani ndipo 
unaona mkwamo ulipo. Dhana 
ya umoja wa forodha ni kuingiza 
vitu ili viuzwe katika eneo lote 
husika bila kodi za ziada, hivyo ni 
soko la pamoja.

Lengo la soko halisi la pamoja 
ni mifumo ya uzalishaji wenyewe 
iunganishwe, hivyo mtu aweze 
kupanga kwenda huku au kule 
ndani ya jumuiya ili anunue 
anachotaka iwe ni kuanzisha ki-
wanda, mgahawa au duka, mradi 
awe na hati ya kusafiria ya Afrika 
Mashariki, au ya nchi mojawapo.

 Ni kutoa uhuru mpana wa 
mzunguko wa watu, fedha na 
mitaji na bidhaa, wakati ambapo 
katika umoja wa forodha ni bid-
haa tu zinazoweza kupelekwa 
eneo lolote katika ukanda huu, 
mengine yote yanababaki chini 
ya himaya ya taifa linalohusika.

Hatua ya soko la pamoja haipo; 
juhudi kubwa za Rais Samia Su-
luhu Hassan alipoingia madara-
kani ni kustawisha umoja wa 
forodha.

Kuweka lengo la sarafu ya 

pamoja ilikuwa ni sehemu ya 
kustawisha hatua ya soko la 
pamoja na siyo ile ya umoja wa 
forodha ambayo ilifikia aina ya 
ukamilifu wa kutekelezwa, licha 
ya kukwama mwaka 2006. Ina 
maana nchi za jumuia zimefani-
kiwa kiasi  kidogo cha lengo hilo, 
kwani ni miaka 16 tangu hatua 
hiyo imefikiwa na inaboreshwa 
hatua kwa hatua. 

Ziko nchi zimejitahidi kuingia 
katika hatua ya soko la pamoja 
lakini ukichunguza unakuta 
migogoro hata katika utekelezaji 
wa umoja wa forodha, hivyo si 
rahisi kusema kuwa ipo kambi 
ya nchi zilizoko tayari kwa suala 
hilo, kama ilivyodhaniwa hapo 
awali.

Kuna wakati Tanzania ilikuwa 
inasakamwa moja kwa moja 
kama kizuizi cha soko la pamoja, 
na hasa hitaji la kuelekea shirik-
isho la Afrika Mashariki, na kwa 
upande fulani madai hayo yali-
kuwa na ukweli. Jambo la kush-
angaza ni kuwa nchi hizo haziku-
weza kupiga hatua kwa masuala 
bila ushiriki wa Tanzania anaye-
jivuta miguu, wakati ilikuwa in-
awezekana wakaanza hatua hizo 
kwa dira ile ile ya soko la pamoja. 
Ingetazamiwa kuwa Tanzania 
itajiunga baadaye pale ikijisikia 
kuwa imejiandaa vya kutosha, au 
faida za hatua hizo hazipingiki.

 Hatua ya msingi ni kutumika 
kwa hati ya kusafiria na kuweza 
kuweka maskani popote mradi 

nchi hiyo ni mwanachama wa 
Jumuia, anunue mali ambayo 
haihamishiki kwa minajili ya 
kufanya biashara. Anaweza pia 
kuajiri watu ambao anawataka, 
kwani si wenye mitaji tu wanaku-
wa na haki ya kusafiri ili kuingia 
nchi nyingine na kujistawisha 
ila hata wafanyakazi. Tanzania 
ikaanza kupata woga ikijua kwa 
mfano kuwa Wakenya na Wa-
ganda wanaomanya Kiingereza 
‘wangepora’ sehemu kubwa ajira 
sekta binafsi, kampeni ya ‘hapa-
na’ ikatawala.

Suala shirikisho liliingizwa 
katika mdahalo mwaka 2007 
kwa nia ya kufikiwa mwaka 2012 
kama njia ya kutatua kusitasita 
kisiasa na kuunganisha dhamira, 
kwa njia ya utaifa wa pamoja 
kuondoa hitilafu hizo. Ila hapa-
kuwa bado na mazingira ya miz-
unguko au mahamisho ya mitaji 
kimataifa ambayo yanahitaji Af-
rika Mashariki iwe eneo moja ili 
ifaidike na mazingira hayo.

 Ni hali tofauti ambayo sasa 
inaanza kujitokeza, kwa mfa-
no bomba la mafuta kutoka 
Uganda kuingia Tanzania kufika 
bandarini, au bomba la gesi kuto-
ka Dar es Salaam hadi Mombasa, 
Zambia kuanza kutumia bomba 
la mafuta (TAZAMA) kupeleka 
gesi asilia nchini humo.

Ziko benki kadhaa zinaungani-
sha nchi tofauti. Miunganiko ya 
kiuchumi huwa inahitaji misingi 
sawia ya kisheria, mikataba wez-

eshi kuondoa hitilafu mwekezaji 
kudhulumiwa na sheria za nchi 
nyingine.

Kutaka iwepo sarafu ya pamo-
ja ilikuwa ni njia ya ziada kuun-
ganisha shughuli za uchumi na 
kuweka mifumo ya usimamizi 
wa fedha (bajeti, urari wa malipo 
nchi za nje na deni la nchi kwa 
jumla, thamani ya fedha) katika 
mpangilio unaofanana. Ingebidi 
mifumo hiyo ya usimamizi wa 
thamani ya fedha (sarafu) ya kila 
nchi uwekwe ili hata ukioan-
ishwa kuwa kitu kimoja (sarafu 
mpya) kusiwe na mvutano wa 
thamani ya vitu madukani, uw-
ezo wa serikali kulipia miradi 
ya maendeleo, n.k. Mikwamo il-
ianzia hapo, kuoanisha viwango 
vya ujazo wa bajeti, deni la taifa, 
thamani ya sarafu na vizuizi ku-
zuia kupanda bei za bidhaa; nchi 
zilikuwa ziingiliwe kwa kiasi ki-
kubwa, bila faida iliyo bayana.

 Ni katika mazingira hayo am-
bako mradi wa sarafu ya pamoja 
umwekwa pembeni kwani maan-
dalizi bado ni haba, yaani utayari 
wa kitaasisi hautoshi kuweka 
lengo halisi la kufikia sarafu ya 
pamoja hapo Januari 2024. Kwa 
upande mwingine mkakati huo 
unaanza kupitwa na wakati, hasa 
kutokana na hatua ya kufungua 
mipaka ya biashara kati ya nchi 
za Afrika, na mwelekeo mkubwa 
wa kutafuta masoko ya kimataifa, 
hivyo kuboresha mifumo ya ki-
kanda ni suala la ziada. 

Jumuiya ya Afrika Mashariki inaposuasua,
ikiahirisha mpango sarafu moja hadi 2024

Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. PICHA: MTANDAO.

Siyo rahisi 
kutengani-
sha ‘umoja wa 
forodha’ na 
‘soko la pamoja’ 
kama dhana bila 
kuingia katika 
kina cha mae-
neo hayo, na ni 
katika kuyafua-
tilia kwa undani 
ndipo unaona 
mkwamo ulipo. 
Dhana ya umoja 
wa forodha ni 
kuingiza vitu ili 
viuzwe katika 
eneo lote husika 
bila kodi za 
ziada, hivyo ni 
soko la pamoja.
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Funzo kwa wazalisha nishati Afrika, 
wanalosoma vita Ukraine na Russia

Na Lulu George,TANGA

A
THARI za mgogoro wa 
Ukraine na Urusi ulioan-
za Februari mwaka jana,  
unaendelea kuumiza 

uchumi wa dunia, lakini pia 
kuna fursa ni ya kuziamsha nchi 
za Afrika zinazozalisha mafuta 
na gesi kujipanga, kuungana, 
kuweka mikakati ya pamoja ka-
tika kuwekeza na kuongeza uzal-
ishaji wa nishati ili kukabiliana 
na changamoto za vita hivyo na 
uhaba wa nishati ndani ya nchi 
zao.

Vita vya Ukraine na Urusi 
vimekuwa na athari kwa Afrika 
kwa kupandisha gharama za 
mafuta na gesi kwenye soko la 
dunia, hali inayoathiri maisha 
ya watu kutokana na kupanda 
maradufu kwa bei za vyakula iki-
wamo ngano, mafuta na mchele, 
mbolea huku sekta ya utalii nayo 
ikitetereka, anasema Mwenyekiti 
wa Kamati ya Bunge ya Nishati 
na Madini, Danstan Kitandula.

  Katika mazungumzo na Ni-
pashe, ana ushauri, akitaka kuwe 
na kuchangamkia fursa, miongo-
ni mwa nchi za Afrika wazalishaji 
mafuta na gesi wanapaswa kuja 
na mkakati mmoja wa kupata su-
luhu ya athari za vita vya Ukraine 
na Urusi.

Anasema hawa ni pamoja 
na Algeria, Angola, Equatorial 

Guinuea, Libya, Nigeria, Senegal, 
Uganda na Tanzania, akiongeza 
kuwa kwa pamoja zikiibua 
mkakati wa pamoja itakuwa ni 
hatua itakayowezesha kudhibiti 
bei kwenye soko la dunia sam-
bamba na kujiwekea akiba kwa 
mahitaji ya sasa na baadae.

Kitandula ambaye pia ni 
mbunge wa Mkinga (CCM) anase-
ma ni wakati sasa wa nchi za Afri-
ka kujiimarisha kufanya biashara 
wenyewe kwa wenyewe kwenye 
soko la ndani na kama mataifa 
wazalishaji licha ya kuwa hatua 
hiyo itachukua muda mrefu la-
kini itatoa matokeo chanya na 
endelevu.

“Mafuta ni bidhaa ambayo 
wazalishaji wake wameweka 
mkakati wa kudhibiti soko na 
kimsingi biashara hiyo inafanyi-
ka kwenye masoko yaliyowekwa 
kikanda ikiwamo Marekani, Ul-
aya, Uarabuni, India na China na 
kufungamanishwa na viwanda 
vya kusafisha mafuta ghafi.”

Anasema katika hali hiyo nchi 
za Afrika zinazozalisha mafu-
ta nazo zingejiingiza kwenye 
mfumo huo ili kuwa na nguvu 
ya pamoja kama wazalishaji ka-
tika kudhibiti soko na itapendeza  
zaidi kama sasa biashara hiyo ita-
fanyika  kwa Waafrika wenyewe 
kwa wenyewe.

Anafafanua kuwa dunia ipo 

mbioni kupunguza na hatimaye 
kuachana na matumizi ya mafu-
ta na kujielekeza katika matumizi 
ya nishati safi isiyochafua maz-
ingira. Hatua hii kwa upande 
wa nchi za Afrika itahitaji zaidi 
busara itumike katika kuweka 
mikakati ya kutambua, kuende-
leza na kudhibiti rasilimali yao 
inayohitajika katika uzalishaji wa 
nishati safi.

KITUO CHA MAFUTA
Kwa upande wa baadhi ya 

wadau na wafanyabiashara wa 
mafuta wanasema kuwa upo 
uwezekano kwa Tanzania ku-
weka mazingira wezeshi na ku-
wekeza kwa kujenga maghala 
makubwa ya kuhifadhi mafuta 
mradi utakaowezesha wauzaji 
wa nje kutumia kama kituo ki-
kuu cha uuzaji na usambazaji wa 
nishati hiyo kwa nchi jirani hasa 
zisizo na bahari.

Anwar Abeid mmoja wa wa-
dau wa sekta ya mafuta hapa 
nchini anasema: “Nchi za Afrika 
zikiweza kuungana na kuwekeza 
kwa kufanya biashara wenyewe 
kwa wenyewe hali itakuwa nzuri 
na gharama za nishati hii zitashu-
ka na hata serikali yenyewe 
itaweza kuingiza kodi nzuri 
kupitia sekta hii, kila mmoja ata-
faidika na kile kitakachopatikana 
kuanzia mzalishaji, mfanya bi-

ashara mpaka mlaji.”
Anaeleza kuwa mfumo unao-

tumika kwa sasa hapa nchini kwa 
usimamizi wa Wakala wa Uagi-
zaji Mafuta kwa Pamoja (PBPA) 
umekuwa na manufaa kwa ku-
wepo wa uhakika wa nishati 
hiyo nyakati zote sambamba na 
unafuu wa bei ingawa tatizo ni 
kukosekana kwa utoshelevu wa 
maghala ya kuhifadhi kwa kip-
indi cha miezi mitatu hadi sita.

 “Ukweli ni kwamba kwa sasa 
wauzaji wote wa mafuta wana-
nunua nishati hiyo kutoka nchi 
za Ghuba baada ya Urusi ku-
wekewa vikwazo vya kiuchumi. 
Hali hii inapaswa kuwa ni somo 
kwenye nchi za Afrika kuondoa 
utegemezi huo kwani zipo nchi 
ambazo zinazalisha mafuta na 
gesi ni suala tu la kujiimarisha 
na kuongeza uwekezaji kwenye 
sekta hiyo,” alisema .

Abeid anaongeza kuwa ku-
tokana na kukosekana kwa 
maghala makubwa ya uhifadhi 
gharama za meli zinazokaa nje 
ya bandari kusubiri kutia nan-
ga kusubiri upakuaji ni kati ya 
dola za Marekali 20,000 mpaka 
22,000 zaidi ya Shilingi milioni 
50 kwa kwa siku ambapo meli 
moja inaweza kusubiri kwa zaidi 
ya siku 30.

Anafafanua kuwa hali hiyo 
inasababisha kutoonekana kwa 

unafuu wa gharama za mafuta 
licha ya serikali kuweka punguzo 
la kuondoa shilingi 100 kwa kila 
lita ya mafuta inayouzwa hapa 
nchini.

  Aidha, wafanyabiashara wa 
vyakula wanasema mpaka sasa 
bado gharama za usafirishaji wa 
mazao mbalimbali kutoka sham-
bani mpaka kufika sokoni zipo 
juu, iwapo bei hizo zitashuka ita-
saidia kuondoa mfumuko wa bei.

Joyce Mkonyi mmoja wa wa-
fanyabiashara anasema: “Sisi 
pia tunaumia sana na hatu-
pendi kupandisha bei za vy-
akula lakini ukiangalia gharama 
za usafirishaji zilivyo kubwa 
hakuna namna lazima na wewe 
upandishe kidogo ili ufidie an-
galau kupunguza maumivu ya 
hasara tunayopata,vita imetu-
letea janga kubwa sana na ku-
pandisha gharama za maisha.”

Mapema hivi karibuni Rais 
wa Ukraine Volodymyr Zelen-
sky amezitolea wito nchi tajiri 
duniani za kundi la G7 kuipatia 
nchi yake gesi ya ziada pamoja na 
silaha ili kuisadia nchi hiyo kuji-
nusuru na baridi kali ya msimu 
ambayo inatishia kusababisha 
mateso zaidi kwa mamilioni ya 
raia walioko kwenye nchi hiyo 
inayokabiliwa na mashambulizi 
ya Urusi.

Rais Zelensky akizungumza na 
viongozi wa nchi tajiri kiviwanda 
duniani za kundi la G7 Disemba 
13 mwaka jana anasema nchi 
yake inahitaji  mita za ujazo bil-
ioni mbili za gesi ya ziada itakay-
owasaidia katika kipindi hiki cha 
baridi kali.

“Nawatolea wito muongeze 
msaada kwa ajili ya Ukraine ka-
tika suala la gesi. Ugaidi dhidi ya 
mitambo yetu ya umeme umetu-
fanya tutumie kiasi kikubwa cha 
gesi kuliko tulivyotarajia. Na ndio 
sababu tunahitaji msaada zaidi 
katika kipindi hiki cha baridi. Tu-
nazungumzia kiasi  mita za ujazo 
bilioni 2 za gesi,ambazo zinahita-
ji kununuliwa ziada’’,alinukuliwa 
akisema.

 Kadhalika viongozi wa kundi 
la G7 wamekubaliana kuhusu 
maeneo muhimu ya kushiriki-
ana katika msaada wa fedha 
kwa ajili ya Ukraine, kwa mujibu 
wa   Kansela wa Ujerumani Olaf 
Scholz ambaye ameyasema hayo 
kabla ya mkutano wa kilele wa 
wafadhili wa kimataifa wa ku-
saidia ujenzi mpya wa Ukraine. 
Mkutano wa Paris unatarajiwa 
kuchangisha mabilioni ya dola 
kwa ajili ya kuwasaidia raia wa 
Ukraine kukabiliana na msimu 
wa baridi kali.

Scholz analiambia bunge la 
Ujerumani kuwa Umoja wa Ul-
aya (EU) unaungana kwa dhati 
kuisaidia Ukraine, na kuongeza 
kuwa jaribio lolote la kudhoofi-
sha maadili ya EU kwa kuzuia 
sera za mambo ya nje na usalama 
halitafanikiwa.

Kiongozi huyo wa Ujerumani 
ameongeza kuwa Rais wa Urusi, 
Vladimir Putin amepiga hesabu 
zake vibaya katika vita hivyo kwa 
kuamini kuwa wanajeshi wake 
wangeisambaratisha Ukraine 
ndani ya siku chache na kudhani 
kwamba mataifa ya Magharibi 
na washirika wake walikuwa 
wamegawanyika sana kiasi cha 
kushindwa kuisaidia Ukraine.

Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Nishati na Madini Danstan Kitandula.PICHA:  MPIGAPICHA WETU

• Ni kuzalisha, kuuziana kwenye soko la ndani
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Na Gaudensia Mngumi

U
MOJA wa Ulaya (EU) 
umetuma salamu za 
mwaka mpya kwa 
Rwanda, ikiitaka kuacha 

kuwaunga mkono waasi wa M23 
nchini DR Congo.

Maoni ya Umoja wa Ulaya 
yanakuja baada ya ripoti ya 
wataalamu wa Umoja wa Mataifa 
(UN) kuthibitisha kuwa kuna 
uingiliaji wa moja kwa moja na 
vikosi vya Rwanda ndani ya DR 
Congo.

Umoja wa Ulaya umeitaka 
Rwanda kuacha kuunga mkono 
kundi la waasi la M23, ambalo 
hadi mwaka unakwisha limete-
ka maeneo mengi katika jimbo 
la Kivu Kaskazini nchini DRC.

DRC pamoja na Marekani na 
nchi kadhaa za Ulaya mara kwa 
mara imekuwa ikishutumu jira-
ni yake japo ni nchi ndogo kwa 
kuwaunga mkono M23, ingawa 
Kigali inakanusha mashtaka 
hayo na kusisitiza kuwa ni tatizo 
la Wakongo wenyewe, lakini 
sasa UN imepata ushahidi un-
aoongeza nguvu.

Hadi mwaka unapomalizika 
kundi la waasi la Kitutsi au 
Machi23 lilikuwa limesonga 
mbele hadi ndani ya kilomita 

kadhaa kutoka mji mkuu wa 
Kivu Kaskazini wa Goma, ambao 
ni kitovu cha biashara.

Akitoa salama za kuionya 
Rwanda, Mkuu wa Sera za Mam-
bo ya Nje wa Umoja wa Ulaya, 
Josep Borrell, anaisema EU im-
eitaka Rwanda “ikome’kuunga 
mkono M23 na kutumia njia 
zote kushinikiza M23 kufuata 
maamuzi yaliyochukuliwa na 
EAC Jumuiya ya Afrika Mashari-
ki” na yale yaliyokubaliwa katika 
mkutano wa kilele wa Novemba 
mwaka jana huko Angola.

“Pia inahimiza kwa uthabiti 
mataifa yote ya eneo hilo kuzuia 
utoaji wa msaada wowote kwa 
makundi yenye silaha yanay-
ofanya kazi nchini DRC,” anase-
ma Borrell.

Anatoa wito kwa Kinshasa 
“kuchukua hatua zote muhimu 
kulinda  raia katika eneo lake.

Chini ya shinikizo kubwa la 
kimataifa la kupokonya silaha, 
M23 ilijiunga na sherehe wiki 
iliyopita kuwasilisha mji wa kim-
kakati wa Kibumba kwa jeshi la 
Afrika Mashariki kama “ishara 
ya nia njema” ya kufikiwa kwa 
amani.

Lakini pia EAC ilisema kundi 
hilo lililazimika kujiondoa kwe-
nye mpaka kati ya DRC, Uganda 

na Rwanda, hata hivyo, jeshi la 
Kongo mara moja liliita maka-
bidhiano ya Kibumba kama ya 
kiudanganyifu au kejeli.

Maoni ya Mkuu wa Sera za 
Mambo ya Nje wa EU, Bor-
rell yanakuja baada ya ripoti 
ya wataalamu wa Umoja wa 
Mataifa kuhusu DRC kueleza 
kuwa imekusanya uthibitisho 
unaoonyesha kuingilia moja 
kwa moja kwa vikosi vya ulinzi 
vya Rwanda ndani ya ardhi ya 
DRC kati ya Novemba 2021 na 
Oktoba 2022 na kuhusika na 
shughuli za M23.

Ripoti ya UN inasema wa-
najeshi wa Rwanda walianzisha 
operesheni za kuimarisha M23 
dhidi ya Wahutu wanaojiita 
FDLR hasa kwa kusambaza si-
laha, risasi na sare na mahitaji 
muhimu.

Serikali ya Rwanda inaona 
FDLR kama tishio ambalo lina-
halalisha majeshi ya nchi hiyo 
kuingilia kati ndani ya DRC ili 
kulifurusha.

Katika hatua nyingine Rwanda 
pia inaishutumu DRC  ambako 
uchaguzi wa rais unatarajiwa 
kufanyika Desemba mwaka huu 
ikisema inautumia mzozo huo 
kwa madhumuni ya kujinufaisha 
kisiasa na kutengeneza habari 
za uzushi kuhusu mauaji ya raia 

131, Novemba mwaka jana ili ku-
jipatia mtaji wa kisiasa.

.Kabla ya mauaji hayo, An-
gola ilikuwa ikifanya upatanishi 
katika mazungumzo ya amani 
yaliyopangwa kuweka njia ya 
makubaliano ya kusitisha mapi-
gano.

Katika taarifa yake ya mwisho 
wa mwaka DRC ilikaribisha ma-
tokeo ya wataalam wa Umoja 
wa Mataifa, ambayo inasema ni 
kukomesha uwongo na udan-
ganyifu wa Rwanda, uliodumu 
kwa muda mrefu.

Kwa kuzingatia uzito wa mam-
bo yaliyofichuliwa inalitaka 
Baraza la Usalama la Umoja wa 
Mataifa kuchunguza ripoti ya 
wataalam kwa lengo la uwezeka-
no wa kuiwekea vikwazo dhidi 
ya Rwanda.

KAGAME ALIANZISHA
Wakati huo huo, Rais wa 

Rwanda Paul Kagame, anailau-
mu Kinshasa kwa machafuko 
katika maeneo yake ya mashari-
ki yenye hali tete katika hotuba 
yake ya kuukaribisha mwaka 
mpya, akisema licha ya juhudi 
za kuweka amani kinachoone-
kana ni hasara zaidi..

“Baada ya kutumia mabilioni 
ya dola katika ulinzi wa amani 
katika miongo miwili iliyopita, 
hali ya usalama Mashariki mwa 
Kongo ni mbaya zaidi kuliko 
hapo awali,” Kagame anasema 
katika taarifa yake Jumamosi 
Desemba 31.

“Ili kuelezea kushindwa huko, 
baadhi ya viongozi wa jumui-
ya ya kimataifa wanailaumu 
Rwanda, ingawa wanajua vy-
ema kwamba jukumu la kweli 
ni la serikali ya DRC. Ni wakati 
mwafaka sasa udhalilishaji usio 
na msingi wa Rwanda ukomesh-
we.” Anasema Kagame.

Mwezi uliopita EU iliweka 
vikwazo kwa mfanyabiashara 
wa Ubelgiji, waasi wa M23 na 
wengine kutokana na mapigano 
ya DRC na katika orodha hiyo 
m, watu wanane waliongezwa 
kwenye orodha ya vikwazo, 
wakiwemo waasi, mwanasiasa, 
mwanajeshi na mfanyabiashara 
wa kigeni.

Watu 17 sasa wako chini ya 
vikwazo vya EU hadi Desemba 
2023, ambayo inajumuisha 
marufuku ya kusafirisha na ku-
fungia mali zao, Baraza la EU li-
nasema katika taarifa yake kwa 
vyombo vya habari, mwishoni 
mwa mwaka jana..

Watu wanane walioorodhesh-
wa hivi karibuni ni pamoja na 
wanachama watano wa makun-
di yenye silaha ya ADF, CODECO, 
FDLR, Mai-Mai Yakatumba na 
M23 na  mwanajeshi la Kongo, 
mwanasiasa wa nchi hiyo na 
mfanyabiashara wa Ubelgiji.

“Wengi wao wanawajibishwa 
kutokana na ukiukaji mkubwa 
wa haki za binadamu na kuen-
deleza vita nchini DRC. 

Wengine wameorodheshwa 
kwa kuchochea ghasia na ku-
tumia migogoro hiyo kupitia 
unyonyaji na uvunaji haramu 
na biashara haramu za maliasili 
za Congo,” inasema EU katika 
taarifa hiyo ya katazo.

“Uamuzi wa leo umechuku-
liwa katika muktadha wa mbinu 
jumuishi ya EU katika kuunga 
mkono juhudi za mamlaka ya 
DRC kujenga amani ya kudu-
mu na kuleta utulivu eneo la 
mashariki mwa nchi hiyo.” In-
aongeza EU.

Kwa mujibu wa taarifa za 
kimataifa

UN yagundua upya mbinu za 
Rwanda kusaidia waasi M23

Migogoro ya kivita imeangamiza maisha na mali nchini DRC. PICHA: REUTERS

•DRC yatamani jirani huyo awekewe vikwazo kiuchumi

“Pia inahimiza 
kwa uthabiti 
mataifa yote 
ya eneo hilo 
kuzuia utoaji 
wa msaada 
wowote kwa 
makundi yenye 
silaha yanay-
ofanya kazi 
nchini DRC,” 
anasema Bor-
rell.
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Uchaguzi mikoa CCM ulivyowaacha 
kando kinamama, yupo mmoja pekee

Na Rahma Suleiman, ZANZI-
BAR

C
HAMA Cha Mapinduzi 
kimemaliza uchaguzi wa 
kupata viongozi mbalim-
bali watakaoshika nyadhi-

fa wanazopewa kwa muda wa 
miaka mitano huku nafasi nyeti 
za uongozi mbali na Mwenyekiti 
wa CCM Taifa , nyingi zime-
chukuliwa na wanaume. Na swali 
uwapi usawa wa kijinsia ndani ya 
uchaguzi CCM, likiibuka.

Kwa upande wa Visiwani Zan-
zibar kati ya mikoa sita kichama 
nafasi za uenyekiti kwa mikoa 
mitano zinashikiliwa na wa-
naume na mkoa wa Kusini pekee 
ndiyo unaoongozwa na mwan-
amama Mwaka Mrisho Abdallah.

Hali hiyo sio kwa nafasi za 
uenyekiti wa mikoa pekee hadi 
nafasi za uenyekiti wilaya 10 za 
CCM kichama nafasi hizo zime-
shikiliwa na wanaume licha ya 
wanawake kujitokeza kugombea 
kuchaguliwa kushika majukumu 
hayo.

Wakati nchi inapigania usawa 
wa kijinsia katika ngazi mbalim-
bali ikiwamo nafasi za uongozi 
kichama na kiserikali bado wa-
nawake hawajaaminiwa na ku-
pewa fursa  na kufikia usawa wa 
kijinsia wa asilimia 50 kwa 50 
hata ndani ya chama, anasema 
mshindi Mwaka Mrisho Abdal-
lah.

Mwenyekiti huyo wa CCM 
pekee katika mikoa , Zanzibar 
anasema katika kinyang’anyiro 
cha uchaguzi aligombea na wa-
naume zaidi ya nane huku wa-
nawake wakiwa wawili katika 
mkoa huo.

Mwaka anasema kati ya wag-
ombea 12 majina yao yaliyopele-
kwa katika ngazi za juu za chama 
kwa ajili ya kupendekezwa, ma-
jina ya wagombea wanne yali-
pendekezwa likiwemo la kwake 
na kuwa mwanamke pekee kati 
ya hao ambao wanaingia katika 
mchakato wa kuomba kura.

Aidha, anakumbusha kuwa 
katika uchaguzi huo aliibuka na 
ushindi wa kishindo kwa kupata 
kura 159 sawa na asilimia 75 am-
bapo anayemfuatia alipata kura 
69.

Mwenyekiti huyo anasema 
siri ya mafanikio ya kuibuka na 
ushindi huo ni kuwa karibu na 
wanachama wenzake, mapenzi 
kwa chama chake na ujasiri, la-
kini pia ukakamavu na upinaga-
naji au kuwa ‘hustler’ 

Akiwa mwanajeshi mstaafu 
wa polisi, anasema ukakamavu 
na ujasiri wake unaompa nguvu 
umejengwa na kazi ya upolisi na 
baada ya kumaliza muda wake 
wa kulitumikia jeshi hilo mwaka 
1915 ndipo alipoingia katika sia-
sa.

Anasema hadi kufika kuwa 
Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa 
Kusini haikua kazi rahisi na 
aliaza kugombea nafasi za uon-
gozi tangu ngazi za chini za wadi 
ndani ya chama hicho na hatua 
kwa hatua akafikia hapo aliposa-
sa.

Anaeleza kuwa licha ya kipindi 
cha nyuma kugombea nafasi za 
uongozi katika siasa na kutoba-
hatika kuchaguliwa lakini haku-
kata tamaa wala kuvunjika moyo 
na amepambana hadi kupata na-
fasi hiyo ya uenyekiti.

“Siri na mafanikio yangu hadi 
kushinda katika nafasi hii ni 
kuwa karibu na wanachama, ku-
jitolea kukitumikia chama, kuwa 
na mapenzi na chama pamoja na 
wanachama wenzangu”anasema 
Mwaka maarufu Mwaka Polisi.

Mwenyekiti huyo anasema ili 
kuongeza idadi ya wanawake ka-
tika uongozi ni vyema wanawake 
kujitoa tokea katika ngazi za 
chini ili wanapogombea nafasi 
za juu iwe rahisi kutambulika na 
uwezo wao kuonekana.

“Mimi nimekuwa kiongozi tan-
gu nikiwa nalitumika taifa katika 
Jeshi la Polisi nimeshawahi kuwa 
mkuu wa kituo cha polisi Dunga 
Mkoa wa Kusini Unguja”anasema 
mwenyekiti huyo akitaja saba-
bu zinazochangia wanawake 
kushindwa kupata nafasi za uon-
gozi hasa za kugombea katika 
siasa.

Anasema kwanza ni uwezo 
mdogo wa kifedha kwa sababu 
wanawake wengi hali zao za kiu-
chumi ni duni ikilingnaishwa na 

wanaume na kwamba uchaguzi 
unahitaji fedha na bila ukwasi 
unaweza usifanikiwe.

Baadhi ya nafasi za uongozi 
zinazohitaji gharama mfano 
wa kupita kijiij hadi kijiji kuom-
ba kura kwa wajumbe huku 
wengi wao wakitumia usafiri 
wa umma.“Binafsi nimegom-
bea nafasi hii nikiwa sina usa-
firi wangu binafsi imenilazimu 
nitembee vijiji vyote vya Mkoa 
wa Kusini Unguja kuomba kura 
kwa wajumbe wa chama na vi-
jiji vingine hafiki gari za abiria 
hunilazimu kuchukua usafiri wa 
bodaboda,”anasema Mwaka.

KEJELI ALIZOPATA
Mwaka anaeleza kuwa changa-

moto alizokumbana nazo ni 
maneno ya kukatishwa tamaa 
yanayotoka kwa baadhi ya wana-
chama na wananchi.

Mfano, alikwenda katika ki-
jiji kimoja kuomba kura kwa 
wajumbe akitumia bodaboda 
jambo la kusikitisha wakati 
anaondoka mwananchi mmoja 
alimsikia akisema mgombea 
mwenyewe kaja kwa bodaboda 
kweli ataweza kuongoza? ”

Anasema kauli kama hizo na 
nyingine ikiwemo ya kuambiwa 
badala ya kulea familia yake ana-

gombea nafasi ya uongozi hazi-
kumkatisha tamaa na zilimpa 
ujasiri zaidi wa kupambana na 
kushinda nafasi hiyo.

Mwaka pia ni miongoni mwa 
wagombea ubunge katika uch-
aguzi wa mwaka 2020 kupitia 
wazazi Mkoa wa Kusini Unguja 
lakini alishindwa na mpinzani 
wake kwa kura moja na kukwa-
ma kuwa mbunge.

Mwenyekiti huyo anasema, 
ndani ya Chama Cha Mapindu-
zi sio kikwazo kwa wanawake 
kuwa viongozi lakini tatizo lipo 
kwa jamii na wanawake we-
nyewe kutokuwa kitu kimoja, na 
wananchi hawana utayari wa ku-
wapa nafasi za kuongoza..

Anasema idadi ya wapiga kura 
wengi CCM ni wanawake, hivyo 
ushindi wake aliupata kwa na-
fasi hiyo imetokana na umoja na 
mshikamano kwa wanawake na 
wanaume kuwa kitu kimoja na 
kumuamini kuwa anaweza ku-
waongoza.

Aidha, anawataka wanawake 
wenzake kutokata tamaa wala 
kurudi nyuma wanaposhindwa 
kupata nafasi za uongozi na 
badala yake kupambana kugom-
bea kila wakati unapofika.

Hata hivyo, ana angalizo kwa 
washindi,akiwawashauri wale 

wote waliogombea nafasi za 
uongozi na kushinda katika 
ngazi mbalimbali wajitoe kwa 
wnaanchi kushiriki harakati za 
kijamii na sio kukaa ofisini pe-
kee.

“Wananchi wanahitaji umo-
ja na ukaribu wa viongozi 
wao,niwasihi viongozi wezangu 
tujitowe kwa jamii na tuwe nao 
karibu kwa hali na mali, kwa 
raha na shida”anasema.

Mwenyekiti huyo anak-
ipongeza chama chake pamoja 
na wananchama wa chama hi-
cho kwa kumuamini na kumpa 
nafasi hiyo ambapo ameahidi 
kukitumikia chama vizuri ili ku-
fikia malengo ikiwamo ya kuen-
delea kushika dola katika chagu-
zi zijazo.

“Pia nisiwe mwizi a fadhili 
naishukuru familia yangu ak-
iwemo mume wangu kwa ku-
niunga mkono katika harakati 
hizi za kugombea nafasi za uon-
gozi kwa sababu baadhi ya muda 
hulazimika kuicha familia yangu 
kukitumikia chama,”anasema.

Mume wa Mwenyekiti huyo 
Daudi Ame Msimu, anasema 
kuwa wanawake wanajituma na 
wanapigania haki zao ikiwamo 
nafasi za uongozi ili kutoachwa 
nyuma.

Anawataka wanaume wezake 
kutowanyima fursa wake zao za 
kugombea nafasi za uongozi kwa 
sababu baadhi ya wanaume ni 
vikwazo kwa wanawake kuwa 
viongozi.

“Mimi mke wangu nimem-
ruhusu na nimemuamini katika 
harakati zake zote za kisiasa na 
uongozi kwa sababu maende-
leo hayaletwi na mwanaume 
pekee”anasema Mume huyo.

Bahati Issa Mwenyekiti wa 
Kamati ya Siasa Tawi la CCM 
Kikungwi Mkoa wa Kusini Un-
guja, anasema wanawake wengi 
wamehamasika katika chama 
hicho kugombea nafasi mbalim-
bali za uongozi lakini waliopata 
ni wachache ikilinganishwa na 
wanaume.

Anautaja mfumo dume kuwa 
bado ni kikwazo kwa wanawake 
kupata nafasi nyingi za uongozi.

Anasema sababu nyingine 
ni waliopata nafasi za uongozi 
hawajawa tayari kuachia njia ili  
kuwapisha wengine na hatimae 
kuendelea kugombea nafasi hizo 
hasa kwa zile ambazo hazina 
ukomo wa kuongoza.

WALIOSHINDWA 
WAZUNGUMZA

Mariyam Omar Ali aliyegom-
bea nafasi ya uenyekiti wilaya 
ya Micheweni Pemba anasema 
kushindwa kufanikiwa kwenye 
kinyanganyro hicho siyo kwam-
ba hana uwezo lakini kura hazi-
kutosha.

Anasema bado hajakata tamaa 
na anaunga mkono wote wali-
ofanikiwa   na anaamini kuwa 
kilichoshinda ni chama na sio 
wao, akiwataka wanawake wali-
ogombea nafasi za uongozi na 
kushindwa wasivunjike moyo na 
wajipange kwa uchaguzi ujao ili 
kufikia ndoto zao.

Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Kusini Unguja, Mwaka Mrisho Abdallah ,akisalimiana na 
Makamu Mwenyekiti mstaafu wa CCM,Dk. Ali Mohamed Shein, alipotembelea Mkoa wa 
Kusini Unguja.Picha :RAHMA SULEIMAN

• Mshindi asema safari 50/50 ina mabonde, mbigiri si nyepesi



Peru; nchi isiyotawalika, ina ‘bunge 
matata’ humuondoa rais lipendavyo
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Rais wa sasa Dina Boluarte      Jose Pedro Castillo alianza Julai 28, 2021 hadi Desemba  
        7, 2022 yuko gerezani. PICHA ZOTE: mTAndAO.

Na Mwandishi Wetu

P
ERU ni taifa lililo Bara la 
Amerika Kusini au Latino 
, ni taifa lisiloongozeka 
likitajwa kuwa limekuwa 

na marais sita ndani ya miaka 
minne na kuhoji kwanini nchi 
hiyo ni vigumu kuiongoza? Swali 
linaulizwa na makala ya BBC 
Swahili, muda mfupi baada ya 
aliyekuwa rais wa Peru Pedro 
Castillo, kutumbuliwa Desemba 
mwaka jana.

Pedro Castillo alikuwa rais wa 
mwisho kuondolewa, lakini yeye 
na watangulizi wake wanne wa-
nagawana muda mfupi walioon-
goza nchi kwa kukaa madarakani 
kwa muda mfupi na kutumbu-
liwa wala si kung’atuka . Mrithi 
wake ni Dina Boluarte aliyeap-
ishwa hivi karibuni, tena anaku-
wa rais wa kwanza mwanamke 
katika historia ya Peru, lakini pia 
kiongozi wa sita wa taifa hilo la 
Peru tangu 2018.

Marais watangulizi ni pamoja 
na Pedro Pablo Kuczynski, Mar-
tin Vizcarra, Manuel Merino, 
Francisco Sagasti, Pedro Castillo 
na Dina Boluarte.

Hali ya hatari ni kwamba watu 
wengi wa Peru wamezoea kuishi 
nje ya siasa na misukosuko yake 
ya kudumu na kuondoa marais 
kila wakati bila kujali, kwa ku-
tumia maandamano ya umma.

Maandamano ni silaha na hivi 
karibuni Desemba mwaka jana 
rais mpya wa Peru Dina Bolu-
arte, anawataka raia wa nchi hiyo 
kuwa watulivu na kuonyesha 
nia ya kuandaa uchaguzi mkuu 
katika muda wa mwaka mmoja. 
Ni baada ya maandamano ya ku-
taka uchaguzi mkuu kufanyika 
mara moja kumchagua rais na 
wabunge wakimpinga mrithi wa  
Castilo.

Rais wa zamani Castillo 
amewekwa gerezani huku maofi-

sa wakitayarisha kesi ya mapin-
duzi dhidi yake. Waziri wa ulinzi, 
Luis Otarola Penaranda ametan-
gaza kwamba polisi wa kitaifa na 
jeshi la nchi hiyo watahakikisha 
kwamba kuna hali ya utulivu na 
kulinda mali ya umma kote nchi-
ni humo.

Castillo aliondolewa madara-
kani Desemba 7 alipojaribu 
kuvunja bunge lililokuwa lina-
tayarisha mswaada wa kupiga 
kura ya kutokuwa na imani naye. 
Kiongozi huyo alikamatwa katika 
barabara za Lima akiwa pamoja 
na walinzi wake, na waendesha 
mashtaka wanasema alikuwa 
anajaribu kutorokea nchini Mex-
ico.

KWANINI HAWATAWALIKI
Swali jingine ni hili , lakini ni 

nini kinachoifanya Peru ision-
gozeke? Hali ya wasiwasi inay-
oendelea bungeni inajirudia 
katika miaka ya hivi karibuni. 
Vita vya kudumu kati ya bunge 
au congress na rais huisha na 
kushindwa kwa rais, ambaye 
anaishia kuondoka madarakani. 
Castillo alikuwa wa mwisho ku-
teseka.

Katika jaribio la wazi la kusi-
mamisha kura ya hoja ya nafasi 
iliyo wazi dhidi yake katika Con-
gress, alitangaza kwa kushangaza 
kuvunjwa kwa bunge na ku-
undwa kwa serikali ya dharura, 

bunge likilenga kutokuwa na 
imani naye.

KATIBA NGUMU
Saa chache baadaye kwa ku-

puuza tangazo la rais, wabunge 
walikutana na kumuondoa rais, 
ambaye aliachwa mikononi mwa 
polisi na Ofisi ya Mwendesha 
Mashtaka, akishutumiwa kwa 
uasi. Hali hiyo inatokana na Kat-
iba ya Kisiasa ya Peru, iliyoidhin-
ishwa mwaka wa 1993, ambayo 
inathibitisha kuwa urais wa nchi  
unabaki wazi kutokana na “ku-
toweza kuhudumu kwa maadili 
au kimwili, iliyotangazwa na con-
gress au bunge” .

Hii imefungua mlango kwa 

nafasi hiyo kuwa aina ya upanga 
ambao unaning’inia  juu ya kich-
wa cha rais na ambao unaweza 
kumwangukia mara tu kura 87 
zinazohitajika zitakapokusanywa 
bungeni.

Hivi ndivyo ilivyotokea kwa 
Castillo, Vizcarra mnamo 2020 
na wakati Alberto Fujimori al-
ipokimbilia Japan mnamo 2000  
bunge au congress likalazimika 
kutangaza kuondolewa madara-
kani.

Wataalamu wanasema upekee 
huu wa kikatiba unaeleza kwa 
nini marais wa Peru wana nafasi 
dhaifu zaidi.

Wabunge waliofuatana 
wamegundua kuwa utaratibu wa 
nafasi hiyo unawapa uwezekano 
wa kumkabili rais na hawajasita 
kuutumia.

Hadi imefikia wakati ambapo 
wataalamu wanaeleza kuwa 
maana ya asili ya sheria hiyo im-
epotoshwa.

NI KAMA WEHU
Omar Cairo, Profesa wa Sheria 

na Katiba katika Chuo Kikuu cha 
Kipapa cha Kikatoliki cha Peru, 
anaiambia BBC Mundo, kuwa 
“Peru ndiyo nchi pekee duniani 
ambayo ina taasisi ya nafasi ya 
watu wasio na maadili. Lakini 
ukosefu wa maadili, ambao uko 
kwenye katiba za Peru tangu 
1839, inadai kutokuwa na uwezo 
wa kiakili wa rais”.

“Sasa wakati wowote wabunge 
wanaona rais hana maadili, wa-
naweza kumuondoa kwa hiari 
yao kwa nguvu ya kura tu, na 
neno hilo lisilo la maadili ni jam-
bo la kipuuzi sana siku hizi.”

Na hili linaongeza mgawanyiko 
unaopatikana ndani ya vikundi 
vya kisiasa vya Peru katika miaka 
ya hivi karibuni.

Cairo anaeleza kuwa “bunge 
halijumuishi kambi imara za 
bunge, bali ni wingi wa makundi 
madogo yanayojibu zaidi maslahi 
fulani kuliko mipango au itikadi, 
na hii inafanya kuwa vigumu sana 
kwa marais kupata uungwaji 
mkono katika congress.”

Kwa njia hii, taifa la Peru lime-
kuwa adimu kwenye ramani ya 
mifumo ya kisiasa ya Amerika 
Kusini, ambapo tawala za mihula 
ya urais zinatawala.

“Peru sio utawala wa kibunge 
kama Waingereza au Wahispa-
nia, ambapo waziri mkuu au rais 
wa Serikali anachaguliwa na ma-
naibu bungeni, bali rais anach-
aguliwa moja kwa moja na kura 
za wananchi.”Kuwepo kwa nafasi 
hiyo kumeruhusu utaratibu wa 
hiari wa kumwondoa madaraka-
ni rais, sheria ambayo haipo kati-
ka nchi nyingine za ukanda wetu”

KAA CHONJO
Hata Rais Dina Boluarte, ana-

takiwa kukaa chonjo na bunge. 
Rais  huyo anaanza muhula aki-
taka maridhiano katika bunge la 
Congres na kujenga serikali ya 
umoja.

Lakini,ikitokea idadi kubwa ya 
wabunge wamepiga kura ya ku-
muondoa Castillo na kumfanya 
kuwa rais mpya sio kwamba ata-
pata uungwaji mkono kuanza 
serikali thabiti.

Hata Dina hana wabunge wa-
naomuunga mkono katika bunge, 
uongozi wake huenda ukaka-
biliwa na matatizo kama hayo ya 
Castilo.

Huku sheria ikiendelea kutu-
mika, ni wazi kwamba pia yeye 
huenda atakabiliwa na meno au 
upanga wa bunge kumuondoa 
ikulu.

Kwa mujibu wa taarifa 
kimataifa

•Yupo aliyeongoza siku sita, akatumbuliwa 
 

Pedro Pablo Kuczynski, PPK 2016 hadi 2018. Manuel Arturo Merino de Lama, aliongoza siku 
sita, Novemba 10 hadi 15, 2020.
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Ana ‘jambo lake’ ni Ikulu tena 2023,
adaiwa kuwa mfupa mgumu hazuiliki 

JUKWAA LA VIONGOZI

Na Ani Jozeni

D
ONALD TRUMP, ana-
malizia mwaka 2022 
akiwa ana jambo lake, 
ametangaza azma yake 

ya kuwania urais kwa mara ya 
tatu, licha ya kuwa kiongozi 
wa zamani wa Marekani, ku-
tia nia ya  kutaka kuingia tena 
Ikulu ya White House baada ya 
kushindwa katika uchaguzi.

Pamoja na mkakati huo ri-
poti ya kuhusika na uvamizi 
dhidi ya kikao cha Senate 
kuthibitisha matokeo ya uch-
aguzi wa urais 2020 nchini 
Marekani, imetoka na kuweka 
wazi kuhusika kwake. 

Baada ya kamati maalum ya 
Baraza la Wawakilishi kufikia 
uamuzi wenye ushahidi mwin-
gi kuwa rais aliyepita Donald 
Trump alichochea na kuandaa 
uvamizi wa jengo la Bunge la 
Marekani - Capitol Hill - kuzuia 
kutangazwa rasmi na Baraza la 
Senate matokeo ya uchaguzi 
wa urais Januari 6 mwaka jana, 
ugumu sasa unaanza. Nani ata-
kayemvisha paka kengele ndilo 
swali; vyama vikuu vya siasa 
vya Democratic na Republican 
vinajiuliza kupitisha sheria 
asigombee tena.

Kielelezo kimojawapo 
cha ugumu wa suala hilo ni 
uchunguzi kuhusu suala hilo 
hadi kutolewa taarifa ya kina 
yenye kurasa 800 na ziada, na 
kuwasilishwa maelezo hayo 
bungeni imechukua takriban 
miaka miwili. Kwa kalenda ya 
uchaguzi nchini humo, kila 
miaka miwili Baraza la Wawak-
ilishi linachaguliwa upya, na 
miaka minne ni uchaguzi wa 
rais ukiendana na theluthi ya 
Bunge ambayo ni miaka miwili 
kwani maseneta wanatumikia 
miaka sita muhula mmoja.

Katika uchaguzi wa mwe-
zi Septemba wa Baraza la 
Wawakilishi, chama cha Re-
publican kimerudisha Baraza 
la Wawakilishi;Democratic wa-
naendelea kushikilia Baraza la 
Senate.

Ni mazingira haya mapya 
Baraza la Wawakilishi yanay-
oleta utata katika suala la kush-
ughulikia ripoti hiyo, hasa kwa 
maeneo mawili, la kwanza ni 
rai kuwa rais huyo wa zamanai 
ashtakiwe kwa kosa la jinai la 
kuchochea uasi, kutaka kuzuia 
kikao rasmi cha Baraza la Sen-
ate kwa shughuli muhimu ya 
kikatiba.

Aidha, la pili ni kujadili, ku-
piga kura na kupitisha pendek-
ezo kuwa Trump avuliwe rasmi 
haki yake ya kiraia, ya kugom-
bea uongozi katika ngazi yoy-
ote, ikiwamo ya urais. Mfano 
hai ni kuwa wakati akichochea 
uasi, maandamano na uvamizi 
dhidi ya Bunge la Marekani, 
ukurasa wake wa twitter uli-
fungwa; hivi majuzi bilionea 
Elon Musk, rafiki yake, amei-
nunua twitter na sasa Trump 
anaandika.

Katika kampeni za kupata 
wagombea wa Republican kwa 
viti vya ubunge kote nchini 
kuanzia mwanzo wa mwaka 
hadi katikati ya mwaka jana, 
ilionekana wazi kuwa wafuasi 
wake walikuwa wana uhakika 

Mtihani wa kwanza uko hapo, 
kuwa kamati maalun ya bunge 
inayoshughulika na masuala ya 
sheria, imejitahidi kutoa taarifa 
yake na mapendekezo kabla ya 
Januari 6, mwaka jana muda 
ambako wanabadilishana ma-
daraka Baraza la Wawakilishi. 
Baraza la Senate halina mab-
adiliko yoyote ila kwa upande 
wa uongozi wa kundi la Repub-
lican watakaochagua kiongozi 
mwingine.

 Katika Baraza la Wawakilishi 
ni spika mpya anayechaguliwa 
kutoka kundi la Republican. 
Itafurahisha kuona kama spika 
huyo na Republican wakiwa 
wengi zaidi watafuata map-
endekezo ya kamati hiyo na 
kupitisha maazimio hayo.

Baraza la Seneti ndiyo lenye 
mamlaka zaidi katika kusima-
mia utawala, kwa mfano kupiti-
sha uteuzi wa rais.Seneti inach-
aguliwa kwa mafungu, theluthi 
moja kila uchaguzi hadi mzun-
guko mzima kwani wajumbe 
wa baraza hilo wana vipindi 
vya miaka sita.

Baraza la Wawakilishi husi-
mamia shughuli za kila  siku za 
utawala, kuangalia na kupitisha 
vifungu vya bajeti ya rais aliye-
ko madarakani, na zipo kanuni 
za miswada kuandaliwa na wa-
jumbe angalau wa pande mbili 
wa Democrats na Republicans. 
Wajumbe wa baraza hili wana 
vipindi vya miaka miwili na kila 
uchaguzi unapofika viti vyao 
hugombewa upya, na hakuna 
kikomo.

Siyo jambo lenye uhakika, 
ushawishi wa kutosha kwani 
siasa za mrengo mkali wa kulia 
zinaongezeka, si kupungua. 
Moja ya vianzio vinavyoweza 
kuleta nguvu upya kwa upande 
wa wafuasi wa Trump na Re-
publican kwa jumla ni wimbi 
la wahamiaji wasio na hati za 
kusafiria au ruhusa ya kuingia 
nchini humo, wanaopitia njia 
za panya na kutafuta vipenyo 
katika kuta na seng’enge zao 
katika mpaka wa Marekani na 
Mexico.

Mahakama moja ya rufani 
ilitoa amri ya kuondoa amri ya 
kurudishwa makwao bila hitaji 
la amri ya mahakama, yaani 
kwa kufunguliwa kesi, kwa 
wahamiaji wote wa aina hiyo. 
Ila wapo wengi wanaotaka wa-
hamiaji waingie ili wapatikane 
wafanyazi shambani na viwan-
dani kwa gharama ndogo, wim-
bi la kudai mishahara mikubwa 
lisijevuka mpaka.

Kati ya hisia mbili, ile ya 
wafuasi wa Trump ya kurudi-
sha Marekani kwa raia wake 
wa awali siyo wao asili, na hii 
ya kutaka faida ya wafanyakazi 
au vibarua kufanyakazi kwa 
unafuu na soko kubwa zaidi la 
bidhaa nchini humo, au hata 
vipaji kutoka kwa wahamiaji, 
bado kuna mchuano mkali.

Marekani imeundwa kwa 
sehemu kubwa na wahamiaji 
katika karne kadhaa na hasa 
iliyopita, lakini wanapitishwa 
katika tanuru la kihisia na ku-
fikia utii kwa mojawapo kati ya 
mielekeo mikuu ya kijamii, ul-
iberali au uhafidhina. 

Uliberali ni pamoja na ‘ruksa’ 
ya kutoa mimba na ‘ndoa za 
mashoga,’ wakati uhafidhina ni 
pamoja na kuchukia uhamiaji 
holela kwa kuhofia unahatari-
sha tunu za jadi za Marekani, 
inaanza kuzorota au kuparag-
anyika kihisia. Kuyumba kwa 
demokrasia baada ya uchaguzi 
mkuu 2020 ni kielelezo cha ku-
choshwa na uliberali, kuifanya 
Marekani iwe vyovyote vile.

zaidi wa kuungwa mkono na 
wanachama wa Republican 
zaidi ya wanaomkosoa hasa 
kwa kuchochea uvamizi huo 
wa jengo la bunge, kudhihiri-

sha kutokuwa na imani ya ku-
tosha na mfumo wa siasa nchi-
ni humo. 

Ni kulazimisha ushindi, jam-
bo ambalo raia wa Marekani 

wameaminishwa kuwa ni tabia 
za watawala wa Afrika, Asia na 
Amerika ya Kusini, na siyo Ul-
aya au Amerika ya Kaskazini, 
ilipo Marekani. 

DONALD TRUMP 
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Dondoo: Kulia
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baada ya kufanya ngono 
10.kujiunga na kikundi fulani 
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12.Jiji kubwa kusini mwa Uturuki
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16.mojawapo ya madude 
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Chini: 
1.  watu wa karibu 
2.  tunu 
3.  chokaa ya kupaka nyumba
4.  sema kwa heri 
5.  japokuwa 
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ni kuja kutangaza, lile tangazo 
la kuzuia mikutano ya hadhara 
sasa linaondoka’, anasema na 
kushangiliwa.

Itakumbukwa kuwa miku-
tano hiyo iliondolewa muda 
mfupi baada ya kuingia ikulu 
rais wa awamu ya tano, John 
Magufuli mwaka 2015.

“Lakini ndugu zangu tuna 
wajibu, wajibu wetu serikali 
ni kulinda mikutano ya vyama 
vya siasa, wajibu wenu vyama 
vya siasa ni kufuata sheria na 
kanuni zinavyosema’, twendeni 
tukafanye siasa za kistaarabu, 
tukafanye siasa za kupevuka, 
tukafanyeni siasa za kujenga sio 
za kubomoa, si kurudi nyuma 
hapa tulipofika, ‘sisi ndani ya 
CCM tunaamini katika kuko-
solewa na kujikosoa’, anasema.

SAMIA ALIDHAMIRIA
Dhamira ya suluhu, ilione-

kana baada ya Rais Samia kuin-
gia madarakani 2021, kufuatia 
kifo cha Magufuli, akionyesha 
dhamira ya kuleta maridhiano 
kwa kuunda kikosi kazi cha 
kukusanya maoni.

‘Wakati mnanikabidhi kuon-
goza nchi hii, busara zilinituma 
kwamba jinsi nilivyolipokea 
taifa hili, kuna haja ya kulifanya 
liwe kitu kimoja, wote tuzun-
gumze lugha moja,” anasema 
na kuongeza:

“Ili taifa liwe moja, lazima 
tuwe na maridhiano, nikasema 
kwanza tuwe na mazungumzo 
kwenye vyama vya siasa.Kikosi 
kazi kilichoundwa kilileta mao-
ni kwenye maeneo tisa. Makub-
wa matatu yaliyojitokeza ni ku-
taka kuruhusiwa kwa mikutano 
ya hadhara ya vyama vya siasa, 

mchakato wa katiba mpya na 
marekebisho sheria mbalim-
bali.”

Wanasiasa, akiwemo Kiongozi 
Mkuu wa ACT-Wazalendo,  Zitto 
Kabwe , Mwenyekiti CHADEMA 
Freeman Mbowe ni miongoni 
mwa viongozi walioshiriki mku-
tano na Rais.

Kabwe akizungumza kuhusu 
uamuzi wa huo wa Rais kuk-
wamua mchakato wa katiba na 
kuruhusu mikutano ya hadhara 
ya vyama vya siasa anasema ni 
hatua kubwa na kwamba wana 

furaha.
Mbali na Makamu wa Rais 

Dk.Phillip Mpango na Waziri 
Mkuu, Kassim Majaliwa, mku-
tano huo wa Rais na vyama vya 
siasa uliofanyika Ikulu, Jijini 
Dar es Salaam, ulihudhuriwa na 
viongozi wa vyama 19 vya siasa 
vyenye usajili wa kudumu.

Rais anahimiza kuwapo na 
maridhiano na  wanasiasa 
kukubali kukaa kama Watanza-
nia kwa ajili ya mustakabali wa 
kujenga nchi.

“Tuendelee kukaa kujadili 

kuhusu hatma ya nchi yetu. Tu-
fanye mabadiliko yanayoone-
kana kwa kuzingatia katiba, 
mila na desturi na sharia. Kwa 
kuzingatia uwezo wa wetu wa 
kiuchumi.” Anasisitiza.

CHA KUJIFUNZA
Katika maelekezo hayo ya 

Rais Watanzania wanajifunza 
kuwa ili kufikia taifa lenye umo-
ja , upendano na kuheshimiana 
miongoni mwa serikali, wa-
nasiasa na vyama au asasi za 
wananchi (NGOs) pamoja na 

vyombo vya habari , uvumilivu 
na kuchukuliana ni suala lisilok-
wepeka.

Kuwapo kwa mvutano ku-
nakochangiwana tofauti za mi-
tazamo, hoja, fikra na maoni 
miongoni mwa wanachama na 
viongozi wao na hilo ni jambo 
la kawaida kwenye uwanja wa 
siasa hivyo ni lazima kuwepo na 
maridhiano.

Imeandaliwa na Moshi Lu-
sonzo na Gaudensia Mngumi

Ndivyo Samia Suluhu Hassan
anavyoakisi ‘suluhu’ ya kisiasa

Baadhi ya viongozi wakuu wa vyama vya siasa wakimsikiliza Rais Samia Ikulu jana. PICHA: IKULU
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habari mbeya

RC aagiza kasi usambazaji mbolea 
Na Nebart Msokwa, MBEYA

SERIKALI mkoani Mbeya, ime-
agiza mbolea zilizowasili mkoani 
hapa kusambazwa mapema kwa 
wakulima hasa maeneo ya vijijini 
ili kuwasaidia kuendana na msimu 
wa kilimo unaoendelea sasa.

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma 
Homera, alitoa agizo hilo juzi 
aliposhuhudia ushushaji wa she-
hena ya kwanza ya mbolea iliyo-
zalishwa na kiwanda cha ndani ya 
nchi kilichoko mkoani Dodoma.

Aliiagiza Kampuni ya Ben Agro 
Star ambayo ni msambazaji mkuu 
wa mkoa wa mbolea hiyo kwa 
mkoa wa Mbeya kuhakikisha ina-
sambaza katika halmashauri zote 
kwa usawa ili kuepusha migogoro 
ya wakulima na serikali.

Alisema mkoa kwa sasa unahi-
taji tani 11,000 za mbolea ili kuki-
dhi mahitaji ya wakulima na hivyo 

akaiagiza kampuni hiyo kuongeza 
kasi ya usafirishaji wa bidhaa hiyo 
kutoka Dodoma na kuifikisha kwa 
wakulima.

“Mna kazi kubwa sana hapa 
mmeleta tani 30 pekee kwa hiyo 
natoa maelekezo, hakikisheni 
mnaongeza juhudi ya kuisafirisha 
mbolea hii kutoka Dodoma na 
kuileta hapa ili wakulima waipate 
kwa wakati,” alisema Homera. 
Aliiagiza kampuni hiyo pamoja na 
wasambazaji kuhakikisha inasam-
baza mbolea hizo kwa bei iliyoele-
kezwa na serikali kwa maelekezo 
kuwa wakikiuka watachukuliwa 
hatua za kisheria.

Homera aliwataka wakuu wa 
wilaya zote za mkoa huo kufuatilia 
hali ya upatikanaji wa bidhaa hiyo 
kwenye maduka yaliyosajiliwa na 
kutoa taarifa ya hali ilivyo na ku-
fuatilia kujua kama wananchi wa-
nauziwa kwa bei inayotakiwa.

Mkurugenzi wa Kampuni ya 
Ben Agro Star, Dk. Israel Mwam-
pondele, alisema shehena ya 
mbolea iliyowasili mkoani hapo ni 
ya utangulizi na shehena zingine 
ziko kwenye magari zinasa-
firishwa kutoka Dodoma kwenda 
Mbeya.

Alisema waliamua kupeleka 
mbolea hiyo baada ya kupata 
malalamiko ya uhaba wa bid-
haa hiyo katika baadhi ya mikoa 
nchini ukiwamo Mkoa wa Mbeya 
ambao ni miongoni mwa mikoa 
inayozalisha mazao kwa wingi.

Alimhakikishia mkuu wa mkoa 
kuwa watasambaza mbolea hiyo 
katika maeneo yote ya mkoa huo 
na kwa bei elekezi ya serikali huku 
akisisitiza kuwa watawasimamia 
wasambazaji wao katika maeneo 
yote ili wasikiuke taratibu.

“Hizi mbolea zote zina ruzuku 
ya serikali kwa hiyo sisi tumeam-

iniwa kuisambaza, ni lazima tu-
hakikishe tunalinda imani hiyo tu-
liyopewa na serikali, tutazingatia 
taratibu zote ikiwamo kuuza kwa 
bei elekezi,” alisema Dk. Mwam-
pondele.

Hivi karibuni, yaliibuka malala-
miko ya wakulima katika baadhi 
ya maeneo kuhusu kukosekana 
kwa mbolea jambo ambalo lil-
imlazimu Mbunge wa Jimbo la 
Mbeya Mjini na Spika wa Bunge, 
Dk. Tulia Ackson, kufanya ukaguzi 
maalumu.

Akiwa katika ziara hiyo ya ku-
kagua bidhaa hiyo madukani, 
Dk. Tulia alishuhudia misururu 
mirefu ya wakulima wakisubiri 
kuhudumiwa huku wakidai kuwa 
mbolea hizo hazipatikani kirahisi 
jambo lililomlazimu kuwasiliana 
na Waziri wa Kilimo, Hussein 
Bashe akimtaka kushughulikia 
tatizo hilo.

Wajasiriamali wakiendelea kuuza nyama jana kwenye machinjio ya Uyole jijini Mbeya. PICHA: NEBART MSOKWA

Na Nebart Msokwa,  
RUNGWE

WANANCHI wa Wilaya ya 
Rungwe mkoani Mbeya, 
wameanza kuchangamkia 
kilimo cha vanilla baada 
ya wataalamu wa kilimo 
cha zao hilo kutoa elimu 
na kugawa miche bora.
Aidha, wakulima hao 

wamehamasika baada ya 
kupata soko la uhakika 
la zao hilo ambalo lina-
nunuliwa na Kampuni ya 
kizalendo ya Ney yenye 
makao makuu yake mkoani 
Kilimanjaro.
Wakizungumza juzi 

wakulima hao walisema 
awali walikuwa hawali-
jui zao hilo na walikuwa 
hawajui sehemu ambayo 
wangeweza kupata mbegu.
Mmoja wa wakulima hao, 

Mboka Mwakatumbula, 
mkazi wa Kijiji cha Kyimo, 
alisema walihamasishwa 
na kampuni inayonunua 
kuzalisha zao hilo na 
wakapewa mbegu za kisa-
sa na elimu ya namna ya 
kuzalisha.
Alisema kwa sasa im-

efika miaka miwili tangu 
walipoanza kuzalisha zao 
hilo na baadhi ya wakuli-
ma walioitikia mapema 
kulima tayari wameshaan-
za kuvuna kiasi kidogo 
huku wengine wakitege-
mea kuanza mwaka huu.
“Zao hili ni rahisi sana 

kuzalisha hasa kwa huku 
kwetu, tunapanda kwenye 
migomba maana zao hili 
linahitaji sana kivuli, kazi 
ngumu huwa ni kucha-
vusha maana zao hili ni 
tofauti na mazao mengine 
hili lazima uchavushe 
mwenyewe kwa mikono,” 
alisema Mwakatumbula.
Mtaalamu wa zao hilo, 

katika Wilaya ya Rungwe, 
Juma Mnzava, alisema 
vanilla  inakubali kwenye 
eneo lolote lenye wastani 
wa nyuzi joto 25 mpaka 
35 na mwinuko wa kati 
ya mita 100 mpaka 1,300 
kutoka katika usawa wa 
bahari.
Pia alisema zao hilo lin-

astawi kwenye eneo am-
balo linapata wastani wa 
mililita 2,500 mpaka 5,000 
za mvua kwa mwaka na 
kwamba sifa zote hizo ziko 
katika wilaya ya Rungwe.
Aliyataja maeneo ya 

wilaya ya Rungwe am-
bayo yanazalisha zao hilo 
kwa sasa kuwa ni Kata za 
Kyimo, Ikuti, Bagamoyo, 
Kinyala, Iponjola, Nkunga, 
Malindo, Suma, Masoko, 
Kisondela, Msasani, Ma-
kandana na Lufingo.
Alisema baadhi ya mae-

neo hayo yanafaa kulima 
zao hilo lakini bado wa-
nanchi hawajahamasika ip-
asavyo ndiyo maana bado 
hawajaanza kuzalisha.
 

Na Nebart Msokwa, MBEYA

W
ANANCHI wa Kijiji 
cha Kikondo, Kata 
ya Ilungu Wilaya ya 
Mbeya, wamesema 

uchumi wao umeanza kuima-
rika kwa kuongeza uzalishaji wa 
mazao mbalimbali ya chakula na 
biashara baada ya mgogoro baina 
yao na serikali kumalizika.

Wananchi hao walikuwa na 
mgogoro wa muda mrefu na seri-
kali na walikuwa hawajulikani 
kama wako katika Mkoa wa Mbeya 
au Njombe.

Vilevile wananchi hao walikuwa 
na mgogoro wa mipaka kati yao na 
Hifadhi ya Taifa ya Kitulo na kwa 
muda mrefu walikuwa wanatak-
iwa kuondoka katika eneo hilo ili 
kupisha shughuli za uhifadhi.

Sababu nyingine iliyokuwa in-
awafanya wananchi hao watak-
iwe kuondoka ni kuwa jirani na 
chanzo cha mito miwili ambayo 

ni chanzo cha Mto Ruaha na Mto 
Lufilyo ambayo na walikuwa wa-
naonekana kuwa wanahatarisha 
mito hiyo.

Hivi karibuni, Mkuu wa Mkoa 
wa Mbeya, Juma Homera na Mkuu 
wa Mkoa wa Njombe, Anthony 
Mtaka, walifanya mkutano wa had-
hara na wananchi wa kijiji hicho 
na kukubaliana waendelee kuishi 
katika eneo hilo kwa masharti ya 
kutoharibu mazingira.

Aidha, viongozi hao waliridhia 
wananchi hao watambulike kuwa 
ni wa upande wa Mkoa wa Mbeya 
jambo ambalo wananchi hao wa-
likuwa wanalihitaji kwa muda 
mrefu.

Wakizungumza na Nipashe juzi, 
wananchi hao walisema baada ya 
mgogoro wao kumalizika kwa sasa 
wanaishi kwa amani na utulivu na 
wanaendelea na shughuli zao za 
uzalishaji.

Mmoja wa wananchi hao, John 
Mpole, alisema awali walikuwa 

wanaamini kwamba maofisa wa 
Mamlaka ya Hifadhi za Taifa (TAN-
APA) ndio waliokuwa wanasaba-
bisha serikali itake kuwaondoa na 
hivyo kuwachukia.

Alisema kwa sasa baada ya 
maofisa hao kuwatetea na kubak-
ishwa kwenye eneo hilo wanaishi 
nao vizuri na wanashirikiana kati-
ka masuala mbalimbali ya kijamii.

Kwa sasa, alisema wamean-
za kuimarika kiuchumi kwa 
kuongeza uzalishaji wa mazao 
mbalimbali ambayo hapo awali 
walikuwa wanaogopa kuyazalisha 
kwa wingi wakihofia kuondolewa 
na serikali.

“Sisi uchumi wetu hapa un-
ategemea sana kilimo cha viazi, 
tulikuwa tunalima kiasi kidogo 
kwa sababu tulikuwa tunao-
gopa kutumia gharama kubwa 
halafu tuondolewe na kuyaacha 
hapa, sasa hivi kama unavyoona 
mashamba yote yaliyokuwa yanal-
ala sasa hivi yamelimwa,” alisema 

Mpole.
Naye Stella Seme alisema wame-

kubaliana kuhakikisha wanalinda 
vyanzo vya maji vilivyoko kwenye 
eneo lao ili viwasaidie wao na Wa-
tanzania wa maeneo mengine am-
bayo maji hayo yanaelekea.

Alisema kwa sasa wameshawe-
ka alama maalumu zinazoonyesha 
mipaka ya maeneo yanayostahili 
kulimwa na yasiyostahili kwa ajili 
ya kulinda vyanzo vya maji na mis-
itu iliyoko jirani na maeneo yao.

Mhifadhi Mkuu wa Hifadhi ya 
Taifa ya Kitulo, Theodora Batiho, 
alisema uhusiano wa wahifadhi na 
wananchi wa kijiji hicho umeima-
rika hivi karibuni baada ya kuzun-
gumza nao kupitia wazee wa mila.

Alisema kwa miaka ya nyuma 
walikuwa maadui na maofisa wa 
Shirika la Hifadhi za Taifa (TANA-
PA) walikuwa wanaogopa kupita 
kwenye kijiji hicho lakini kwa sasa 
wanashirikiana kwenye shughuli 
mbalimbali za kijamii.

Wananchi wafurahia uchumi kuimarikaWakazi wa  
Rungwe sasa 
wageukia vanilla 

Jumatano Januari 4, 2023
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Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, akipanda mti katika Hospitali ya Wilaya ya Chemba mkoani 
Dodoma alipofika kwa ajili ya kutembelea miradi ya maendeleo wilayani humo jana. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

 Na Renatha Msungu, 
KONGWA

N
AIBU Katibu Mkuu 
Ofisi ya Rais, Tawala 
za Mikoa na Serikali 
za Mitaa (TAMISEMI) 

anayeshughulikia Elimu, Dk.  
Charles Msonde, ameeleza 
kuridhishwa na ujenzi wa 
madarasa wilayani Kongwa 
mkoani hapo yatakayotumi-
wa na wanafunzi wa kidato 
cha kwanza katika mwaka 
huu wa masomo.

Akiwa katika ziara ya kikazi 
kukagua ujenzi wa vyumba 
vya madarasa, Dk. Msonde 
alieleza kufurahishwa na hal-
mashauri hiyo ilivyotumia 
fedha ilizopata kikamilifu ku-
jenga shule mbili za sekondari 

kwenye maeneo ambayo wa-
nafunzi walitembea umbali 
mrefu kufuata huduma hiyo.

Dk. Msonde alitemebea 
shule mbili za sekondari am-
bazo zimejengwa kwa fedha 
zilizotolewa na serikali ikiwa 
ni pamoja na ujenzi wa vy-
umba vya madarasa kwa ajili 
ya kupokea wanafunzi wote 
walichaguliwa kujiunga na 
masomo ya sekondari mwaka 
2023.

Akiwa katika Shule ya Se-
kondari Ihanda, alikagua ma-
darasa matano yaliyojengwa 
kwa gharama ya Sh. milioni 
100 yakiwa kwenye hatua za 
ukamilishaji tayari kupokea 
wanafunzi wa kidato cha 
kwanza.

Pia alikagua shule mpya ya 

sekondari ya Masena ambayo 
imejengewa madarasa ma-
tano na iko tayari kupokea 
wanafunzi katika mwaka huu 
wa masomo.

Akizungumza katika ziara 
hiyo, Dk. Msonde alisema 
ameridhishwa na ujenzi wa 
madarasa ya shule hizo amba-
zo zitawapunguzia wanafunzi 
adha ya kutembea umbali 
mrefu kufuata.

“Nakumbuka wakati tume-
pata fedha hizi, viongozi wa 
Kongwa waliomba mjenge 
shule kutoka kwenye fedha 
tulizopewa na Rais Dk. Samia 
Suluhu Hassan kwa ajili ya 
ujenzi wa madarasa na tuka-
ridhia. Sasa leo ( jana) nilikuja 
kuona hizo shule, kwa hakika 
nimeridhika na naridhia shule 

hizi kuanza mara moja,” alise-
ma Dk. Msonde.

Mkuu wa Wilaya ya Kongwa, 
Remedius Emmanuel, alisema 
shule hizo zilishapangiwa wa-
nafunzi na maandalizi men-
gine yote yamekamilika.

“Tunamshukuru Rais Sa-
mia kwa fedha hizi pamoja na 
Ofisi ya Rais-TAMISEMI kwa 
kuridhia tuweze kuanzisha 
shule kwa fedha za madarasa 
tulizopewa.

“Shule hizi ni msaada mkub-
wa kwa wananchi wetu na 
kwa ile ya Ihanda itachukua 
wanafunzi kutoka vijiji vya 
Ihanda, Masinyeti na Vihingo 
na ile ya Masema itachukua 
wanafunzi toka Masena, Kili-
mani na Songambele,” amese-
ma mkuu huyo,” alisema.

Msonde akunwa ujenzi 
vyumba madarasa

Wataka vituo vya watoto vimulikwe 
Na Peter Mkwavila, 
DODOMA

WATOTO wanaoishi katika 
mazingira magumu Kituo cha 
Shirika la Malezi Dodoma Maku-
lu, jijini hapo wameiomba serika-
li kuviangalia kwa jicho la pili vi-
tuo hivyo kwa kuwa vilivyo vingi 
vinawanufaisha wamiliki badala 
ya walengwa.

Ushauri huo ulitolewa jana 
na mtoto Veisa Hassani (13) kwa 
niaba ya wenzake wa kituo hicho 
baada ya kukabidhiwa zawadi 
mbalimbali zilizotolewa na wa-
hisani zikiwamo sare za shule, 
madaftari, kalamu na kadi za 
bima za afya.

Alisema kuwa vituo vilivyo vin-
gi vipo kwa ajili ya kujinufaisha 
wahusika na si kama inavyoku-
sudiwa, hivyo wanaiomba seri-
kali kuvitupia macho kwa ajili ya 
ukaguzi zaidi na kuona kama vig-
ezo vinavyotakiwa wanazingatia.

“Kuna vituo vingi misaada in-
apokuja watoto ambao ndiyo 
walengwa hupatiwa kidogo 
tofauti na wenyewe ambao hu-
chukua kwa sehemu kubwa kwa 
kweli tunaiomba serikali kuvi-
fanyia uchunguzi wa mara kwa 
mara na wakibainika wachuku-
liwe hatua za kisheria,” alisema.

Pia watoto hao waliiomba 
serikali kuhakikisha vituo vina-
vyoanzishwa wamiliki wake wa-

nafuata sheria ili waweze kupata 
vibari halali na siyo vya kitapeli 
na wakibainika wachukuliwe hat-
ua zinazostahili ili kumlinda mto-
to anayeishi  katika mazingira 
magumu hatima yake ijulikane.

Naye Mkurugenzi wa Kituo 
hicho, Zawadi Mgeni, alisema 
ili kuondokana na uanzishwaji 
holela wa vituo vya kulelea wa-
toto, maofisa maendeleo ya jamii 
wanatakiwa kuvitembelea na ku-
fanya ukaguzi badala ya kusubiri 
kupelekewa taarifa wakiwa ofisi-
ni.

Alisema kero kubwa inayoji-
tokeza ni kuwa baadhi ya maofi-
sa maendeleo ya jamii hawana 
muda kuvitembelea na kuvianga-

lia badala yake hukaa ofisini 
kusubiri nyaraka za uanzishaji 
wa vituo hivyo ambavyo havina 
vigezo vya kuwahudumia wa-
toto wanaoishi katika mazingira 
magumu.

Alisema vituo vingi vinaan-
zishwa lakini hakuna matokea 
yanayoonyesha kupunguza tati-
zo la kuwapo kwa watoto wa mi-
taani, kinyume chake tatizo hilo 
linaonekana kukua zaidi.

Katibu wa Kampeni ya Shujaa 
wa Maendeleo na Ustawi wa Jamii 
Tanzania (SMAUJATA) Mkoa 
wa Dodoma, Richard Mabula, 
aliwataka Watanzania kujiwekea 
tabia ya kusaidia makundi mbal-
imbali yenye uhitaji ili waweze 

kujimudu katika kujikwamua na 
kero zinazowakabili.

Aliwaomba Watanzania kuji-
wekea utaratibu wa kuwasaidia 
watu wenye uhitaji wakiwamo 
watoto wanaoishi katika maz-
ingira magumu, yatima, wajane 
na wazee wasiojiweza badala ya 
kusubiri mpaka kutokee matukio 
kama vile sikukuu.

“Tusisubiri mpaka matukio ya-
tokee ndipo tuyakumbuke haya 
makundi yenye uhitaji bali tuji-
jengee tabia ya kujitokeza mara 
kwa mara kusaidia. Kwa kufanya 
hivyo, tutakuwa tunawawezesha 
kutatua baadhi ya changamoto 
wanazokabiliana nazo kwenye 
maisha yao ya kila siku,” alisema.

DC apongeza 
mchango 
viongozi wa 
dini kitaifa
Na Paul Mabeja, KONGWA

MKUU wa Wilaya ya Kongwa  
mkoani Dodoma, Remidius  
Mwema, amesema serikali  ina-
tambua mchango mkubwa wa 
viongozi wa dini  kwa kuwa 
mstari wa mbele  kuliombea 
taifa na viongozi wake.
Mwema alisema hayo juzi 

baada ya kufanya mazungumzo 
na uongozi wa Kanisa la Mora-
vian Tanzania wilayani  Kongwa, 
mchungaji Wema Kibona,  kuhu-
su masuala mbalimbali ya kidini 
na kijamii.
Alisema amejiwekea utaratibu 

wa kukutana na viongozi mbal-
imbali wa dini wilayani Kongwa  
na kuwashukuru  kwa namna 
ambavyo wamekuwa mstari wa 
mbele kuliombea taifa na serika-
li inayoongozwa na Rais Samia 
Suluhu Hassan.
“Mnafanya kazi kubwa. Seri-

kali inatambua hilo. Ushirikiano 
mkubwa mnaoendelea kuonye-
sha  matokeo yake ni pamoja na 
amani, upendo na utulivu katika 
wilaya yetu na taifa kwa ujumla. 
Mwendelee  kutuunga mkono 
na kueleza umuhimu wa elimu 
hasa kukemea tabia za utoro wa 
wanafunzi maana maandiko ma-
takatifu yanafundisha umuhimu 
wa elimu.
“Pia mtoe elimu kuhusu 

umuhimu wa kutunza mazin-
gira, maadili katika jamii zetu, 
kukemea vitendo vya ukatili, 
upendo miongoni mwetu pamoja 
na agenda zote za maendeleo. 
Wilaya ya Kongwa tunaahidi 
ushirikiano wakati wote,” alise-
ma. 
Akizungumza kwa niaba ya 

Kanisa la Moravian Wilaya ya 
Kongwa, Mchungaji Kibona alise-
ma wanapongeza utaratibu wa 
kiongozi huyo kwa  kutambua na 
kutenga muda wa kukutana na 
viongozi mbalimbali wa kidini 
na kwamba kwa kufanya hivyo 
atadumisha  upendo na mshika-
mano wilayani Kongwa.
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Shein asema Mapinduzi yameongeza 
kasi maendeleo sekta utalii Zanzibar 
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

R
AIS mstaafu wa Zanzi-
bar, Dk. Ali Muhamed 
Shein, amesema sekta 
ya utalii imefanyiwa 

mageuzi makubwa kwa sababu 
Zanzibar baada ya Mapinduzi 
ya mwaka 1964 ilikuwa na ho-
teli mbili pekee.

Dk. Shein aliyasema hayo 
jana wakati akizindua hoteli 
mpya ya kitalii ya Toa hoteli 
yenye hadhi ya nyota tano 
huko Uroa Pongwe Mkoa wa 
Kusini Unguja.

Alisema kabla ya Mapinduzi 
hayo, Zanzibar ilikuwa na ho-
teli moja na nyumba moja ya 
wageni kwa sababu harakati za 
kitalii hazikuwa kubwa wakati 
wa ukoloni.

Dk. Shein alizitaja hoteli hizo 
zilizokuwapo baada ya Mapin-
duzi hayo ni Afrika Hause na 
Hoteli ya Zanzibar lakini kwa 
sasa kuna hoteli nyingi na kwa 
Mkoa wa Kusini Unguja pekee 
kuna hoteli 347.

Alisema jambo hilo ni la ku-
jivunia kwa Zanzibar na litoe 
kasi ya mabadiliko na mageuzi 
zaidi katika sekta ya utalii na 
serikali ina jukumu kubwa la 

kufanikisha kuongeza ujenzi 
wa hoteli nyingi zaidi.

Jitihada za kujenga hoteli 
baada ya Mapinduzi, alisema 
zilianza mwaka 1970 kwa ku-
jenga hoteli ya Bwawani na 
hoteli tatu Pemba, hoteli ya 
Mkoani, Chakechake na Wete 
na ndipo harakati zikapamba 
moto kuukaribisha utalii.

Dk.  Shein alisema, mwaka 
2013 akiwa Rais wa Zanzibar, 
aliandaa mpango mkubwa wa 
utalii ulioitwa Utalii Kwa Wote 
ili kila mwananchi wa Zanzibar 
apate haki ya kupata tija, faraja 
na maendeleo kuhusu utalii.

Alisema baada ya hapo idadi 
ya watalii ikazidi kuongezeka 
kutoka mwaka 1986. Alisema 
mwaka huo watalii walikuwa 
29,211 na hadi kufikia mwaka 
2019, walifikia  watalii 588,264.

“Lakini kutokana na sababu 
mbalimbali ikiwamo maam-
bukizi ya UVIKO-19, tulipata 
mtihani mkubwa sana. Idadi  
yetu ya watalii ilishuka sana 
kutoka watalii 538,000 hadi 
kufika 339,000 na mapato 
yetu ya utalii yalipungua sana. 
Tuliingika kwenye matatizo 
ya uchumi, nguvu za kuende-
sha serikali zikapungua lakini 
serikali ikajitahidi ili Zanzibar 

kupata afueni ya uchumi na 
kuimarisha uchumi wake,” 
alisema.

Pia alisema hadi kufikia 
mwaka 2022, watalii walianza 
kuongezeka na hadi kufikia 
0ktoba, mwaka jana, watalii 
waliofika Zanzibar ni 425,908.

Alisema utalii ndiyo sekta 
mama ya uchumi wa Zanzibar, 
hivyo sekta zote kuhakikisha 
inaisaidia sekta hiyo na nchi 
zenye visiwa utalii ndio unaoi-
marisha uchumi wake.

Mkurugenzi Mkuu wa Mam-
laka ya Uwezekazji Vitega 
Uchumi Zanzibar (ZIPA), 
Sharif Ali Sharif, alisema  
wanapiga vita kitendo cha baa-
dhi ya wawekezaji kuchukua 
ardhi kwa ajili ya uwekezaji 
bila kufanya lolote, hivyo seri-
kali itawanyang’anya maeneo 
hayo.

Alisema mwenye mradi wa 
hoteli ya Poa, gharama kamili 
ni dola milioni 3.5 lakini hadi 
sasa washatumia dola mil-
ioni 2.7 sawa na asilimia 77 ya 
uwekezaji, hivyo wameruhusi-
wa kuendelea na uwekezaji.

Hoteli hiyo, alisema  imetoa 
ajira 85 na kati ya hao watu sita 
ndio waliotoka nje ya nchi na 
ajira zote zimechukuliwa na 

wazawa.
Alisema katika ukanda huo 

wa Kusini Unguja kwa kipindi 
cha miaka miwili ijayo kutafuri-
ka hoteli nyingi zaidi, hivyo 
wale ambao wenye maeneo 
ya ardhi kwa ajili ya uwekezaji 
ambayo hawayafanyii kazi seri-
kali itawanyang’anya maeneo 
hayo na kupewa wengine wali-
otayari kuwekeza.

Pia aliwataka wananchi wa 
ukanda huo kusoma ili kupata 
ajira katika miradi ya uwekezaji 
katika ukanda huo ili ajira hizo 
zisichukuliwe na wageni.

Alisema serikali kupitia ZIPA 
ina mipango yake ikiwamo 
kuwa na sera na sheria mpya 
ya uwekezaji ambayo itakuwa 
rafiki katika kusimamia masu-
ala ya uwekezaji katika hali ya 
kisasa ikiwamo huduma kwa 
kidigitali.

Naye Waziri wa Nchi, Kazi 
na Uwekezaji, Mudriki Rama-
dhan Soraga, alisema sekta 
ya uwekezaji iko katika hali 
nzuri na Zanzibar imefunguka 
katika nyanja za kimataifa na 
imekuwa na warsha na makon-
gamano mbalimbali lengo ni  
kuwavutia wawekezaji ku-
wekeza katika visiwa vya Zan-
zibar.

Wafanyakazi 
wa Hoteli 
ya Bluebay 
Beach Resort 
na Sultan 
Sands iliyoko 
Kiwengwa 
Zanzibar 
wakimsiki-
liza Mkuru-
genzi, Andrew 
Smith (hay-
uko pichani) 
wakati wa 
sherehe ya 
wafanyakazi 
wa hoteli hiyo 
iliyofanyika 
mwishoni 
mwa wiki. PI-
CHA: MARTIN 
KABEMBA

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

MAENDELEO ya elimu mju-
muisho Zanzibar yanaweza 
kufikiwa iwapo vikwazo 
vinavyoikabili sekta hiyo 
vitaondolewa na kuweka 
mazingira mazuri ya utendaji 
kazi.
Hayo yalisemwa jana na 

washiriki wa mkutano wa 
walimu wa vituo vya elimu 
mjumuisho Unguja yali-
ofanyika katika ukumbi wa 
Kituo cha Walimu Kiembesa-
maki, Wilaya ya Magharibi B 
Unguja.
Kawthar Abdalla, Mwalimu 

wa Shule ya Kisiwandui, 
ambaye ni mmoja wa wa-
shiriki hao, alisema licha 
ya mafanikio yaliopatikana 
katika sekta hiyo, bado kuna 
haja ya kutatua vikwazo 
vilivyoko ikiwamo vifaa vya 
kufundishia.
Alisema vikwazo vingine 

ni muda wa ziada kwa wa-
nafunzi wa vituo na mbinu 
mpya na utayari wa walimu 
wanaosomesha nje ya vituo.
“Bado baadhi ya walimu 

wanaosomesha madarasa ya 
nje ya vituo hawana utayari 
wa kuwasaidia wanafunzi 
hao hali inayowanyima fursa 
za kujifunza,”  alisema.
Akizungumzia changamoto 

za wanafunzi viziwi, Ofisa 
Elimu Mjumuisho wa Kitengo 
cha Elimu Mjumuisho na 
Stadi za Maisha, Jide Khamis, 
alisema wanahitaji kupata 
vifaa na mbinu za kutosha ili 
kufanya vizuri katika maso-
mo yao.
Kaimu Mkuu wa Kitengo cha 

Elimu Mjumuisho na Stadi za 
Maisha, Juma Salum, alisema 
mkutano huo una lengo la 
kujadiliana na walimu ili ku-
jua changamoto na mafanikio 
yanayozikabili elimu mju-
muisho.
Mkutano huo umewaju-

muisha walimu wa vituo 
vya elimu mjumuisho vya 
Jang’ombe, Kisiwandui, 
Mwembemakumbi na Mwa-
nakwerekwe H na F.

Na Mwandishi Wetu

MAKAMU wa Pili wa Rais, 
Hemed Suleiman Abdulla, 
amelipongeza Jeshi la Kujenga 
Uchumi ( JKU) kwa kuendeleza 
kutoa elimu ya ufundi ili kura-
hisisha upatikanaji wa elimu ya 
ufundi nchini.

Hemed aliyasema hayo jana 
wakati akifungua jengo la Shule 
ya Ufundi ya JKU Mtoni ikiwa ni 
sehemu ya shamrashamra za 
kusherehekea miaka 59 ya Map-
induzi ya Zanzibar.

Alisema ujenzi huo ni hatua 
ya kupongezwa kwa kusimamia 

vyema suala la upatikanaji wa 
elimu na kueleza kuwa jambo 
hilo linatofautisha kikosi cha JKU 
na vikosi vyengine.

Pia alisema amefurahishwa 
kuona jengo hilo la ghorofa 
mbili limejengwa na mafundi wa 
JKU jambo ambalo ni kielelezo  
tosha cha jeshi hilo kuunga 
mkono jitihada za serikali katika 
kuwaletea maendeleo wananchi 
wake.

Pia alisema amefurahishwa 
na mitaala ya shule hiyo kuju-
muisha masomo yanayohusiana 
na dhana ya uchumi wa buluu, 
muhtasari wa somo la uvuvi na 

ubaharia hatua ambayo inak-
wenda sambamba na dhana ya 
serikali ya kukuza uchumi wa 
buluu.

Makamu huyo aliwaomba wa-
dau wa maendeleo kuendelea 
kubuni miradi mbalimbali am-
bayo italeta tija kwa maslahi ma-
pana ya wananchi.

Aidha, aliwasihi wanufaika wa 
shule hiyo ya ufundi kulinda mi-
undombinu ya majengo ili libaki 
katika haiba yake pamoja na ku-
tunza vifaa ili viweze kuwanufai-
sha vijana wengi.

Akizungumzia Mapinduzi ya 
Januari 1964, Hemed alisema len-

go la kufanyika kwa Mapinduzi 
ni kurekebisha hali za wananchi 
kwa kuondosha ubaguzi na un-
yanyasaji uliokuwa ukifanyika 
kwa kuwakosesha haki wananchi 
ikiwamo elimu, fursa za kiuchu-
mi, kijamii na kisiasa.

Naye Waziri wa Nchi Ofisi ya 
Rais   Tawala za Mikoa na Idara 
Maalum za SMZ, Masoud Ali 
Muhamed, alisema ujenzi wa 
jengo hilo unaakisi azma ya Map-
induzi Matukufu ya Zanzibar 
kujisimamia katika nyanja to-
fauti na kuhakikisha kuwa wizara  
itaendeleza azma hiyo ili ku-
waletea manufaa wananchi wa 

Zanzibar.
Mkuu wa JKU, Kanali Makame 

Abdalla Daima, alisema kuan-
zishwa kwa Shule ya Ufundi JKU 
Mtoni ni kusaidia vijana walioko-
sa sifa ya kujiendeleza na taasisi 
za elimu ya juu ili kuwapatia 
ujuzi wa ufundi kujikwamua ki-
maisha.

Aidha, alisema jengo hilo lita-
punguza uhaba wa nafasi kwa 
wanafunzi ambao watapata ujuzi 
katika mazingira mazuri zaidi na 
kuiomba serikali kujenga jengo 
kama hilo kisiwani Pemba kwa 
kuwarahisishia vijana wanaoishi 
kisiwani hapa.

Hemed aipongeza JKU ujenzi wa shule

Watoa mbinu  
za kuboresha 
elimu 
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Akimbiwa na mumewe madai 
kuzaa mtoto mwenye ulemavu 
Na Shaban Njia, KAHAMA

M
KAZI   wa Kata ya 
Kinamapula   ka-
tika Halmashauri 
ya Ushetu, Kaha-

ma mkoani Shinyanga, Nee-
ma  Makoye,  amedai kukim-
biwa na mume wake, Peter 
Busungu na kuachiwa familia 
baada ya kujifungua mtoto 
mwenye ulemavu wa viungo.

Akisimulia  mkasa huo jana 
wilayani hapa, Makoye   alise-
ma yeye ni mama wa watoto 
watatu  na kati ya hao, mmoja 
Boniphane Peter alizaliwa 
miguu yake imejikunja hali 
iliyosababisha mume wake 
kumkimbia na kumwachia 
majukumu ya kulea familia 
bila usaidizi.

Alisema baada ya kumpata 
mtoto huyo alimwanzishia 
matibabu katika Hospitali ya 
Wilaya ya Kahama ili kuangalia 
namna ya kuweka sawa viungo 
vyake na alikabidhiwa katika 
kitengo cha mifupa cha miguu 
kifundo na kupewa viatu  
vya kuvaa, lakini havikum-
saidia.

Makoye pia alisema   alipe-
wa rufani hadi katika Hospitali 
ya Rufani ya Mkoa wa Shin-
yanga,   lakini walimtaka ku-
fika katika Hospitali ya Rufani 
ya Kanda ya Bugando kwa ajili 
ya upasuaji mdogo wa mifupa, 
lakini mpaka sasa   miaka mi-
wili hajafika huko kutokana na 
kukosa fedha za matibabu.

“Mtoto wa kwanza niliji-
fungua salama akiwa mzi-

ma.  Tatizo lilianza baada ya 
kujifungua mtoto wa pili akiwa 
mwenye ulemavu. Nimekim-
biwa na mume wangu na sina 
msaada wowote kutoka kwe-
nye familia yake na wanadai 
mtoto si wao kwa sababu ukoo 
wao hawana mtu wa namna 
hiyo.

“Taarifa nilizo nazo anaishi 
wilaya jirani ya mkoani Geita 
na familia nyingine. Naomba  
serikali kupitia ustawi wa jamii 
wamchukulie hatua za kishe-
ria na aungane nami katika ku-
hakikisha mtoto anapata mat-
ibabu kama nilivyoshauriwa 
na madaktari,’’ alisema.

Mmoja wa majirani 
zake,   Bahati Kassim, alisema 
wamekuwa wakimsaidia  ma-
hitaji   familia hiyo na kwa 

umri alio nao mtoto huyo ni 
muda wa kufanyiwa upasuaji 
na jinsi umri unavyozidi kwen-
da itashindikana kwa sababu 
mifupa yake itakuwa imesha-
komaa.

Mjumbe wa Nyumba 10 wa 
Kinamapula,   Mpemba Ma-
komba, alisema majirani zake 
wamemchangia fedha kwa 
ajili ya kupata bima ya afya ili 
kumtibu mtoto wake.

Alisema maisha ya mama 
huyo ni magumu na sehemu 
anayoishi ni nyumba ya ukoo 
wa familia anayotoka mume 
wake aliyemkimbia na bado 
wanamnyanyapaa na kushind-
wa kumsaidia mahitaji kwa 
madai mtoto si wao na ukoo 
wao hawana mtu mwenye ul-
emavu wowote.

Fundi Bajaji, Paschali Elias, mkazi wa Shinyanga akitengeneza bajaji na kuwataka vijana wajitume kufanya kazi 
ikiwamo kujiajiri na kuacha kukaa vijiweni. PICHA: MARCO MADUHU

Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

JESHI   la Polisi mkoani Shin-
yanga linachunguza kifo cha 
Daudi John, ambaye alikutwa 
amefariki dunia  chumbani 
kwake katika nyumba aliyokuwa 
amepanga mtaa wa Kambarage, 
Manispaa ya Shinyanga.

Kijana huyo aligundulika ak-
iwa amefariki dunia chumbani 
kwake juzi, majira ya saa 4:00 as-

ubuhi baada ya wapangaji wen-
zake kuona haamki huku muziki 
ukilia kwa sauti ya juu kutoka 
ndani kwake.

Mwenyekiti wa Mtaa wa Kam-
barage,   Malick Juma, akielezea 
tukio hilo jana, alisema alipopa-
ta taarifa juu ya kifo cha kijana 
huyo, alifika   eneo la tukio na 
kumkuta amefariki dunia akiwa 
amelala juu ya kitanda ndipo 
akatoa taarifa polisi. Alisema al-
ipowauliza wapangaji wenzake 

nini kilitokea juu ya kifo cha kija-
na huyo, walisema hawafahamu 
lolote kwa  sababu alikuwa nda-
ni peke yake huku akipiga muziki 
kwa sauti ya juu hadi kulipoku-
cha asubuhi muziki uliendelea 
kulia ndipo majira hayo ya saa 
4:00 asubuhi, ikagundulika ali-
kuwa ameshafariki dunia.

“Kijana huyu hajulikani kwao 
ni wapi kwa sababu alikuja mjini 
kutafuta maisha   na sisi kama 
serikali ya mtaa hatuna taarifa 

zake,   hivyo tunaomba vijana 
walete taarifa zao kwenye ofisi 
zetu ili linapotokea jambo lolote 
iwe virahisi kuwasiliana na 
ndugu zake,” alisema Juma.

“Serikali ya mtaa tutaendelea 
kuwatafuta ndugu zake kupitia 
marafiki zake  ili waje wauchuk-
ue mwili wa ndugu yao na kwen-
da kuupumzisha kwenye makazi 
yake ya milele,” aliongeza.

Kamanda wa  Polisi Mkoa wa 
Shinyanga, Janeth Magomi, alith-

ibitisha kutokea kwa kifo cha ki-
jana huyo na kueleza mwili wake 
umehifadhiwa katika chumba 
cha maiti katika Hospitali ya Ru-
fani ya Mkoa wa Shinyanga.

Alisema jeshi hilo linaendelea 
na upelelezi ili kubaini chanzo 
cha kifo cha kijana huyo   na 
hakuna mtu ambaye anashikili-
wa kwa sasa na ikigundulika ali-
uawa wahusika wote watasakwa 
na kuchukuliwa hatua kali kwa 
mujibu wa sheria.

Polisi yachunguza kifo cha aliyefia ndani

Na Vitus Audax, MWANZA

WAFANYABIASHARA kutoka ka-
tika masoko mbalimbali mkoani 
Mwanza  wameiomba serikali 
kurekebisha miundombinu ya 
masoko hayo ili kuwasaidia ku-
fanya kazi katika mazingira rafiki 
yatakayowawezesha kuendelea 
kubaki katika maeneo hayo na 
kuacha kukimbilia  kuuza bidhaa 
barabarani pamoja na pembezoni 
mwa maduka.
Walitoa ombi hilo kwa nyakati 

tofauti kufuatia wimbi la wafan-
yabiashara kurejea kuuza bidhaa 
zao barabarani licha ya kupangi-
wa maeneo katika masoko  ndani 
ya Halmashauri za Manispaa ya 
Ilemela na Jiji la Mwanza  kwa 
ajili ya kufanyia biashara zao.
Mfanyabiashara katika soko la 

Milongo jijini Mwanza, Makubi 
Athumani, alisema ndani ya soko 
hilo kuna tatizo la miundombinu 
ya barabara inayosababisha wa-
fanyabiashara hao kushindwa 
kufikisha bidhaa zao ndani ya 
soko  na hivyo kutumia gharama 
kusafirisha bidhaa zao.
Alisema soko hilo linahitaji 

kuwa na barabara inayoingia 
moja kwa moja ili kuepusha ku-
ingia gharama mara mbili.
Mfanyabiashara wa soko eneo 

la Maduka Tisa  katika Manis-
paa ya Ilemela,  Amina Hussein, 
alisema licha ya wafanyabiasha-
ra ndogo ndogo kuhamishiwa 
katika masoko bado wafanya-
biashara hao wamekuwa waki-
funga vibanda na vizimba vyao 
na kurejea mjini kati na kufanya 
maeneo hayo kubaki kuwa ya 
kutunzia bidhaa.
Alisema hatua hiyo inasababi-

sha hali ya biashara kuendelea 
kuwa ngumu katika masoko hayo 
kutokana na wateja wote kuishia 
katika maeneo walipo wafanya-
biashara hao na kuacha kuingia 
ndani ya masoko hayo yaliyo-
pangwa.
Mwenyekiti wa Masoko mkoani 

Mwanza, Hamad Nchola, aliwa-
taka wafanyabiashara hao kuwa 
wavumilivu katika maeneo hayo 
waliyopangiwa wakati serikali 
ikiendelea na utaratibu wake wa 
kurekebisha miundombinu. 
Akizungumza  baada ya kutem-

belea soko la Milongo, Mkuu wa 
Mkoa wa Mwanza,  Adam Mali-
ma, aliagiza Wakala wa Barabara 
Mijini na Vijijini (TARURA)  ku-
hakikisha inakarabati barabara 
hizo.

Machinga waomba 
miundombinu bora 
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Waziri wa Israel azuru 
msikiti wa Al-Aqsa
JERUSALEM, Palestina

WAZIRI mpya wa Usalama wa Taifa 
wa Israel, Itamar Ben-Gvir, amezuru kwa 
muda mfupi eneo la msikiti wa Al-Aqsa 
mjini Jerusalem.

Ziara hiyo aliifanya jana katika  eneo 
ambalo pia linaheshimiwa na Wayahudi, 
na kusababisha kulaaniwa kutoka kwa 
Wapalestina na nchi jirani ya Jordan.

Waziri huyo baada ya kukamilisha zi-
ara hiyo aliandika kupitia ukurasa wake 
wa Twitter “Hekalu la Mlima liko wazi 
kwa wote,”

Picha za video zilimuonyesha akitem-
bea pembezoni mwa msikiti huo, akiwa 
amezungukwa na ulinzi mkali.

Ofisa mmoja wa Israel alisema ziara ya  
Gvir ya dakika 15 katika eneo la Al Aqsa 
ilizingatia kile kinachoitwa mpangilio 

wa hali ilivyo, wa miongo kadhaa iliyo-
pita, ambao unawaruhusu wasio Wais-
lamu kuzuru kwa sharti la kutoswali.

Kujiunga kwa Gvir, kiongozi wa chama 
cha Jewish Power chenye msimamo 
mkali wa mrengo wa kulia, kujiunga na 
Waziri Mkuu aliyechaguliwa tena Benja-
min Netanyahu kumezidisha hasira ya 
Wapalestina kuhusu juhudi zao za muda 
mrefu za kupata taifa.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina 
ilisema inalaani vikali kuvamiwa kwa 
msikiti wa Al-Aqsa na waziri mwenye 
itikadi kali Ben-Gvir na inaona kuwa ni 
uchochezi usio na kifani na ongezeko la 
hatari ya mzozo.

Msemaji wa Hamas, kundi la Kiislamu 
la Palestina ambalo linakataa kuishi 
pamoja na Israel, alisema ziara ya Ben-
Gvir, ni kuendelea kwa tabia ambayo  

kutazileta pande zote karibu na mzozo 
mkubwa.

Mvutano kati yake na Israel ambao 
ulizidi kuwa ghasia katika eneo hilo Mei 
2021 na kushuhudia Hamas wakirusha 
makombora kuelekea Jerusalem, na ku-
sababisha mzozo wa siku 11 na Israel.

Ziara ya mwaka 2000 ya kiongozi wa 
mrengo wa kulia wa Israel Ariel Sharon, 
kiongozi wa upinzani wakati huo, ili-
wakasirisha Wapalestina. Ghasia zilizo-
fuata ziliongezeka na kuwa maasi ya pili 
ya Wapalestina, au maarufu intifada.

Jumba la Al Aqsa, linalojulikana kwa 
Waislamu kama Patakatifu, ni eneo la 
tatu kwa Uislamu kwa utakatifu. Pia ni 
eneo takatifu zaidi la Uyahudi, mabaki 
ya mahekalu mawili ya kale ya imani.

BBC

Wakazi katika mji wa Malawi, Blantyre wakijiandaa kupata chanjo dhidi ya kipindupindu. PICHA:ReuteRs.

MOSCOW, Russia

RUSSIA imekiri kwamba 
makombora ya Ukraine ya-
mesababisha vifo vya zaidi 
ya wanajeshi wake 60 ka-
tika mashambulizi yaliyo-
fanyika siku ya mkesha wa 
mwaka Mpya  katika eneo 

linalodhibitiwa na nchi hiyo 
mashariki mwa Ukraine. 

Katika tangazo la nadra, 
Wizara ya Ulinzi ya Russia 
ilisema askari 63 wa Urusi 
waliuawa katika mji wa Maki-
ivka kwenye shambulizi la 
makombora manne. Taarifa 
hiyo ilisema mifumo ya ma-

kombora ya Himars inayoto-
ka Marekani ndiyo ilitumika 
katika mashambulizi hayo.

Idadi ya wanajeshi wengi 
kuawa ndiyo ya kwanza 
kubwa kutangazwa na Russia 
tangu kuanza kwa vita hivyo 
miezi kumi iliyopita.

Jeshi la Ukraine limedai 

kufanya mashambulizi hayo, 
likitaja idadi ya vifo kufikia 
karibu askari 400 wa Russia.

Baadhi ya waandishi wa 
habari wa Russia walitilia 
shaka idadi ya vifo iliyotole-
wa wakisema idadi kamili 
huenda ni kubwa zaidi.

DW

Russia yakiri kuuawa wanajeshi 63

VATCAN, Roma

MAELFU ya waombolezaji wali-
jitokeza katika siku ya kwanza ya 
kutoa heshima kwa papa Benedict 
XVI ambaye mwili wake umelazwa 
katika kanisa la Mtakatifu Petro 
mjini Vatican kwa ajili ya kumuaga. 
Polisi wa Vatican na jeshi la ul-

inzi wamekadiria hadi jana jioni 
kuwa karibu watu 65,000 walifika 
kanisani hapo. Miongoni mwa 
waombolezaji wa kwanza ni Waziri 
Mkuu wa Italia Giorgia Meloni. 
Watu waliruhusiwa kuutizama 

mwili kwa saa 12, na leo papa huyo 
mstaafu atazikwa katika makaburi 
yaliyoko chini ya kanisa la Mtakat-
ifu Petro. 
Ibada ya mazishi itaongozwa na 

Papa Francis. 
Litakuwa tukio la kihistoria am-

bapo Papa mmoja atamzika mwing-
ine na hali hiyo ni kutokana na 
kujiuzulu kwa Benedict, mnamo 
2013. 
Kiongozi huyo wa kidini alifariki 

dunia kwenye mkesha wa Mwaka 
Mpya akiwa na umri wa miaka 95. 
Alizaliwa katika kijiji kimoja cha 

jimbo la kusini mashariki la Bavaria 
nchini Ujerumani na kuwa papa 
mwaka wa 2005

Maelfu wamuaga  
papa Benedict XVI

DAKAR, Senegal

MAHAKAMA moja nchini Senegal, 
imewahukumu wabunge wawili 
kifungo cha miezi sita gerezani kwa 
kumshambulia mwenzao mwan-
amke ambaye ni mjamzito. 
Wanaume hao wawili walimpiga 

mbunge mwenzao wa kike wakati 
wa vurumai iliyotokea bungeni De-
semba mosi. Massata Samb na Am-
adou Niang, wabunge kutoka chama 
cha upinzani cha PUR, wameka-
biliwa na adhabu hiyo. Waliamriwa 
kulipa jumla ya faranga milioni 5 
kama fidia kwa mbunge huyo wa 
kike Amy Ndiaye. 
Ndiaye ni mbunge wa muungano 

wa chama tawala Benno Bokk 
Yakaar. Akizungumza kwenye kesi 
hiyo, wakili wake alisema mteja 
wake alilazwa hospitali baada ya 
tukio hilo na nusura ampoteze 
mtoto. 
Katika picha zilizoonyeshwa 

kwenye televisheni ambazo zilish-
tua Wasenegal, Samb alionekana 
akimzaba kofi Ndiaye baada ya 
kukejeli matamshi yake. 
Alijibu kwa kumrushia kiti na 

wabunge wengine kisha wakam-
sukuma Ndiaye sakafuni, kabla ya 
kupigwa mateke kwenye tumbo na 
mmoja wa watu waliohukumiwa.

DW

Wabunge 
wafungwa jela 
kumpiga 
mwenzao bungeni

Askari wa Uganda wauana Somalia
MOGADISHU, Somalia

Uchunguzi umeanza baada ya askari 
wa Uganda anaelinda amani nchini 
Somalia chini ya Kikosi cha Mpito cha 
Umoja wa Afrika (Atmis) kuwaua kwa 
kuwapiga risasi wenzake watatu mjini 
Mogadishu.

Ufyatuaji risasi huo ulifanyika ka-

tika makao makuu ya kikosi cha jeshi 
la Uganda.  Msemaji wa jeshi la Uganda, 
Felix Kulaigye, alithibitisha tukio hilo na 
kukamatwa kwa mwanajeshi huyo.

Inasemekana kuwa alivamia na kum-
piga risasi askari wa kwanza kifuani. 

Wanajeshi wengine hapo awali walid-
hani kuwa kambi yao ilikuwa imesham-
buliwa. 

Mwathiriwa wa pili alipigwa risasi 
tatu kichwani alipokuwa akijaribu kujua 
kinachoendelea. Askari wa tatu alipigwa 
risasi ya mgongoni alipokuwa akijaribu 
kukimbia. 

Milio ya risasi ilikoma baada ya kion-
gozi mmoja kumpokonya bunduki 
mtuhumiwa huyo.

BBC
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NYOTA wa muziki wa 
Bongo Fleva, Omary 
Mwanga maarufu Mar-
ioo, amepuuzilia mbali 
madai ya bosi wa WCB, 
Diamond Platnumz, 
kuwa aliwahi kuomba 
kusainiwa kwenye lebo 
hiyo.

Marioo amebainisha 
kuwa madai ya Di- a-
mond yalikuwa ni kuteleza kwa ulimi tu na kudai 
hayana ukweli wowote.

“Hahaha mkubwa kateleza, mfupa hauna ulimi,” 
alisema Marioo.

Hapo awali, Diamond akiwa kwenye mahojiano 
alidai kwamba Marioo alimfuata nyumbani kwake 
akiomba kusainiwa WCB.

“Kabla ya kutoa Beer tamu Marioo alikuja nyum-
bani. Alipokuja na tukazungumza alitaka nimsaini. 
Nilimwambia, Marioo nikikutazama naona unafanya 
vizuri, nahisi kama kukusaini si kukutendea haki 
maana wewe tayari unafanya vizuri. 

“Nikikusaini unajua kuna watu wengine ambao 
wataleta chuki zao kwa sababu unafuatana na 
Diamond na wasikupigie nyimbo. Kuna redio nyingi 
ambazo hazipigi nyimbo zangu, watakuwa hawaku-
pigii zako,” alisema.

Bosi huyo wa WCB alisema alimwagiza Marioo 
kutafakari kuhusu hatua hiyo na mazungumzo yao 
kabla ya kufanya uamuzi.

MARIoo AMkosoA 
DIAMoND 

MWANAMUZIKI wa Bongo 
Fleva, Ruta Maximilian 
maarufu Bushoke, ame-
funguka sababu za ukimya 
wake kwa kipindi kirefu bila 
kutoa wimbo.

Bushoke amesema 
kuwa kwa kipindi kirefu 
amewekeza nguvu na akili 
yake kwenye upande wa 
muziki wa ‘Live band’, na kwamba ndio kitu pekee 
ambacho amekuwa akikifanya kwa kipindi chote, 
tangu alipositisha kuachia nyimbo redioni.

Ameweka wazi kuwa haikuwa rahisi kwa yeye 
kufanya uamuzi wa kuhamia kufanya muziki wa 
live band, na kusalia kutumbuiza kwenye mahoteli 
na kumbi mbalimbali za starehe, lakini ilimlazimu 
kufanya hivyo, kutokana na uhitaji mkubwa wa 
kujaribu uzoefu mpya nje ya alichokuwa akiki-
fanya hapo awali.

“Muziki wa Live Band una manufaa, lakini si 
fedha, niliwahi kujiuliza nahitaji umaarufu wa 
kubakia naimba tu, au nataka kuimba muziki am-
bao inabidi pia nijifunze zaidi?

“Kwa maana kujulikana mwanamuziki si kuwa 
mwanamuziki, kwa hivyo mimi nilichunguza vyote 
viwili na nikasema nifuate hiki cha Live Band, na 
nilipiga hesabu nikakiona hakina hela, lakini kina 
manufaa mengine,” amesema Bushoke.

 “Ninachoweza kusema watu wasubiri kazi, 
na ninajua kwamba wamesubiri sana, lakini 
nawaambia sasa hivi hawatasubiri sana muda si 
mrefu nitawapatia kitu roho inapenda, nitajitahidi 
kuwa kitu kizuri cha kisasa naimani watafurahi,” 
aliongeza.

BUshoke AfUNgUkA 
kUhUsU UkIMyA

Posh 
Queen 

akataa 
ajira

MREMBO wa mitandaoni Bongo, 
Jacqueline Obeid ‘Posh Queen’ amese-
ma yeye hawezi kukubali kuajiriwa.

Posh Queen ambaye amehitimu 
Stashahada ya Insurance and Risk 
Management katika Chuo cha Usi-
mamizi wa Fedha (IFM), amesema 
akiajiriwa anajua atakavyosumbuliwa.

Posh alisema anamshukuru Mungu 
kwani hata alipokuwa chuoni alikuwa 
ameshaanza kufanya biashara, hivyo 
baada ya kumaliza chuo haitaji 
ajira.

“Sitaki kuajiriwa maana najua 
nitakayokutana nayo. Ni bora 
kujiajiri mwenyewe nitakuwa 
huru na umbo langu,” 
alisema Posh.
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ZanZibar yataja viongoZi
22 wakusimamia ngumi

Na Shufaa Lyimo

WAKATI Ligi ya Vijana wenye 
umri chini ya miaka 17 Wilaya 
ya Ubungo, ikitarajiwa kuanza 
kutimua vumbi Januari 15, 
Chama cha Soka Mkoa wa Dar es 
Salaam (DRFA), kimeonya kuhusu 
timu zitakazochezesha vijeba 
(wachezaji waliozidi umri huo).

Ligi hiyo itakayoshirikisha timu 
mbalimbali za vijana wilayani 
humo, inatarajiwa kupigwa katika 
Uwanja wa Kinesi uliopo Urafiki, 
Dar es Salaam.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Katibu Mkuu wa Chama 
cha Mpira wa Miguu Wilaya ya 
Ubungo (UFA), Frank Mchaki, 
alisema maandalizi kuelekea 
ligi hiyo yanaendelea vizuri na 
kwamba fomu za ushiriki zime-
shaanza kutolewa.

“Tunajiandaa na ligi hiyo am-
bayo itafanyika kwenye Uwanja 
wa Kinesi, wachezaji wote 
wanaendelea kufanya mazoezi ili 
kuhakikisha wanafanya vizuri,” 
alisema Mchaki.

Katibu huyo alisema DRFA, 
wamewataka viongozi wa timu 
zote kuhakikisha wanazingatia 
umri wa wachezaji kwani hawa-
takuwa tayari kulifumbia macho 
suala la udanganyifu wa umri.

“DRFA wametuhimiza tuwe 
makini kwenye masuala ya umri 
kwani wamebaini kuna baadhi ya 
wachezaji huwa wanachezeshwa 
wakiwa na umri mkubwa kitu 
ambacho hakitakiwi na kinahari-
bu mpira wetu,” alisema Mchaki.

Alisema lengo la kuendesha ligi 
hiyo ni kupata wachezaji ambao 
wataiwakilisha vema Timu ya 
Taifa ya Vijana pamoja na kuibua 
vipaji vitakavyokuwa hazina ya 
baadaye na ya sasa kwa timu 
zinazoshiriki Ligi Kuu Tanzania 
Bara.

DRFA yaonya 
vijeba Ligi 
ya Vijana 
Ubungo

Na Saada Akida, Zanzibar 

IDARA ya michezo Zanzibar imeteua 
viongozi 22 watakaosimamia Kamisheni 
ya Ngumi za Kulipwa na Shirikisho la Ngu-
mi za Ridhaa visiwani hapa, imeelezwa.

Akizungumza na gazeti hili jana, Kam-
ishna wa Idara ya Michezo Zanzibar, 
Ameir Mohamed Makame, alisema katika 
viongozi hao, 11 watasimamia Kamisheni 
ya Ngumi na 11 watakuwa ndani ya shirik-
isho la mchezo huo kwa muda wa miezi 
saba.

Alisema viongozi hao walianza kazi 
rasmi tangu Desemba 28, mwaka jana, ili-
poteuliwa kamati hiyo na watadumu hadi 
Juni 27, mwaka huu na wamepewa don-
doo 10 zitakazowaongoza katika utendaji 
wao wa kazi kwa muda wote wa uongozi 
wa muda.

“Kwa mujibu wa kanuni ya 20 (1) Kanuni 

za Usajili wa Vyama vya Michezo za mwa-
ka 2014, imetulazima kuteua viongozi wa 
muda wa Kamisheni ya Mchezo wa Ngumi 
za Kulipwa na Ridhaa Zanzibar,” alisema 
Ameir.

Alitaja viongozi wa kamisheni hiyo 
kuwa inaongozwa na Rais Dk. Ali Salum 
Ali, Makamu wa Rais, Edwin George,  Ka-
tibu Mkuu, Hakeem Kimara akisaidiwa na 
Nassib Amour.

“Wajumbe ni Ahmed Burhani Mso-
ma, Issa Said, Aman Boniface, Maryam 
Charles, Jambia Said, Mussa Said Sukwa na 
Abdillahi Juma,” aliwataja.

Alisema viongozi wa Shirikisho la Ngumi 
za Ridhaa watasimamiwa na Rais Ahmed 
Burhan, makamu wake akiwa ni Suleiman 
Mhamoud Jabir, Katibu ni Kesi Said Mo-
hamed akisaidiwa na Maryam Suleiman.

Aliwataja wajumbe kuwa ni Issa  Chaap, 
Shafii Masoud, Aman Twaha, Omar Ham-

ad, Rashid Said, Salha Rajab Mrisho na 
Said Ali Said.

“Viongozi hao wanatakiwa  kuzingatia 
katiba kwani uongozi utakuwa na mam-
laka ya kutekeleza yote yanayopaswa 
kutekelezwa kikatiba ikiwamo kuteua 
kamati ndogo ndogo kwa mujibu wa ma-
hitaji ya kamisheni. 

Alizitaja dondoo zingine ni  Kufungua 
akaunti, kuendesha mafunzo kwa wal-
imu, waamuzi na majaji, kuainisha na 
kuanzisha utaratibu wa kuwapata ma-
bondia kwenye ngumi za ridhaa, kuandaa 
mapambano ya utambulisho/uzinduzi wa 
Shirikisho la Ngumi za Ridhaa, kuwasili-
sha ratiba inayoonyesha muda wataka-
otekeleza majukumu hayo, kuwasilisha ri-
poti ya utekelezaji kila mwisho wa mwezi 
na kufanya uchanguzi kwa kuwapata vion-
gozi watakaongoza mchezo huo.

Kipa wa Yanga, Djigui Diarra, akisaini mkataba mpya jijini Dar es  Salaam jana, utakaomuweka klabuni hapo hadi 2025. 
Kulia ni rais wa klabu hiyo, Injinia Hersi Said. PICHA: YANGA

Simba Queens, Fountain Gate vitani Uhuru leo
Na Adam Fungamwango

LIGI Kuu ya Wanawake Tanzania Bara 
inaingia raundi ya nne leo, wakati Ma-
bingwa Watetezi, Simba Queens, wataka-
pokuwa wenyeji wa vinara wa ligi hiyo, 
Fountain Gate Princess, majira ya saa 
10:00 jioni kwenye Uwanja wa Uhuru, Dar 
es Salaam.

Kwenye mechi hiyo pia kutakuwa na 
mchuano mkali wa wachezaji ambao ni 
vinara wa kupachika mabao, Opa Clement 
wa Simba Queens na Cynthia Musungu 

wa Fountain Gate Princess ambao wote 
wametupia mabao matatu kila moja.

Mashabiki wa soka la wanawake wata-
taka kuona kama wote watapachika tena 
mabao leo, au mmoja wapo atamuacha 
mwenzake.

Simba Queens itataka kurejesha imani 
kwa mashabiki wake baada ya kulazimish-
wa sare ya bao 1-1 dhidi ya Yanga Princess, 
Desemba 12, mwaka jana kwenye Uwanja 
wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.

Timu hizo zinashuka dimbani leo huku 
Fountain Gate Princess ikiwa inaongoza 

ligi hiyo, ikicheza mechi tatu, ikishinda 
zote, mabao saba na haijaruhusu wavu 
wake kuguswa ikiwa na pointi tisa, hivyo 
haitakuwa mechi rahisi kwa Simba 
Queens, ikikumbukwa kuwa timu hiyo 
ndiyo iliyoichapa Yanga Princess bao 
1-0 Desemba 7, mwaka jana na kutimua 
benchi lake la ufundi chini ya kocha Edma 
Lema.

Simba Queens inakamata nafasi ya nne 
kwenye msimamo ikiwa na pointi nne, 
kwa kushinda mechi moja, sare moja na 
kupoteza moja.

Mbali na mechi hiyo, leo kwenye Uwan-
ja wa Jamhuri Dodoma, wenyeji, Baobab 
Queens wataikaribisha The Tigers Queens 
na Mkwawa Queens kwa mara ya kwanza 
itakuwa nyumbani Uwanja wa Samora, Ir-
inga kucheza dhidi ya Amani Queens.

Ligi hiyo inatarajiwa kuendelea tena ke-
sho kwa Yanga Princess kucheza dhidi ya 
Alliance Girls kwenye Uwanja wa Uhuru, 
Dar es Salaam na Ceasiaa Queens itacheza 
dhidi ya JKT Queens, Uwanja wa Samora, 
Iringa.

HADI 2025...



Ronaldo kutua newcastle
CRISTIANO Ronaldo ana kipengele katika mkataba 

wake na Al-Nassr kinachomruhusu mshambuliaji huyo 
wa Ureno mwenye umri wa miaka 37, kujiunga na New-
castle United kwa mkopo ikiwa watafuzu kwa Ligi ya 
Mabingwa Ulaya msimu huu. (Marca)

saka, saliba kufungwa
KLABU ya Arsenal imeanzisha vipengele vya 

kuongeza mkataba kwa winga wa England, Bukayo 
Saka na beki wa kati wa Ufaransa, William Saliba, wote 
wakiwa na umri wa miaka 21. (ESPN)

badiashile safi chelsea
MLINZI wa kati wa Ufaransa, Benoit Badiashile, mwe-

nye umri wa miaka 21 yuko London kufanyiwa uchun-
guzi wa kimatibabu baada ya Chelsea kuafikiana na Mo-
naco kwa mkataba wenye thamani ya euro milioni 38. 
(Football London)

nunes atakiwa liveRpool
LIVERPOOL wanapanga kumnunua kiungo wa kati 

wa Ureno, Matheus Nunes, mwenye umri wa miaka 24 
kutoka Wolves msimu wa majira ya joto. (Telegraph)

bellingham na doRtmund
KIUNGO wa kati wa England, Jude Bellingham, mwe-

nye umri wa miaka 19, anatazamiwa kukutana na maofi-
sa wa Borussia Dortmund kabla ya Januari 6, ataka-
powafahamisha kuhusu nia yake ya kuondoka msimu 
huu wa majira ya joto. (AS)

felix kwa mkopo
ARSENAL, Manchester United na Chelsea zimepewa 

nafasi ya kumsajili mshambuliaji wa Ureno, Joao Felix, 
mwenye umri wa miaka 23 kwa mkopo. (Athletic)

aRsenal ofa ya pili
ARSENAL wamewasilisha ofa ya pili kwa winga wa 

Ukraine, Mykhailo Mudryk, inayodhaniwa kuwa chini 
ya bei ya Shakhtar Donetsk ya euro milioni 100. (ESPN)

muani awaniwa bayeRn
MANCHESTER United na Bayern Munich zinavutiwa 

na Randal Kolo Muani, lakini Eintracht Frankfurt wana-
taka euro milioni 60 hadi 70 kumuachia mshambuliaji 
huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 24. (Nicolo 
Schira)

peRRone anukia city
KLABU ya Manchester City inajiandaa kushinda ka-

tika kinyang’anyiro cha kumnunua kiungo wa kati wa 
Argentina, Maximo Perrone, mwenye umri wa miaka 19 
kutoka Velez Sarsfield. (90 min)

fRanca atakiwa newcastle
KLABU ya Newcastle United inatarajiwa kuendelea na 

mazungumzo na Flamengo kuhusu kumsajili kiungo wa 
kati wa Brazil, Matheus Franca,18. (90 Min)

allisteR kubaki bRighton
KOCHA wa Brighton, Roberto de Zerbi, anatumaini 

kiungo wa Argentina, Alexis Mac Allister mwenye umri 
wa miaka 24, atabakia katika klabu hiyo angalau hadi 
mwisho wa msimu. (Argus)

zisikupite
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dondoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

MANCHESTER, England 

ERIK ten Hag amesisitiza kwam-
ba, Manchester United “haitacho-
ma fedha” kumsajili mshambuliaji 
mpya Januari hii.

Baada ya mwanzo mgumu wa 
maisha kama kocha wa ‘Mashetani 
Wekundu’ hao, timu ya Ten Hag 
imekuwa bora zaidi hivi karibuni 
na kwa sasa inashika nafasi ya nne 
kwenye msimamo wa Ligi Kuu Eng-
land kutokana na kushinda mara 
tatu mfululizo.

Cristiano Ronaldo alikuwa ndani 
na nje ya timu kabla ya mahojiano 

yake na Piers Morgan yaliyosaba-
bisha mkataba wake kusitishwa, 
huku Anthony Martial akikabiliwa 
na majeraha.

Lakini licha ya hitaji la msham-
buliaji wa kati kusaidia United 
kufuzu Ligi ya Mabingwa Ulaya, 
Ten Hag anahisi United lazima ie-
puke makosa ya siku za nyuma 
kwa kupoteza fedha kwa kununua 
mshambuliaji mpya.

“Unahitaji mtu ambaye anaweza 
kuwa na mchango na si kuchoma 
fedha,” alisema Ten Hag akiwaam-
bia waandishi wa habari. 

“Tuna timu nzuri. Tuna msham-

buliaji, Anthony Martial, nina fura-
ha sana na uchezaji wake katika 
michezo mingi.

“Amekuwa na matokeo ma-
zuri sana. Ukiona dakika zake na 
mchango wake umekuwa mkub-
wa.”

“Tunazingatia kila kitu. Nina na-
fasi kidogo kwa sababu sitaki kusi-
tisha mchakato huo.

“Tunapoamua kununua mcheza-
ji ambaye anaweza kushindana na 
wachezaji 11 wa kuanzia au kwa 
uchache kucheza michezo mingi ili 
kuwa na mchango.”

   Tuna timu nzuri, Anthony Martial, nina furaha 
sana na uchezaji wake katika michezo mingi, hivyo...

Jumatano Januari 4, 2023
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Ten Hag: SiTanunua 
STraika mpya uniTed 



LONDON, Engand 

KLABU za Chelsea, Manchester 
United na Tottenham zote zimeri-
potiwa kujaribu kumsajili beki wa In-
ter Milan, Denzel Dumfries, baada ya 
kuonyesha kiwango kizuri kwenye 
Kombe la Dunia akiwa na Uholanzi.

Dumfries mwenye umri wa miaka 
26, alicheza katika mechi zote tano 
za Kombe la Dunia kwa nchi yake.

Beki huyo wa kulia amecheza 
mechi zote 15 za Inter kwenye Serie 
A msimu huu, na kuanza mara 13, 
ingawa amecheza dakika 90 pekee 
mara nne.

Licha ya timu hiyo ya Italia ku-

kataa ofa zote za kumuuza Dumfries 
katika dirisha lililopita la usajili, in-
asemekana anaweza kuondoka kwa 
ada ya euro milioni 60.

Kwa mujibu wa La Gazzetta dello 
Sport, Inter wako tayari kukubali 
ada ya euro milioni 60 kumuachia 
mchezaji huyo.

Chelsea inaripotiwa kumwona 
Dumfries kama jibu la masuala yao 
ya kina katika safu ya beki ya kulia 
wakati huu Reece James akipamba-
na na majeraha.

United wanaamini kuwa anaweza 
kuchukua nafasi ya Diogo Dalot, na 
Tottenham wanahisi kuwa yeye ni 
chaguo bora zaidi.

habari michezo
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Dumfries agombewa EPL

MANCHESTER, England 

B
ERNARDO Silva anaweza kutafuta “mradi mpya” katika 
miaka michache ijayo, lakini atasubiri hadi mwishoni 
mwa msimu kabla ya kujadili mustakabali wake na 
Manchester City.

Tangu ajiunge na Man City kutoka Monaco 2017, Silva 
ameshinda mataji manne ya Ligi Kuu England, huku akicheza 
kama mmoja wa wachezaji muhimu katika kikosi cha kocha, 
Pep Guardiola.

Barcelona iliripotiwa kuwa na nia ya kumnasa mchezaji huyo 
wa kimataifa wa Ureno katika dirisha lililopita la usajili, lakini 
ikashindikana.

Ingawa Silva analenga kushinda mataji zaidi akiwa na City 
kabla ya mwishoni mwa msimu, amekataa kuondoa uweze-
kano wa kuhama kabla ya msimu ujao.

“Nimezingatia sana msimu huu na haina maana kuzungumza 
juu ya kuondoka kwa sababu tuko katikati ya msimu,” alisema 
Silva akiiambia Record.

“Nimekuwa Manchester City kwa takriban miaka sita, nai-
heshimu sana klabu, habari zinaendelea kutoka na watu wana-
jua kuwa kumekuwa na mazungumzo kati yangu na klabu na, 
mwisho wa msimu, nitazungumza tena kuona ni nini bora kwa 
pande zote mbili.

“Nina umri wa miaka 28, nitakuwa na umri wa miaka 29 
msimu wa majira ya joto, na nina miaka miwili zaidi kwenye 
mkataba wangu wa Manchester City. Mkataba wangu utaisha 
nikiwa na miaka 31.

“Sitaficha hilo lengo langu katika miaka ijayo, ikiwa kitu ki-
zuri kitatokea mahali pengine, labda itakuwa kuhamia mradi 
mpya.”

Wakati Barcelona ikionekana kuwa na uwezekano mkubwa 
wa Silva kutua huko, kiungo huyo hakuficha nia yake ya kutaka 
siku moja kurejea nchini kwao Ureno.

“Lengo langu lilikuwa kurejea Benfica nikiwa na umri wa 
miaka 32 zaidi,” alisema. “Ninafikiria nini leo? Inategemea nini 
kitatokea msimu ujao wa majira ya joto.

“Sitasema uwongo, si kitu ambacho sifikirii, nafikiria kila 
mwaka. Limekuwa lengo. Sikuweza kutimiza ndoto yangu ya 
kuichezea Benfica nikiwa na umri wa miaka 19 au 20.”

Silva adokeza 
kuondoka City

%%%%%

%%%%%%
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Singida Big StarS kuendelea 
kuteSti majemBe mapinduzi 

Dumfries agombewa EPL

roBertinho aitaka SimBa fainali Caf

Na Saada Akida, Zanzibar 

KOCHA Msaidizi wa Singida Big 
Stars, Mathias Lule, amesema wataen-
delea kutumia wachezaji wapya katika 
mashindano ya Kombe la Mapinduzi 
kwa ajili ya kutengeneza muunganiko 
na wachezaji waliokuwapo mwanzoni 
mwa msimu wa Ligi Kuu Tanzania 
Bara.

Singida Big Stars imeanza vizuri 
kampeni yao michuano ya Kombe la 
Mapinduzi kwa kuibuka na ushindi wa 
mabao 2-0 dhidi ya KMKM, mchezo uli-
opigwa juzi usiku Uwanja wa Amaan, 
Zanzibar.

Mabao ya Singida Big Stars yalifung-
wa na Bruno Gomes dakika ya 19 na 33 
kupitia nyota wake mpya waliomsajili 

kipindi cha dirisha dogo akitokea Geita 
Gold FC, Yussuph Kagoma.

Wachszaji wapya wa Singida wali-
ochezeshwa juzi ni Yussuph Kagoma, 
Dickson Kibabage,  Marcos Da Silva na 
Fancy Kazadi.

Akizungumza na gazeti hili jana 
baada ya mchezo huo, Lule alisema 
wanafurahi kuanza vizuri na kufikia 
malengo yao ya kupata ushindi katika 
michuano hiyo ambayo wanaitumia 
kwa ajili ya kutengeneza muunganiko 
mzuri kwa wachezaji wapya walio-
wasajili katika dirisha dogo.

Aidha, alisema anawapongeza 
wachezaji wake kwa kuonyesha kiwan-
go kizuri katika mchezo huo licha ya 
kipindi cha pili wapinzani wao KMKM 
kuwapa ushindani mkubwa kwa kufika 

eneo lao la hatari.
“Tumecheza vizuri na hii michuano 

imetusaidia kwa muda huu Ligi Kuu 
ikiwa imesimama, tumepata mwanga 
wa kuona madhaifu ya kikosi chetu na 
kutengeneza muunganiko mzuri kwa 
wachezaji wapya. Kuhusu malengo ya 
mashindano tumekuja kushinda na si 
kushiriki,” alisema Lule.

Alisema baada ya kupata ushindi 
huo sasa wanaendelea na maandalizi 
ya mechi yao ijayo dhidi ya Yanga ku-
hakikisha wanapata matokeo mazuri 
katika mchezo huo unaotarajiwa kuwa 
na ushindani mkubwa.

Singida Big Stars itashuka tena dim-
bani keshokutwa, Alhamisi dhidi ya 
Yanga katika mchezo utakaopigwa 
Uwanja wa Amaan, Zanzibar.
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Mabingwa Afrika hatua ya makundi, 
TP Mazembe kwa mikwaju 4-2 ya pen-
alti Oktoba 15 mwaka jana, baada ya su-
luhu kwenye mechi zote mbili.

“Nikiwa mapumzikoni Brazil baada 
ya kuondoka Vipers, nilipokea maom-
bi mengi ya timu wakitaka kufanya kazi 
na mimi, siku zote klabu kubwa zina-
zotaka mafanikio zinatafuta makocha 
wazuri.

“Nilikuwa mchezaji kabla ya kuwa 
kocha, huwa naamini kwenye mifumo 
na mbinu sahihi, kama una mpango 
mzuri unaweza kufika nusu fainali, 
fainali, ikiwezekana hata kutwaa Ligi 
ya Mabingwa Afrika kwa nini isiweze-
kane wakati nipo hapa Simba?” Alihoji 
kocha huyo raia wa Brazil na kuongeza;

“Hata tulipokuwa tunataka kucheza 
dhidi ya TP Mazembe wengi wal-
itubeza, wakasema haiwezekani tunak-
wenda kutolea, lakini nilikuwa na mi-
pango sahihi kama kocha na nikaweza 
kuiondosha. Nimekuja kubadilisha 
historia ya klabu hii kama nilivyofanya 
kwenye klabu zilizopita.”

Kabla ya kumkaribisha kocha huyo, 
Mwenyekiti wa klabu hiyo, Murtaza 
Mangungu, alisema kocha huyo anali-
fahamu pia soka la Tanzania kwa saba-
bu akiwa na Rayon Sport ya Rwanda 
na kisha Vipers aliwahi kuja nchini na 
kucheza na watani zao wa jadi, Yanga 
na mechi zote timu yake ilipata ushindi.

“Nipo hapa kumtambulisha kocha 
atakayeungana na benchi letu la ufun-
di kwa ajili ya michuano ya kimataifa 
na ya ndani, alikuwa anafundisha Vi-
pers ya Uganda, yapo mambo mengi 

yaliyotushawishi, ana uzoefu mkubwa 
kwenye michuano ya Afrika, si mgeni 
kwenye eneo la Afrika Mashariki, amei-
shi Kenya, ameishi Uganda na Rwanda 
na amefanya mengi makubwa na moja 
ni kuipeleka Vipers hatua ya makundi, 
ile timu tangu ianzishwe ilikuwa hai-
jawahi kufika na alishawahi kuifikisha 
Rayon Sports kwenye hatua kama hizo 
pia huko nyuma,” alisema Mangungu.

Kocha huyo pia alikuja nchini na 
timu yake ya Vipers ilipoalikwa na 
Yanga kwenye tamasha la Siku ya Mwa-
nanchi na wageni wakashinda mabao 
2-0.

Hata hivyo, Robertinho anayesifika 
kwa soka la kasi na kushambulia, ali-
zaliwa Juni 22, 1960 jijini Rio de Janei-
ro nchini Brazil na ni kocha mwenye 
Leseni A.

Kwenye karia yake ya soka, 
amechezea klabu mbalimbali maaru-
fu nchini Brazil kama Fluminense, 

Flamengo, Palmeiras, Madureiras RJ, 
kuanzia mwaka 1978 hadi alipomaliza 
soka lake mwaka 1996.

Kwenye kazi ya ukocha alianza kuzi-
fundisha klabu mbalimbali nchini Bra-
zil ikiwamo aliyoichezea, Fluminense, 
Rio Blanco, SV Grobenbach, Pelotas 
RS kuanzia mwaka 1997 hadi 2008 
ambapo aliondoka nchini Brazil na 
kufundisha soka Afrika kwa mara ya 
kwanza kwenye Klabu ya Stade Tu-
nisien, baadaye Kazma FC Club ya Ku-
wait, Al Shamal ya Qatar, Es Hammam 
ya Tunisia, Stade Gabesien, Grombalia 
Sports zote za Tunisia, mpaka 2016 al-
ipokwenda kuifundisha AS Aviacao ya 
Angola, hadi 2020 alipotimkia, Rayon 
Sports ya Rwanda.

Mwaka mmoja baadaye akaenda 
Gor Mahia ya Kenya, kabla ya mwaka 
jana kutua Vipers na kufanya mambo 
makubwa.

mazuri katika mchezo dhidi ya 
Yanga.

Alisema anafahamu ubora wa 
Yanga, hivyo wataingia katika 
mchezo huo kwa mbinu tofauti 
na ile waliyoingia nayo dhidi ya 
Singida Big Stars.

“Tumejiandaa vizuri, tumefany-

ia kazi mapungufu yetu na ubora 
wa Yanga, kuhakikisha mechi hii 
hatufanyi makosa yaliyojitokeza 
mchezo wa kwanza na kupoteza, 
sasa tunaenda kuonyesha 
ushindani mkubwa na kutafuta 
matokeo dhidi ya Yanga,” alise-
ma Morocco.
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Yanga Yampa kazi 



Na Adam Fungamwango

KLABU ya Simba imemtangaza Rob-
ertinho Oliveira kuwa kocha wao mkuu 
mpya ikiwa ni siku chache tu baada ya 
kuvunja mkataba na klabu aliyokuwa ak-
iifundisha ya Vipers FC ya Uganda, huku 
akiahidi kutaka kuifikisha timu hiyo fain-
ali ya Ligi ya Mabingwa Afrika.

Kocha huyo anachukua jukumu la 
kukinoa kikosi cha Simba baada ya kuon-
doka kwa Kocha Mkuu, Zoran Maki, na 
kwa kipindi chote kikosi hicho kilikuwa 
chini ya Kaimu Kocha Mkuu, Juma Mgun-
da, ambaye alikiongoza kutinga hatua ya 
makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika, laki-
ni mpaka sasa inashika nafasi ya pili kwe-
nye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara.

Simba imeonekana kuvutiwa zaidi na 
kocha huyo baada ya kukiongoza kikosi 
cha Vipers FC kuisukumiza nje ya Ligi ya 

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042

   Atoa sababu ya malengo hayo makubwa 
huku akianika mikakati yake mizito kuwa...
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Ten Hag: Sitanunua straika mpya United

RobeRtinho aitaka 
Simba fainali Caf

UKUrAsA    29

Yanga yampa kazi 
Mziza kwa KMKM  
Na Saada Akida, Zanzibar 

YANGA inashuka Dimba la Amaan 
mjini Zanzibar majira ya saa 2:15 
leo usiku kuivaa KMKM katika mechi 
yao ya kwanza ya Kombe la Mapin-
duzi msimu huu ikiwa bila mastaa 
wake wa kikosi cha kwanza.

KMKM wataivaa Yanga wakiwa na 
kumbukumbu mbaya ya kupoteza 
mechi ya kwanza kwa mabao 2-0 
dhidi ya Singida Big Stars, hivyo wa-
tahitaji ushindi ili kuweka matumaini 
yao hai ya kutinga hatua inayofuata 
katika michuano hiyo.

Hata hivyo, Yanga itawakosa 
baadhi ya nyota wao wa kikosi cha 
kwanza akiwamo kinara wa kufu-
mania nyavu Ligi Kuu Bara, Fiston 
Mayele, Stephane Aziz Ki, Yannick 
Bangala, huku wakitarajiwa kuone-
kana uwanjani Yacouba Songne na 
Lazarous Kambole.

Kwa upande wa KMKM itaongo-
zwa na beki wa zamani wa Yanga, 
Haji Mwinyi, ambaye atakuwa na 
kazi  ya kuhakikisha wanafanikiwa 
kuizuia safu ya ushambuliaji ya 
Yanga chini ya mshambuliaji kinda, 
Clement Mziza.

Kocha Msaidizi wa Yanga, Cedric 
Kaze, amesema timu yake inaundwa 
na mchanganyiko wa wachezaji 
kutoka kikosi cha kwanza ambao 
walikuwa wakianzia benchi pamoja 
na wa kikosi cha vijana.

Alisema wamejiandaa vizuri na 
wapo tayari kwa ajili ya mchezo 
wao dhidi ya KMKM ambao ame-
waona juzi walivyocheza na Singida 
Big Stars.

“Mechi haitakuwa rahisi, utakuwa 
mchezo wa ushindani mkubwa 
kwa sababu KMKM ina wachezaji 
wazuri na nimewaona ubora na 
udhaifu wao, hivyo nimeyafanyia 
kazi mazoezini kuhakikisha tunapata 
matokeo mazuri katika mchezo wetu 
wa kesho (leo),” alisema Kaze.

Kocha Mkuu wa KMKM, Hemed 
Morocco, alisema wamefanyia kazi 
madhaifu yao baada ya kupoteza 
mechi ya kwanza na sasa wako 
tayari kwa ajili ya kutafuta matokeo 

Mtoto wa nguli wa soka duniani, Edinho, akitoa heshima za mwisho kwa mwili wa baba yake, Pele, kabla ya maziko 
kufanyika nchini Brazil jana. PICHA: MTANDAO

Meneja Habari na Mawasiliano wa Simba, Ahmed Ally (kulia), akimtambu-
lisha Kocha Mkuu mpya wa klabu hiyo, Mbrazil Robertinho Oliveira, jijini 
Dar es Salaam jana. PICHA: SIMBA
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KWAHERI PELE...
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